

# บทเรียนจากศาสน์ของเปโตร (I)

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต

บทเรียนจากศาสน์ของเปโตร (I)

เมษายน-มิถุนายน 2024

สารบัญ

1. อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ 5
2. “คนแปลกหน้า” 10
3. บุตรธิดาที่เชื่อฟังของพระผู้เป็นเจ้า 15
4. พระคำของพระเจ้า 20
5. ศิลาที่มีชีวิต 26
6. การเป็นพยานต่อโลก 31
7. การเชื่อเชิญต่อสามเณรและภรรยา 36
8. ทศนคติของคริสเตียน 41
9. บัพติศมาทุกคนต้องการ 47
10. การดำเนินชีวิตใหม่ 5
11. การกุศลอันแรงกล้า 57
12. การอุทธรณ์ต่อนำคริสตจักร 62
13. จงมีสติ ระมัดระวัง 67

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโตเป็นโปรแกรมการศึกษารายวัน มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์และวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คำพูดอ้างอิงจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีความคิดที่กระชับและตรงไปตรงมา ในบางกรณีวงเล็บเหลี่ยม [ ] จะให้มาเพื่อให้อ่านใจความชัดเจน บริบทที่เหมาะสม และอ่านได้อย่างราบรื่น แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูล

ภาพประกอบ: เกลือดี บนปกหน้า; Adobe Stock ที่หน้า 25, 72; แผนที่แหล่งข้อมูลในหน้า 4, 46, 72

ลิขสิทธิ์ © 2024 โดยสำนักงานใหญ่ เซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป แผนกโรงเรียนวันสะบาโต, 5240 ถนนฮอลลินส์, โรลน็อก, เวอร์จิเนีย 24019, สหรัฐอเมริกา โทรศัพท์: 1-540-362-1800 \* [www.sdarm.org](http://www.sdarm.org) \* อีเมล: [info@sdarm.org](mailto:info@sdarm.org)

## คำนำ

ใครในพวกเราที่ไม่เคยผ่านสถานการณ์คล้ายกับเปโตรซึ่งเป็นสาวกที่พูดตรงไปตรงมา? ความเป็นมนุษย์ของพระองค์เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเชื่อมโยงถึงได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ในทางใดทางหนึ่ง ความกระตือรือร้นและความเต็มใจของเขาที่จะทำตามคำสั่งของอาจารย์ของเขาเป็นแรงบันดาลใจ แม่นอนเราสามารถเห็นอกเห็นใจกับความคิดพลาดที่น่าอับอายเป็นครั้งคราวของเขา และได้รับกำลังใจจากการที่เขาลุกขึ้นอีกครั้งหลังจากการล้ม กระบวนการเติบโตเต็มตัวของเปโตรผ่านการทรงนำของพระเจ้าได้นำเขาเข้าสู่ตำแหน่งอัครทูตที่มีเกียรติ โดยมีจดหมายสองฉบับที่ถูกรวบรวมและบรรจุไว้ในสารบบศักดิ์สิทธิ์ของบันทึกอันศักดิ์สิทธิ์

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ตลอดสามเดือนข้างหน้า นักเรียนโรงเรียนวันสะบาโตทั่วโลกจะมุ่งเน้นไปที่บทเรียนจากศาสน์ของเปโตร

(1) อัญมณีแห่งความจริงอันอุดมจากผู้ที่ได้รับการคลอใจของพระเจ้าผู้ได้ออกแบบมาเพื่อเสริมการเดินของเรากับพระเจ้าในช่วงเวลาที่ชกลำบาก

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในศาสนของเปโตรคือประชากรของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตที่เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ เพื่อเป็นพยานที่ส่องแสงสู่โลกที่มีคนนอกรีต

“การฟื้นฟูและการปฏิรูปจะต้องเกิดขึ้นภายใต้การปรนนิบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การฟื้นฟูและการปฏิรูปเป็นสิ่งต่างที่แตกต่างกัน การฟื้นฟูหมายถึงการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายวิญญาณ การฟื้นฟูพลังแห่งความคิดและหัวใจ การฟื้นฟูชีวิตจากความตายฝ่ายวิญญาณ การปฏิรูปหมายถึงการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การเปลี่ยนแปลงความคิดและทฤษฎี นิสัยและแนวปฏิบัติ การปฏิรูปจะไม่นำผลดีแห่งความชอบธรรมออกมาวันแต่จะเกี่ยวข้องกับกรฟื้นฟูของพระวิญญาณ การฟื้นฟูและการปฏิรูปจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย และในการทำงานนี้พวกเขาจะต้องผสมผสานกัน”—ชาวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 1 น. 128.

ประจักษ์พยานที่น่าสนใจคือจิตใจเราแต่ละคนอย่างแรงกล้าซึ่งเรทุกคนสามารถรวบรวมมาเพื่อการเติบโตทางวิญญาณของเราได้เมื่อเราศึกษาศาสนฉบับแรกของเปโตร: “พี่ชายของข้าพเจ้า ถ้าท่านต้องการ ท่านจะเป็นคนเข้มแข็งในพระเจ้าผู้เป็นเจ้าได้ คุณมีพรสวรรค์ที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณและคุณให้บริสุทธิ์เพื่อรับใช้พระองค์ แต่ถ้าคุณไม่ยอมจำนนต่อพระคริสต์ ความสามารถของคุณจะกลายเป็นอันตรายทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่น ทำให้พวกเขาแยกจากความจริงและห่างไกลจากพระคริสต์

“สมาชิกของคริสตจักรใน—ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเพื่อพวกเขา พวกเขาต้องมีความกระตือรือร้นอันแรงกล้าเพื่อพระคริสต์ ต้องถ่อมตัวมากขึ้น อดทนมากขึ้น มีน้ำใจมากขึ้น สั่งสอนได้มากขึ้น เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกประการ ในลักษณะนิสัยของพวกเขา พวกเขาควรแสดงให้โลกเห็นถึงพลังแห่งพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าห้ามมิให้คุณทำตามหลักการหรือแบบอย่าง ขวางทางไปสู่งานสำคัญนี้ คุณจะร่วมงานกับพระเยซูไหม? คุณจะเชื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงชื่อคุณมาหรือไม่? คุณจะใส่ทุกเรื่องที่มีความสำคัญรองลงไปเบื้องหลังหรือไม่? คุณต้องรับบทพิศมาเข้าสู่ศรัทธาที่ใหญ่กว่า การกุศลที่ใหญ่กว่า คุณต้องแสดงความเคารพมากขึ้นต่อสิ่งที่มีความสำคัญนรีนทร์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่ 5, น. 570, 571.

ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้คำนึงถึงเรื่องนี้ในขณะที่เราศึกษา!

แผนกโรงเรียนวันสะบาโตสำนักงานใหญ่

## การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับคริสตจักร นะแรงมันดี ประเทศปากีสถาน

ข้อความของขบวนการปฏิรูปเขวันซ์เคย์แอ็ดเวนติสเข้ามาในปากีสถานในช่วงหลังศตวรรษที่ยี่สิบ ประชากรทั้งหมดของปากีสถานคือ 241.5 ล้านคน และศาสนาของคนส่วนใหญ่คือศาสนาอิสลาม (96.47%) รองลงมาคือศาสนาฮินดู (2.14%) ศาสนาคริสต์ (1.27%) และศาสนาอื่น ๆ (0.11%) ประเทศของเราล้อมรอบด้วยอัฟกานิสถาน จีน อินเดีย ทะเลอาหรับ และอิหร่าน เกษตรกรรมมีส่วนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 20.9% เศรษฐกิจของปากีสถานจัดอยู่ในประเภทของประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อย ประเทศอยู่ในอันดับที่ต่ำในดัชนีวัดการพัฒนาส่วนใหญ่ที่กำหนดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และธนาคารโลก

เมือง นะแรงมันดี ตั้งอยู่ในเขต มูริเก้ ในรัฐปัญจาบ ประชากรทั้งหมดในเขตนี้มีมากกว่า 500,000 คน ในทศวรรษที่ผ่านมา เราได้จัดการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมคริสตจักรในหมู่พี่น้องของเราในปากีสถาน แม้ท่ามกลางปัญหาที่ต้องเผชิญ เราก็สามารถรักษาศรัทธาของเราในพระคริสต์ได้ ขณะนี้กิจกรรมของเราได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศของเรา เรากำลังเร่งรีบเพื่อพัฒนางานของพระเจ้าในด้านต่างๆ เช่น การประกาศเผยแผ่ศาสนา การศึกษาด้านสุขภาพ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การจัดตั้งศูนย์การศึกษา และการซ่อมแซมโบสถ์เก่าของเราในปากีสถาน

“องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับประชากรของพระองค์ในเวลานี้ว่า จงเข้าไปในเมืองต่างๆ และประกาศความจริงด้วยความเรียบง่ายและด้วยศรัทธา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานผ่านความพยายามของคุณเพื่อให้หัวใจประทับใจอย่างแนะนำหลักคำสอนแปลกๆ ในข่าวสารของคุณ แต่พูดด้วยคำเรียบง่ายของพระกิตติคุณของพระคริสต์ซึ่งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้าใจได้ ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาและผู้ที่ได้รับการศึกษาจะต้องเข้าใจความจริงของข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สาม และพวกเขาจะต้องได้รับการสอนด้วยความเรียบง่าย หากคุณจะเข้าหาผู้คนอย่างเป็นที่ยอมรับ จงถ่อมใจต่อพระเจ้าและเรียนรู้วิถีทางของพระองค์.”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา, น. 299.

ของที่เราถวายควรถวายด้วยความยินดี คำกล่าวอ้างของพระเจ้าจะได้รับการยอมรับ และคดีของพระองค์จะได้รับบทพิจารณาว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมในการได้รับส่วนหนึ่งของเงินทุนที่มอบไว้ในมือของเรา ที่น่องจากคณะเผยแผ่ปากีสถานขอบคุณพี่น้องและเยาวชนที่รักของเราสำหรับการบริจาคอย่างมีน้ำใจเพื่ออุดมการณ์ของพระองค์ในส่วนที่ท้าทายของโลกนี้... เพราะพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)

พี่น้องของท่านจากคริสตจักรปากีสถาน

## อัครสาวกของพระเยซูคริสต์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ลูกเกิด ชาตานได้ปรารถนาที่จะได้พวกท่านไป เพื่อมันจะศิโรนพวกท่านเหมือนข้าวสาลีแต่เราได้ยึดฐานเพื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขาดไป และเมื่อท่านหันกลับมาแล้ว จงชูกำลังที่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:31, 32).

“หลังจากเปโตรถูกชักจูงให้สละตนเองและพึ่งพาอำนาจจากสวรรค์โดยสิ้นเชิง เขาก็ได้รับการเรียกให้ทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงรอก . . . จนกว่าเขาจะได้รับความรู้ความอ่อนแอของเขา เขาจึงจะรู้ได้หรือไม่ว่าผู้เชื่อจำเป็นต้องพึ่งพาพระคริสต์”—กิจการของอัครทูต, น. 515.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ผู้พึ่งปรารถนาแห่งปวงชน น. 244-251.

วันอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม

## 1. ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระคริสต์

ก. บรรยายถึงการเผชิญหน้าครั้งแรกของซีโมนเปโตรกับพระเยซู ยอห์น 1:40-42.

“แอนดรูว์พยายามถ่ายทอดความสุขที่เต็มเต็มหัวใจของเขา เมื่อออกไปตามหาซีโมนน้องชายของเขา เขาบอกว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” ซีโมนไม่รอการเสนาอาครครั้งที่สอง เขาเคยได้ยินคำเทศนาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาด้วย และเขารีบไปหาพระผู้ช่วยให้รอด พระเนตรของพระคริสต์สถิตอยู่บนเขา อ่านอุปนิสัยและประวัติชีวิตของเขา นิสัยหุนหันพลันแล่น ใจที่รักและเห็นอกเห็นใจ ความทะเยอทะยานและความมั่นใจในตนเอง ประวัติการตกต่ำ การกลับใจ งานของเขา และการสิ้นพระชนม์รมมรลสักขี—พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ่านทั้งหมด”—ผู้พึ่งปรารถนาแห่งปวงชน, น. 139.

ข. พระเยซูทรงเรียกเปโตรและน้องชายอย่างเป็นทางการภายใต้สถานการณ์ใดให้เป็นสานุศิษย์ของพระองค์? มัทธิว 4:18-20.

“การเชื่อฟังทันทีและไม่มีข้อสงสัยของคนเหล่านี้ โดยไม่มีสัญญาว่าจะได้รับค่าจ้าง คุณาทิ้ง แต่พระวาจาของพระคริสต์เป็นการเชื่อเชิญที่มีพลังอันแรงผลักดันคิดตัวไปด้วย พระคริสต์จะทรงทำให้ชาวประมงที่ถ่อมตัว

เหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระองค์เอง เป็นช่องทางในการนำมนุษย์ออกจากการใช้ของซาตาน และให้พวกเขาได้รับใช้พระเจ้า—คณงานประกาศพระกิตติคุณ, น. 24.

## 2. สาวกที่จริงใจและกระตือรือร้น

ก. เปโตรมองเห็นตัวเองในช่วงเริ่มต้นของการเป็นสาวกอย่างไร? ลูกา 5:8.

---

“ในสมัยของพระคริสต์ผู้นำศาสนาของผู้คนรู้สึกว่าการเข้ามั่งคั่งไปด้วยสมบัติทางวิญญาณ คำอธิษฐานของฟาริสีว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นๆ’ (ลูกา 18:11, R.V.) แสดงถึงความรู้สึกของชนชั้นของเขาและของคนทั้งชาติในระดับมาก แต่ท่ามกลางฝูงชนที่ล้อมรอบพระเยซู มีบางคนรู้สึกว่าการขาดคนฝ่ายวิญญาณ เมื่อพลั้งอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์เปิดเผยอยู่ในร่างปลาอันมหัศจรรย์ เปโตรก็ล้มลงแทบพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดและร้องว่า ‘จงไปจากฉันเถิด ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นคนบาป!’ (ลูกา 5:8); ดังนั้นในฝูงชนที่มารวมตัวกันบนภูเขาจึงมีจิตวิญญาณที่รู้สึกว่าการ ‘ยากจนและน่ากลัว ยากจน ดาบอด และเปลือยเปล่า’ เมื่ออยู่ต่อหน้าความบริสุทธิ์ของพระองค์” (วิวรณ์ 3:17)—  
 ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร, น. 6, 7.

ข. เปโตรเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นใคร? มัทธิว 16:13-16.

---

“ตั้งแต่แรกเปโตรเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ คนอื่นๆ อีกหลายคนที่ถูกพิพากษาลงโทษโดยคำเทศนาของยอห์นผู้ถวายบัพติศมา และยอมรับพระคริสต์ เริ่มสงสัยในพันธกิจของยอห์นเมื่อเขาถูกจำคุกและประหารชีวิต และตอนนี้พวกเขาสงสัยว่าพระเยซูคือพระคริสต์... สาวกหลายคนที่กำลังหวังให้พระเยซูขึ้นครองบัลลังก์ของดาวิดอย่างกระตือรือร้นละทิ้งพระองค์ไปเมื่อรู้ว่าพระองค์ไม่มีเจตนาเช่นนั้น แต่เปโตรและเพื่อนๆ ของเขาก็ไม่ละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขา วิธีที่ผืนผวนของผู้ที่สรรเสริญเมื่อวานนี้และประเมินในวันนี้ไม่ได้ทำลายศรัทธาของผู้ติดตามที่แท้จริงของพระผู้ช่วยให้รอด เปโตรประกาศว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่’ พระองค์ไม่ได้รอการได้รับเกียรติจากษัตริย์เพื่อสวมมงกุฎให้พระเจ้าของเขา แต่ยอมรับพระองค์ด้วยความอัปยศอดสู...”

“พระเยซูตรัสตอบเปโตรว่า “ท่านจงได้รับพระพร ซิโมน บาร โยนา เพราะว่าเนื้อและเลือดไม่ได้ใส่แค้นสิ่งนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์”

“ความจริงที่เปโตรสารภาพเป็นรากฐานของศรัทธาของผู้เชื่อ นั่นคือสิ่งที่พระคริสต์เองทรงประกาศว่าเป็นชีวิตนิรันดร์ แต่การครอบครองความรู้ไม่ใช่เหตุผลสำหรับการยกย่องตนเองแต่โดยไม่มีกรณีให้เปโตรทราบโดยใช้สติปัญญาหรือความคิดของตนเองเลย มนุษยชาติไม่สามารถบรรลุถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าได้... มีเพียงวิญญาณแห่งการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยแก่เราถึงลึกลับของพระเจ้า... ความจริงที่ว่าเปโตรมองเห็นพระสิริของพระคริสต์เป็นหลักฐานว่าเขาได้รับการ ‘สอนจากพระเจ้า’” —ผู้ฟังปรารภแห่งบาง

က, ဂ. 411, 412.

### 3. กระตือรือร้นที่จะตอบ

- ก. ตัวอย่างในพระคัมภีร์ข้อใดที่แสดงให้เห็นความคิดที่ช่างสงสัยของเปโตร และเผยให้เห็นว่าเราจะเติบโตได้อย่างไร โดยการพัฒนาทัศนคติแบบเดียวกัน? มัทธิว **15:15; 18:21; 19:27**; มาระโก **13:3, 4**.

“ไม่มีการศึกษาอื่นใดที่จะทำให้ทุกความคิด ความรู้สึก และความทะเยอทะยานมีเกียรติได้มากเท่ากับการศึกษาพระคัมภีร์ . . . ที่ที่เราเรียนรู้วิธีปรับปรุงชีวิตในปัจจุบันและวิธีรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตในอนาคต ไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดที่สามารถสนองคำถามของจิตใจและความอยากของหัวใจได้ โดยการได้รับความรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า และเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้น มนุษย์อาจลุกขึ้นจากส่วนลึกที่สุดของความไม่รู้และความเสื่อมทรามเพื่อเป็นบุตรของพระเจ้า . . .

“ในฐานะที่เป็นพลังแห่งการศึกษา พระคัมภีร์จึงไม่มีคู่แข่ง ไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความเข้มแข็งแก่ทุกคณะได้มากเท่ากับการกำหนดใจให้นักเรียนเข้าใจความจริงอันน่าทึ่งของการเปิดเผย จิตจะค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับเรื่องที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ หากหมกมุ่นอยู่กับเรื่องธรรมดาๆ เท่านั้น ยกเว้นเรื่องใหญ่โตและสูงส่ง มันก็จะแคบลงและอ่อนแรงลง หากไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับปัญหาใดๆ หรือพยายามทำความเข้าใจความจริงที่สำคัญ เมื่อเวลาผ่านไป มันก็จะเกือบจะสูญเสยพลังแห่งการเติบโตไป . . .

“ในพระวจนะของพระเจ้า จิตใจค้นหาความคิดที่ลึกที่สุด ความปรารถนาอันสูงสุด—คำพยานสำหรับคริสตจักร ฉบับที่ 5 น. 24,25.

“คนที่อยาก رؤ้อากเห็นมากที่สุดอาจเรียนรู้อย่างปลอดภัยในโรงเรียนของพระคริสต์ซึ่งสิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความดีในปัจจุบันและนิรันดร์ของพวกเขา—คำวิงวอนต่อมารดา, น. 32.

- ข. แม้ว่าความอยาก رؤ้อากเห็นในเรื่องจิตวิญญาณจะได้รับการส่งเสริม (ยอห์น **5:39**) ความอยาก رؤ้อากเห็นของมนุษย์จะมีขีดจำกัดเมื่อใด? เฉลยธรรมบัญญัติ **29:29**.

“[ซาตาน] พยายามกระตุ่นวิญญาณแห่งความอยาก رؤ้อากเห็นที่ไม่เคารพ ความปรารถนาอันไม่หยุดยั้งและอยาก رؤ้อากเห็นที่จะเจาะลึกความลับแห่งปัญญาและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ ในความพยายามที่จะค้นหาว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทรงพอพระทัยที่จะรับสิ่งใดไว้ ผู้ชนจำนวนมากมองข้ามความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผย และซึ่งจำเป็นต่อความรอด—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, น. 54, 55.

“เราต้องไม่พยายามยกมันที่พระองค์ทรงปิดบังพระบารมีของพระองค์ด้วยมืออันอวดดี . . . เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเมตตาของพระองค์ว่ามี การซ่อนถุทธาานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงถูกปกคลุมไปด้วยเมฆอันนำสะพรึงกลัวแห่งความลึกซึ้งและความสับสน เพราะการที่จะปกปิดมันที่ปิดบังพระพักตร์พระเจ้านั้นคือความ



ตาย—เดอะรีวิฟฟ์ และ เฮอรัลด์, เมษายน 7, 1885.

#### 4. ศรัทธาน้อย มีความมั่นใจในตนเองมาก

ก. เราควรเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เดินทางตามศรัทธาครั้งแรกที่เปโตรบันทึกไว้? มัทธิว 14:28-31.

“เปโตร] ควรยกหน้าขึ้นมองพระเยซู แต่เขามองลูกคลื่นที่ปั่นป่วน และศรัทธาของเขาล้มเหลว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 2, น. 273.

“เว้นแต่เขาจะทำธุรกิจชีวิตของเขาเพื่อเสาะหาพระเจ้าหรือผู้เซาะกระดูก และโดยศรัทธาที่จะยอมรับบุญคุณซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของพระเจ้าที่เรียกร้อง คนบาปก็ไม่สามารถรอดได้มากกว่าที่เปโตรจะเดินบนน้ำได้เว้นแต่เขาจะจับตาอย่างมั่นคง เห็นพระเยซู บัดนี้ ชาดาคั้งใจแน่วแน่ที่จะบังคับทัศนคติของพระเยซูและชักนำมนุษย์ให้มองมนุษย์ . . . เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คริสตจักรมองหานุษย์และคาดหวังจากมนุษย์มากมาย แต่ไม่ได้มองหาพระเยซู ผู้ซึ่งความหวังของเราในเรื่องชีวิตนิรันดร์เป็นศูนย์กลางอยู่”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 93.

ข. ยิ่งเปโตรอยู่กับพระเยซูนานขึ้น เขาประเมินตัวเองสูงเกินไปและความสามารถของเขาในการต้านทานการทดลองครั้งใหญ่ได้อย่างไร? มัทธิว 26:33-35, 69-75.

“ไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้าหรือเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณมนุษย์มากเท่ากับความภาคภูมิใจและการพึ่งพาตนเอง ในบรรดาบาปทั้งหมด มันเป็นที่สิ้นหวังที่สุด และรักษาไม่หายมากที่สุด”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 154.

“ประวัติของสานุศิษย์คนใดไม่แสดงให้เห็นวิธีฝึกฝนของพระคริสต์ได้ดีไปกว่าประวัติของเปโตร กล่าวหาญ ก้าวร้าว และมั่นใจในตนเอง รับรู้เร็วและพร้อมที่จะลงมือทำ ตอบโต้ทันทีแต่ใจกว้างในการให้อภัย เปโตรมักทำผิด และมักถูกตำหนิ . . . พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติต่อสานุศิษย์ผู้ใจร้อนด้วยความอดทน ด้วยความรักที่เลือกปฏิบัติ โดยพยายามตรวจสอบความมั่นใจในตนเอง และสอนให้เขามีความอ่อนน้อมต่อมดคน การเชื่อฟังและความไว้วางใจ

“แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นคือบทเรียนที่ได้รับ ความมั่นใจในตนเองไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคน . . .

“สำหรับพวกเขาทั้งหมด ประสบการณ์ของเปโตรมีบทเรียน การไว้วางใจตนเอง การทดลองคือความพ่ายแพ้ การที่ความชั่วร้ายได้ผลอย่างแน่นอนนั้นยังคงไม่ละทิ้ง พระคริสต์ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ในขณะที่พระหัตถ์ของพระองค์ยื่นออกไปเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังจะท่วมเปโตร ความรักของพระองค์ก็เอื้อมไปช่วยชีวิตเขาเมื่อน้ำลึกท่วมจิตวิญญาณของเขาเช่นกัน”—การศึกษา, น. 88, 89.

ค. เหตุใดการเป็นสมาชิกคริสตจักรหลายปีจึงไม่รับประกันความเข้มแข็งในศรัทธาที่มากขึ้น?

โรม

11:20-22; 1 โครินธ์ 10:12; 8:2.

---

## 5. อัครสาวกที่กลับใจใหม่

- ก. เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ขัดขวางเราไม่ให้ดำเนินชีวิตตามวิถีของตนเองเสมอไป โดยที่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นบาปและความอับอายได้? อีสยาห์ **48:17**; ลูกา **22:31, 32**.

“พระคริสต์ได้ตรัสกับเปโตรก่อนที่เขาส่งออกว่า เมื่อท่านกลับใจใหม่แล้ว จงทำให้พี่น้องของท่านเข้มแข็งขึ้น” ลูกา 22:32 ถ้อยคำเหล่านี้มีความหมายถึงงานอันกว้างขวางและมีประสิทธิภาพซึ่งอัครสาวกคนนี้ต้องทำในอนาคตสำหรับผู้ที่จะมาสู่ศรัทธา สำหรับงานนี้ ประสงค์การณ์ของเปโตรในเรื่องบาป การทนทุกข์ และการกลับใจได้เตรียมเขาไว้แล้ว จนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ถึงความอ่อนแอของเขา เขาจึงจะรู้ว่าผู้เชื่อจำเป็นต้องพึ่งพาพระคริสต์หรือไม่... ตอนนี้กลับใจใหม่และยอมรับแล้ว... เขาต้องจัดการกับแกะและลูกแกะที่ดูแลเขาอย่างอ่อนโยนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงปฏิบัติกับเขา—กิจการของอัครทูต, น. 515, 516.

- ข. ในปีต่อมา เปโตรที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้กำลังใจอะไรในจดหมายถึงผู้เชื่อที่อยู่ภายใต้การทดลอง? 1 เปโตร **3:14**; **4:12-14**.

“จดหมายเหล่านี้ประทับใจที่ได้เขียนโดยผู้ที่ได้รับความทุกข์เวทนาของพระคริสต์และการปลอบใจของพระองค์อย่างสิ้นเหลือด้วย ผู้ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดด้วยพระคุณ และความหวังในชีวิตนิรันดร์นั้น มั่นคงและมั่นคง” - อังแล้ว, หน้า. 517.

วันศุกร์

วันที่ 5 เมษายน

## คำถามทบทวนส่วนตัว

- เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นเสียงพระเยซูทรงเรียกในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ข้าพเจ้าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้นเหมือนเปโตร ได้อย่างไร?
- เมื่ออายุครบถือนับถือศาสนาคริสต์ของข้าพเจ้ายาวนานขึ้น อะไรที่ฉันจะต้องไม่มีวันลืม?
- ในยุคปัจจุบันที่มีสิ่งรบกวนสมาธิอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าจะต้องควบคุมความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของข้าพเจ้าที่ไหน หากฉันจริงจังกับการได้รับความรอดชั้นนิรันดร์?
- ข้าพเจ้าอาจตกอยู่ในอันตรายจากการไว้วางใจตนเองและการพึ่งพาตนเองในด้านใดของชีวิต?
- เมื่อข้าพเจ้าทำผิด ข้าพเจ้าจะดึงบทเรียนเชิงบวกจากประสบการณ์นั้นได้อย่างไร?

## “คนแปลกหน้า”

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ในความรักนั้นพวกท่านปฏิบัติกันเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าบัดนี้ชั่วขณะหนึ่ง ถ้าจำเป็น พวกท่านหนักใจโดยทางการถูกลองนานาประการ” (1 เปโตร 1:6).

“เราเป็นนักเดินทาง ผู้แสวงบุญ และคนแปลกหน้าบน โลกนี้ ขออย่าให้เราใช้จ่ายตามความปรารถนาอันน่าพึงพอใจที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราอดกลั้น ขอให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานของเราดีกว่า ให้เราแสดงความเชื่อของเราอย่างเหมาะสม . . . ให้อิทธิพลของคุณทำให้จิตวิญญาณประทับใจด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของข้อกำหนดของพระเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 6 น. 452.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 17-38.

วันอาทิตย์

วันที่ 7 เมษายน

## 1. จดหมายถึงผู้ฟังพิเศษ

ก. เปโตรพูดถึงชาวคริสต์ที่กระจัดกระจายในเอเชียไมเนอร์ซึ่งศาสนฉบับแรกของเขาพูดถึงเป็นหลักอย่างไร? 1 เปโตร 1:1.

ข. แม้ว่าผู้ติดตามของพระคริสต์จะเป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้ แต่พระเจ้าจะมองเห็นพวกเขาได้อย่างไร? 1 เปโตร 1:2; 2:9; เอเฟซัส 2:19.

“ผู้คนของพระเจ้า—อิสราเอลที่แท้จริง—แม้จะกระจัดกระจายไปทั่วทุกประชาชาติ แต่อยู่บนโลกแต่เป็นคนอาศัย ซึ่งมีสัญชาติอยู่ในสวรรค์.”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, น. 447.

“เงื่อนไปในกรรรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้ากำลังออกมาจากโลก โดยแยกออกจากอิทธิพลที่เป็นอันตรายทั้งหมด ผู้คนของพระเจ้าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการนุชารูปเคารพไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม พวกเขาจะต้องบรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้น เราต้องแยกจากโลก แล้วพระเจ้าตรัสว่า 'เราจะต้อนรับคุณในฐานะสมาชิกราชวงศ์ของเรา ลูกของราชาแห่งสวรรค์' ในฐานะผู้เชื่อในความจริง เราต้องแยกจากบาปและคนบาปในทางปฏิบัติ สัญชาติของเราอยู่ในสวรรค์”

“เราควรตระหนักถึงคุณค่าของคำสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และชื่นชม  
เกียรติที่พระองค์ประทานแก่เราอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน, น. 481.

## 2. การเลือกของพระเจ้า

- ก. เมื่อเปโตรเรียกเราว่า “ผู้เลือกสรร” ของพระเจ้า หมายความว่าเมื่อเลือกแล้วเราจะไม่หลงทางใช่หรือไม่? อธิบายโดยการเปรียบเทียบ ยอห์น **15:16 to** ลูกา **3:8, 9**; ลูกา **6:13-16 to** ยอห์น **6:70, 71**; อิศยาห์ **41:8, 9 to** โรม **11:20-23**.

“เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเลือกยูดาส คดีของเขาก็ไม่สิ้นหวัง เขามีคุณสมบัติที่ค้ำชูบ้าง ในการสมาคมกับพระคริสตเจ้าในงาน โดยทรงฟังคำปราศรัยของพระองค์ เขามีโอกาสอันดีที่จะเห็นความคิดของเขา . . . เขาถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งโดยพระเจ้าของเราซึ่งเขาสามารถเลือกได้ว่าจะพัฒนานิสัยโลกของเขาหรือจะดูแลแก้ไขมัน เขานงเงินเล็กน้อยๆ ที่เก็บมาเพื่อคนจนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น . . .

“เงินเพียงเล็กน้อยนี่เป็นการล่อลวงยูดาสอย่างต่อเนื่อง . . . พระผู้ช่วยให้รอดทรงดำเนินเขาสำหรับความโลภนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของยูดาส จนกระทั่งเขายินยอมที่จะทรยศต่อพระเจ้าของเขาด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย จะมีผู้รักษาวินสบบาโตที่ไม่มีจิตใจจริงใจมากกว่ายูดาส”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 4 น. 41, 42.

- ข. การเลือกตั้ง “ตามความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า” ได้รับการจัดตั้งขึ้นบนหลักการสำคัญอะไร? 2 เปโตร **3:9**; 1 ทิโมธี **2:4**; เอเฟซัส **1:4, 5**.

“พระบิดาทรงมอบความรักของพระองค์แก่ผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ คนเหล่านี้คือคนที่พระคริสต์ทรงไถ่ไว้ด้วยคำพระโลหิตของพระองค์เอง และเพราะพวกเขาชอบสนองต่อภาพวาดของพระคริสต์ โดยผ่านพระเมตตาอันสูงสุดของพระเจ้า พวกเขาจึงได้รับเลือกให้รอดในฐานะบุตรธิดาที่เชื่อฟังของพระองค์ . . . ทุกคนที่จะถ่อมตัวเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้ที่จะรับและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเรียบง่ายเหมือนเด็ก จะอยู่ในหมู่ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร”—สัญญาณแห่งเวลา, มกราคม 2, 1893.

- ก. เราควรทำอย่างไรเพื่อรักษาการเลือกตั้งของเราและหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันน่าเศร้าของยูดาสซ้ำรอย?? 2 เปโตร **1:10**; **3:17**; 1 ยอห์น **3:2, 3**.

“หากเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงทำ เราจะรับรองการเลือกของเราสู่ความรอด การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์อย่างสมบูรณ์เป็นหลักฐานที่ขึ้นย่นว่าเรารักพระเจ้า และไม่แข็งกระด้างในบาป”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ (เอลเลน จี ไวท์), ฉบับที่ 6, น. 1,079.

### 3. คำพูดให้กำลังใจ

- ก. รัศมีภาพทั้งหมดถูกกำหนดไว้สำหรับใครในการเลือกและกำหนดเราไว้ล่วงหน้าเพื่อความรอด—และเพราะเหตุใด? **1 เปโตร 1:3; สดุดี 72:18, 19.**

“ในตอนต้นของจดหมายฉบับแรก ผู้รับใช้สูงอายุของพระเจ้าได้ยกย่องสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าของเขา 'สาธุการแก่พระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา' —กิจการของอัครทูต, น. 517.

- ข. เปโตรพยายามปลอบใจพี่น้องชายที่เผชิญกับการข่มเหงอย่างรุนแรงด้วยคำพูดใด? **1 เปโตร 1:3** (ส่วนหลัง), **4. ดูเพิ่มเติม ฮีบรู 11:26.**

“ด้วยความหวังว่าจะได้รับมรดกอันแน่นอนในโลกนี้ คริสเตียนยุคแรกจึงชื่นชมยินดี แม้ในช่วงเวลาแห่งการทดลองและความทุกข์ยากแสนสาหัส 'ท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง' เปโตรเขียน 'แม้บัดนี้หากจำเป็น ท่านจะตกอยู่ในสภาพลำบากผ่านการล่อลวงมากมาย' —อ้างแล้ว น. 517, 518.

- ค. เหตุใดพระเจ้าจึงยอมให้มีการล่อลวง ความทุกข์ทรมาน และความทุกข์ยากมาสู่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร? **1 เปโตร 1:6, 7; มัทธิว 5:11, 12.**

“การทดลองและอุปสรรคคือวิธีลงโทษทางวินัยที่พระเจ้าทรงเลือกและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จที่พระองค์ทรงกำหนด ผู้ที่อ่านใจมนุษย์จะรู้จักตัวละครของคนที่คิดว่าที่พวกเขารู้จักตนเอง พระองค์ทรงเห็นว่าบางคนมีพลังอำนาจและความอ่อนไหวซึ่งอาจนำไปใช้ในการพัฒนาพระราชกิจของพระองค์หากได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง ในแผนการของพระองค์ พระองค์ทรงนำบุคคลเหล่านี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันและสถานการณ์ที่หลากหลายที่พวกเขาอาจค้นพบในอุปนิสัยของพวกเขาถึงจุดบกพร่องที่ถูกปกปิดไว้จากความรู้อุปถัมภ์ของพวกเขาเอง พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้พวกเขาแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับการรับใช้ของพระองค์ บ่อยครั้งพระองค์ทรงยอมให้ไฟแห่งความทุกข์ทรมานมาโจมตีพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รับบัพติศมาให้บริสุทธิ์

“ความจริงที่ว่าเรารู้จักให้อวดตนต่อการทดลองแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเห็นสิ่งล้ำค่าในตัวเราซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะพัฒนา . . . พระเจ้าทรงยอมให้คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรถูกใส่ในเตาไฟแห่งความทุกข์เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีอารมณ์อย่างไรและจะปั้นพวกเขาให้เหมาะสมกับงานของพระองค์ได้หรือไม่”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา, น. 471.



#### 4. ข้อความเกี่ยวกับศรัทธา

ก. อะไรคือวิธีเดียวที่พระเจ้าจะนำเรา "ไปสู่ความรอด" ได้? **1 เปโตร 1:5; ลูกา 8:48.**

"ศรัทธาในพระคริสต์ซึ่งทรงช่วยจิตวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่คนหลายๆ คนแสดงให้เห็น 'เชื่อ เชื่อ' คือเสียงร้องของพวกเขา 'จงเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นแล้วคุณจะรอด นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ' แม้ว่าศรัทธาที่แท้จริงจะวางใจในพระคริสต์เพื่อความรอด แต่จะนำไปสู่ความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับกฎของพระเจ้า ศรัทธาแสดงออกมาโดยการประพฤติ"—เคอเร็วีวีฟ และ เฮอรัลด์, ตุลาคม 5, 1886.

"เพื่อเราจะถูกรักษาไว้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านทางศรัทธา ความปรารถนาของจิตใจควรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการอธิษฐานในใจเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อแสงสว่าง ความเข้มแข็ง และความรู้ แต่ความคิดและการอธิษฐานไม่สามารถแทนที่การปรับปรุงเวลาอย่างจริงจังและซื่อสัตย์ได้ การทำงานและการอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้อุปนิสัยแบบคริสเตียนสมบูรณ์แบบ"—พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า น. 317.

ข. เหตุใดความเชื่อจึงต้องมีการทดลอง? **1 เปโตร 1:7; โยบ 23:10; ยากอบ 1:3.**

"ในชีวิตนักบวชของทุกดวงวิญญาณที่ได้รับชัยชนะในที่สุด จะมีฉากแห่งความงุนงงและการทดลองอันน่าสยดสยอง แต่ความรู้พระคัมภีร์ของเขาจะช่วยให้เขานึกถึงคำสัญญาที่หนุนใจของพระเจ้า ซึ่งจะปลอบใจเขาและเสริมสร้างศรัทธาของเขาในฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . . การทดลองศรัทธามีค่ายิ่งกว่าทองคำ ทุกคนควรเรียนรู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในโรงเรียนของพระคริสต์ ซึ่งจำเป็นต่อการชำระและขัดเกลาพวกเขาจากขี้เถ้าของโลก"—อั้งแล่น น. 81.

ค. อัครสาวกเปโตรบรรยายสาระสำคัญของศรัทธาว่าอย่างไร? **1 เปโตร 1:8, 9.** เปรียบเทียบสิ่งนี้กับนิยามศรัทธาของเปาโล ฮีบรู **11:1.**

"ขอเราอย่าลืมนึกถึงเมื่อเราเดินในหุบเขาว่าพระคริสต์ทรงอยู่กับเรามากเท่ากับเมื่อเราเดินที่นั่นอย่างวางใจ เช่นเดียวกับเมื่อเราอยู่บนยอดเขา เสียงนั้นกล่าวแก่เราว่า 'ท่านจะไม่แบกภาระของท่านไว้กับผู้แบกภาระคือพระเยซูคริสต์เจ้าหรือ? คุณจะไม่วิ่งบนไม้กางเขนด้านที่สว่างสดใสหรือ?'"—จิตใจ ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ, ฉบับที่ 2 น. 811.

## 5. ความลึกซึ้งแห่งความรอด

ก. เหตุใด “ความรอดโดยพระคุณ” ผ่านทางศรัทธาจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นหลังจากการจูดิเป็นมนุษย์และการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์? 1 เปโตร 1:10-12; ลูกา 10:24; 1 ยอห์น 1:1-3.

“แม้แต่ศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับแสงสว่างพิเศษจากพระวิญญาณก็ยังไม่เข้าใจครบถ้วนถึงความสำคัญของการเปิดเผยที่มอบให้พวกเขา...

“ยัง... พวกเขาพยายามอย่างจริงจังเพื่อให้ได้มาซึ่งแสงสว่างทั้งหมดที่พระเจ้าเป็นเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้ประจักษ์... ช่วงเป็นบทเรียนสำหรับประชากรของพระเจ้าในยุคคริสเตียน ซึ่งคำพยากรณ์เหล่านี้ได้มอบประโยชน์ให้กับผู้รับใช้ของพระองค์... เปรียบเทียบความกระตือรือร้นอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขากับความไม่เข้าใจอย่างไร้จุดหมายซึ่งผู้ชื่นชอบในยุคหลังๆ ปฏิบัติต่อของประทานแห่งสวรรค์นี้ ช่วงเป็นการดำเนินต่อความเฉยเมยที่รักความสงบและรักโลกซึ่งพอใจที่จะประกาศว่าคำพยากรณ์ไม่สามารถเข้าใจได้!”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 344.

ข. เหตุใดแผนการไถ่บาปจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งแม้แต่กับเหล่าทูตสวรรค์? 1 เปโตร 1:12 (ส่วนหลัง); 1 โครินธ์ 4:9.

“การเสด็จมาประทับกับเรา พระเยซูทรงเปิดเผยพระเจ้าแก่นมนุษย์และทูตสวรรค์... โลกใบเล็กของเราคือหนังสือบทเรียนของจักรวาล พระประสงค์อันมหัศจรรย์แห่งพระคุณของพระเจ้า ความลึกซึ้งแห่งความรักการไถ่ เป็นหัวข้อที่ 'เหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาที่จะมองดู' และจะเป็นการศึกษาของพวกเขาตลอดยุคสมัยอันไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งผู้ที่ได้รับการไถ่และผู้ที่ไม่เคยจะพบวิทยาศาสตร์และบทเพลงของพวกเขาในไม้กางเขนของพระคริสต์”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน, น. 19, 20.

วันศุกร์

วันที่ 12 เมษายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อะไรสามารถเตือนฉันว่าฉันเป็นคนแปลกหน้า ผู้แสวงบุญในโลกนี้—คนที่ไม่ควรรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่?
2. ข้าพเจ้าจะรักษาการเลือกตั้งและความรอดของข้าพเจ้าได้อย่างไร?
3. อะไรจะช่วยให้ข้าพเจ้าทนต่อการทดลองและการล่อลวงอย่างกล้าหาญได้ดียิ่งขึ้น?
4. ความเชื่อของข้าพเจ้ามีแนวโน้มจะอ่อนแอลงหรือเข้มแข็งขึ้น?

5. ข้าพเจ้าจะลงทุนเวลามากขึ้นเพื่อศึกษาแผนการใดก่อนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

## บุตรที่เชื่อฟังของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “โดยเห็นว่าพวกท่านได้ชำระจิตใจของพวกท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ในการเชื่อฟังความจริงโดยทางพระวิญญาณ จนมีความรักต่อพวกพี่น้องอย่างจริงจัง พวกท่านก็จงรักซึ่งกันและกันและกันด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างกระตือรือร้น” (1 เปโตร 1:22).

“เมื่อเรายึดพระคริสต์ด้วยศรัทธา งานของเราเพิ่งเริ่มต้น มนุษย์ทุกคนมีนิสัยที่ทุจริตและเป็นบาปที่ต้องเอาชนะด้วยสงครามอันดุเดือด ทุกดวงวิญญาณจะต้องต่อสู้เพื่อศรัทธา”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 2 น. 20.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: สันติวิถี น. 43-48.

วันอาทิตย์

วันที่ 14 เมษายน

## 1. เลือกความคิดของเราอย่างรอบคอบ

ก. ตามพระคำของพระเจ้า การเชื่อฟังที่แท้จริงเริ่มต้นที่ไหน? 1 เปโตร 1:13, 14; โรม 12:2.

“การปฏิรูปที่แท้จริงทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการชำระจิตใจวิญญาณให้บริสุทธิ์ โดยการชำระล้างแห่งการเกิดใหม่ และการฟื้นฟูจิตใจผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นในชีวิต

“เมื่อมองดูพระคริสต์ เราก็จะเปลี่ยนไป หากจิตใจหมกมุ่นอยู่กับสิ่งฝ่ายโลกอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ก็ดูจับได้หมด ส่งผลต่ออุปนิสัย พระสิริของพระเจ้าจึงถูกกลืนและถูกกลืนไป โอกาสที่พวกเขาจะคุ้นเคยกับสิ่งจากสวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถูกมองข้ามไป ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็ตาย”—บุตรชายหญิงของพระเจ้า, น. 105.

ข. วิถีธรรมชาติแห่งความคิดและแรงจูงใจของมนุษย์ดำเนินไปที่ไหน? ปฐมกาล 6:5; เยเรมีห์ 17:9.

ค. เราจะทำอย่างไรเมื่อเราตระหนักว่าความคิดและแรงจูงใจของเราไม่สะอาด? กิจการ 8:22.

## 2. ความมีสติของความคิด

ก. เราจะ “คาดเอาจิตใจของเรา” ในเชิงปฏิบัติได้อย่างไร? ปฐมกาล 4:7.

---

“บรรดาผู้ที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของอุบายของซาตาน จะต้องระวังเส้นทางแห่งจิตวิญญาณให้ดี พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงการอ่าน เห็น หรือได้ยินสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ จิตใจต้องไม่ปล่อยให้จมอยู่กับทุกเรื่องที่ศัตรูของดวงวิญญาณแนะนำ หัวใจจะต้องถูกควบคุมอย่างซื่อสัตย์ มิฉะนั้นความชั่วร้ายภายนอกจะปลุกความชั่วร้ายภายใน และจิตวิญญาณจะท่องเที่ยวในความมืด 'จงคาดเอาจิตใจของคุณ' เปโตรเขียน 'จงมีสติ'”—กิจการของอัครทูต, น. 518.

ข. เหตุใดการควบคุมความคิดในใจเราจึงสำคัญอย่างยิ่ง? สุภาษิต 23:7 (ส่วนหลัง); 24:9 (ส่วนหลัง).

---

“ความคิดจะต้องอยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้า และความรู้สึกละเอียดภายใต้การควบคุมของเหตุผลและศาสนา จินตนาการของเราไม่ได้ถูกปล่อยให้เรววิ่งจลาจลและมีวิถีทางของตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ในการยับยั้งซึ่งใจและมีระเบียบวินัย ถ้าความคิดผิด ความรู้สึกก็จะผิด และความคิดและความรู้สึกที่รวมกันประกอบขึ้นเป็นลักษณะทางศีลธรรม เมื่อเราตัดสินใจว่าในฐานะคริสเตียน เราไม่จำเป็นต้องควบคุมความคิดและความรู้สึกของเรา เราถูกชักนำให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทูตสวรรค์ที่ชั่วร้าย และเชิญทูตสวรรค์มาปรากฏตัวและควบคุมพวกเขา หากเรายอมจำนนต่อความรู้สึกและปล่อยให้ความคิดของเราดำเนินไปในช่องทางแห่งความสงสัย ความสงสัย และการซ้ำซาก เราคงไม่มีความสุข และชีวิตของเราจะลึ่มเหลว”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์, เมษายน 21, 1885.

ค. เหตุใดอัครสาวกเปโตรจึงขอร้องให้เราควบคุมสติและ “หวังจนถึงที่สุด” เพื่อรับพระคุณ? 1 เปโตร 1:13  
เทียบกับ 5:8

---

“จงรักษาความคิดของคุณอย่างซื่อสัตย์ รักษาทุกแนวทางสู่หัวใจของคุณให้เข้มแข็ง คุณต้องวางลูกกรงไว้เพื่อต่อต้านการเข้าใกล้ของซาตาน การเฝ้าระวัง ณ จุดหนึ่งในขณะที่ผู้อื่นถูกละเลยจะไม่เกิดประโยชน์ . . . มีอันตรายอยู่ตรงหน้าเราที่เราต้องเผชิญ และความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวของเราอยู่ในพระเจ้า”—วันนี้กับพระเจ้า, น. 174.

### 3. หลีกหนีจากค้นหาในอคิดและจงศักดิ์สิทธิ์

ก. ในชีวิตเราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งในด้านใดบ้างจึงจะบริสุทธิ์ได้? 1 เปโตร 1:14, 15; 4:2, 3.

“อย่าให้ใครประจบประแจงตัวเองว่าบาปที่ทรงหวงแหนไว้ชั่วขณะหนึ่งสามารถละทิ้งได้ง่ายๆ นี่ไม่เป็นเช่นนั้น บาปทุกอย่างที่ซัดถีจะทำให้อุปนิสัยอ่อนแอลงและเสริมนิสัยให้เข้มแข็งขึ้น และความเสื่อมทรามทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมเป็นผลตามมา คุณอาจกลับใจจากความคิดที่คุณได้ทำและก้าวไปในทางที่ถูกต้อง แต่รูปแบบความคิดและความคุ้นเคยกับความชั่วจะทำให้ยากสำหรับคุณที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งถูกและผิด ด้วยนิสัยที่ผิดที่เกิดขึ้น ชาตานจะโจมตีคุณครั้งแล้วครั้งเล่า”—อุทาหรณ์สอนชีวิต, น. 281.

ข. แม้ว่าเราจะถูกเตือนอยู่เสมอให้เป็นคนบริสุทธิ์ (1 เปโตร 1:15, 16)—ซึ่งอาจฟังดูราวกับว่าสามารถทำได้ด้วยความพยายามของเราเอง—ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีใด? หนังสือเลวีนิติ 20:7, 8; ฟีลิปปี 2:13; ทิตัส 3:5.

“แม้เราไม่มีบุญในตัวเอง แต่ในความคิดและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราที่ได้รับบำเหน็จเสมือนบุญเป็นของเราเอง เมื่อเราได้ทำความดีจนสุดความสามารถแล้ว เรายังคงเป็นทาสที่ไร้ประโยชน์ . . . สิ่งที่เราทำสำเร็จนั้นกระทำโดยพระคุณของพระคริสต์เท่านั้น และไม่มีรางวัลใดที่มาจากพระเจ้าเนื่องมาจากบุญคุณของเรา”—เดอะรีวิฟ และ เซอร์คัล, มิถุนายน 27, 1893.

ค. หลังจากขอร้องให้ไม่เมาแล้ว เหตุใดอัครสาวกจึงเตือนเราเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น? 1 เปโตร 1:17; โคลโลสี 3:5, 6.

“งานของทุกคนผ่านการทบทวนต่อพระพักตร์พระเจ้า และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้สำหรับความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ ตรงข้ามกับชื่อแต่ละชื่อในหนังสือแห่งสวรรค์ ทุกๆ อ้อยคำที่ผิด การกระทำที่เห็นแก่ตัว หน้าที่ที่ยังไม่บรรลุผล และบาปที่ซ่อนเร้น ทุกๆ ประการที่บิดเบือนอย่างมีศิลปะ เข้ามาด้วยความแม่นยำจนน่าสยดสยอง คำเตือนหรือคำตักเตือนที่สวรรค์ส่งมาโดยละเอียด ช่วงเวลาที่สูญเปล่า โอกาสที่ไม่ได้รับการปรับปรุง อิทธิพลที่กระทำเพื่อความคิดหรือความชั่ว พร้อมผลลัพธ์ที่กว้างขวาง ทั้งหมดนี้บันทึกไว้โดยเทพผู้บันทึกเหตุการณ์”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 482.

#### 4. ไล่โดยพระคริสต์

- ก. เปโตรนำมาซึ่งเหตุผลที่ดีว่าทำไมการพยายามเอาชนะศตมหาในอดีตจึงไม่เพียงคุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าที่ของเราด้วย! เปโตร **1:4, 18, 19; 1 โครินธ์ 6:18-20**.

“มนุษย์ทุกคนถูกซื้อด้วยราคาอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ โดยการเทหลังสวรรค์ทั้งหมดมาสู่โลกนี้ โดยประทานสวรรค์ทั้งมวลแก่เราในพระคริสต์ พระเจ้าทรงซื้อความตั้งใจ ความรักใคร่ จิตใจ จิตวิญญาณ ของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อ มนุษย์ทุกคนเป็นทรัพย์สินของพระเจ้า ทุกคนได้รับเรียกให้รับใช้พระองค์ และสำหรับลักษณะที่พวกเขาบรรลุข้อกล่าวอ้างนี้ ทุกคนจะต้องให้การบัญชีในวันพิพากษาอันยิ่งใหญ่—อุทาหรณ์ สอนชีวิต, น. 326.

- ข. แผนการไล่ก่อนก่อตั้งขึ้นเมื่อใด? 2 ทิโมธี **1:8, 9**.

“พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ในอนาคต แม้กระทั่งก่อนการสร้างโลกด้วยซ้ำ พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้จุดประสงค์ของพระองค์เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ทรงยอมให้เรื่องต่างๆ พัฒนาและดำเนินไปด้วยดี พระองค์ไม่ได้ทรงทำงานเพื่อให้เกิดสภาวะบางอย่างของสิ่งต่างๆ แต่พระองค์ทรงรู้ว่าสภาวะเช่นนั้นจะมีอยู่ แผนการที่ควรดำเนินการเมื่อผู้รู้แจ้งอันสูงส่งจากสวรรค์ละทิ้ง—นี่คือความลับ ความลึกซึ้งที่ถูกซ่อนไว้นาน และมีการจัดเตรียมเครื่องบูชาไว้ตามจุดประสงค์นิรันดรเพื่อทำงานเดียวกับที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อมนุษยชาติที่ตกต่ำบาป”—สัญญาแห่งเวลา, มีนาคม 25, 1897.

- ก. ศรัทธาในพระเจ้าจริงๆ มาจากไหน? โรม **10:17; 1 เปโตร 1:21**.

“ไม่มีใครสามารถสร้างศรัทธาได้ พระวิญญาณทรงปฏิบัติการและทำให้จิตใจมนุษย์กระจางแจ้ง ทรงสร้างศรัทธาในพระเจ้า ในพระคัมภีร์กล่าวว่าศรัทธาเป็นของประทานจากพระเจ้า ทรงพลังเพื่อความรอด ทำให้จิตใจของผู้ที่แสวงหาความจริงเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่กระจางแจ้ง พระวิญญาณของพระเจ้าประทับความจริงไว้ในใจ พระกิตติคุณเรียกว่าพลังอำนาจของพระเจ้าที่นำไปสู่ความรอด เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้ความจริงเป็นพลังที่ทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ได้”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส, เล่ม 7 น. 940.

## 5. มงกุฎแห่งการเชื่อฟัง

ก. หลังจากวิงวอนผู้เชื่อให้ทำสงครามกับตัณหาในอดีตของเราแล้ว อัครสาวกได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ว่าเป็นรูปแบบสูงสุดของการเชื่อฟัง? 1 เปโตร 1:22.

“เปโตรกล่าวต่อไปว่า ‘จงรักกันด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า’ พระวาทะของพระผู้เป็นเจ้า—ความจริง—เป็นช่องทางที่พระเจ้าทรงแสดงพระวิญญาณและเดชานุภาพของพระองค์ให้ประจักษ์ทางนั้น การเชื่อฟังพระวาทะทำให้เกิดผลตามคุณสมบัติที่ต้องการ—‘ความรักอันไม่แสแสรังของพี่น้องทั้งหลาย’ ความรักนี้กำเนิดจากสวรรค์และนำไปสู่แรงจูงใจอันสูงส่งและการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว”—กิจการของอัครทูต, น. 519.

“เมื่อเห็นว่าท่านได้ชำระจิตวิญญาณของท่านให้บริสุทธิ์ในการเชื่อฟังความจริงผ่านพระวิญญาณไปสู่ความรักอันไม่แสแสรังของพี่น้อง -- ดังนั้น จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เข้ารับงาน ทั้งผู้ที่ตรวจตราและทำงานในสำนักงาน จะต้องรักษาและปฏิบัติตามหลักธรรมสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวาทะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์”—งานประกาศทางด้านสิ่งพิมพ์, น. 297.

“เราต้องรักษาความรักไว้ในใจของเรา เราไม่ควรพร้อมที่จะคิดขั้กับพี่น้องของเรา เราต้องสร้างสิ่งที่พวกเขาทำหรือคำพูดให้น้อยที่สุด เราต้องเป็นคริสเตียนในพระคัมภีร์ [อ้างจาก 1 เปโตร 1:22]--

“เราต้องค้นหาอุปนิสัยของความคิดและความรู้สึก อารมณ์ จุดประสงค์ คำพูด และการกระทำของเรา --- เว้นแต่เราจะตรวจดูหัวใจของเราโดยอาศัยพระคำของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง การรักตนเองจะกระสุนให้เราคิดเห็นตนเองดีกว่าที่เราควรจะมีมาก”—วันนี้กับพระเจ้า, น. 83.

“หากประสงค์ของเราไม่ขาดไป เราก็จะไม่สงสัยที่น้องของเรามากนัก ผู้ที่มีมโนธรรมตำหนิเขาจึงตัดสินใจอย่างง่ายดายให้ทุกคนตัวสั้นและเกรงกลัวตัวเอง --- ‘เมื่อท่านได้ชำระจิตวิญญาณของท่านให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริงผ่านทางพระวิญญาณ ไปสู่ความรักอันไม่แสแสรังของพี่น้อง’ ”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์, ตุลาคม 29, 1901.

วันศุกร์

วันที่ 19 เมษายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรถ้ามีความคิดที่เป็นบาปหรือไม่บริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้า?
2. ข้าพเจ้าควรสนใจเรื่องธรรมชาติของเจตนาของข้าพเจ้าบ่อเพียงไร?
3. ข้าพเจ้าจะปลูกฝังความรู้สึกบริสุทธิ์ในชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้อย่างไร?
4. อะไรจะพัฒนาความสำนึกคุณอย่างเต็มที่ต่อราคาที่พระเยซูจ่ายให้ฉันได้เต็มที่กว่านี้?



5. ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพี่น้องของฉันจริงใจแค่ไหน?

## พระวาทะของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ดูพวกเราเด็กทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวาทะ เพื่อพวกท่านจะเติบโตขึ้นโดยพระวาทะนั้น” (1 เปโตร 2:2).

“พระวาทะของพระเจ้าคือเมล็ดพืช เมล็ดพืชทุกเมล็ดมีหลักการงอกในตัวเอง ในนั้นชีวิตของพืชถูกโอบล้อมไว้ พระวาทะของพระเจ้าก็มีชีวิต”—อุทาหรณ์สอนชีวิต, น. 38.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารสำหรับเยาวชน น. 189-191.

วันอาทิตย์

วันที่ 21 เมษายน

## 1. ข้อกำหนดที่จำเป็น

ก. พระเยซูทรงเสนอเงื่อนไขบังคับแห่งการรอดอะไรแก่ผู้ฟังของพระองค์? ยอห์น 3:5-7; มัทธิว 18:1-3.

ข. เปโตรชี้ไปที่อะไรว่าเราสามารถกลับใจใหม่ (เกิดใหม่) ได้อย่างไร? 1 เปโตร 1:23.

“การเปลี่ยนแปลงในใจซึ่งทำให้เราเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงการกำเนิด ---

“เมื่อความจริงกลายเป็นหลักธรรมที่ยั่งยืนในชีวิต จิตวิญญาณจะ ‘เกิดใหม่’ ไม่ใช่จากเมล็ดพืชที่เนาเปื้อยแต่ไม่เนาเปื้อย โดยพระวาทะของพระเจ้าซึ่งมีชีวิตและคงอยู่ตลอดไป’ การบังเกิดใหม่นี้เป็นผลมาจากการรับพระคริสต์ เป็นพระวาทะของพระเจ้า จากนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกประทับลงบนหัวใจ แนวความคิดใหม่ๆ ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น และพลังงานที่สงบเงียบจนบัดนี้ถูกปลุกให้ร่วมมือกับพระเจ้า - - - พระคริสต์ทรงเป็นผู้เปิดเผยความจริงแก่โลก โดยพระองค์ เมล็ดพืชที่ไม่เนาเปื้อย—พระวาทะของพระเจ้า—ได้หว่านลงในใจของมนุษย์

“พระคำทำลายธรรมชาติทางโลก และประทานชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์—ความคล้ายคลึงอันศักดิ์สิทธิ์—ความเชื่อที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่, น. 19.

## 2. ปะทะชั่ววินาที ชั่วคราวและเสียหายได้

ก. เปโตรอ้างคำพยากรณ์อะไรเมื่อพูดถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์? **1 เปโตร 1:24; อีสายห์ 40:6-8.**

ข. ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ชีวิตมนุษย์เปรียบได้กับอะไร และเพราะเหตุใด? **สดุดี 103:15, 16; ยากอบ 4:14.**

“เราไม่มีเวลาที่จะสูญเสีย เราไม่รู้ว่าการทดลองของเราจะสิ้นสุดลงเร็วแค่ไหน อย่างยาวนานที่สุด เราก็มียายุสั้นที่นี่ และเราไม่รู้ว่าลูกศรแห่งความตายจะโจมตีหัวใจของเราได้เร็วแค่ไหน ---

“เราพร้อมหรือยัง? เราคุ้นเคยกับพระเจ้า ผู้ครอบครองสวรรค์ ผู้ทรงบัญญัติ และพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงส่งเข้ามาในโลกเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วหรือยัง? เมื่องานแห่งชีวิตของเราสิ้นสุดลง เราจะสามารถพูดได้เช่นเดียวกับพระคริสต์แบบอย่างของเราหรือไม่: 'ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์บนแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ได้ทำงานซึ่งพระองค์ประทานให้ข้าพระองค์ทำเสร็จแล้ว' - - - ฉันได้สำแดงพระนามของพระองค์แล้ว? ยอห์น 17:4-6” —มหัศจรรย์แห่งการรักษา, น. 454.

ค. ตรงกันข้ามกับชีวิตมนุษย์ที่เป็นเหมือนหญ้าและไธยะ อะไรจะนิรันดร์เท่ากับพระเจ้า? **1 เปโตร 1:25; สดุดี 119:89.**

พระเยซูตรัสว่า เช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านเหล่านี้บนศิลา พระองค์จะทรงรับถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน และทรงทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานแห่งพระลักษณะและชีวิตของพระองค์ หลายศตวรรษก่อน ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์เขียนว่า “พระวณะของพระเจ้าของเราจะคงอยู่เป็นนิรันดร์” (อิสยาห์ 40:8); และเปโตร เป็นเวลานานหลังจากเทศนาบนภูเขา โดยอ้างถ้อยคำเหล่านี้ของอิสยาห์กล่าวเสริมว่า “นี่คือพระวณะซึ่งได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายโดยข่าวประเสริฐ” (1 เปโตร 1:25) พระวณะของพระเจ้าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มั่นคงที่โลกของเรา รู้ เป็นรากฐานที่มั่นคง พระเยซูตรัสว่า “สวรรค์และโลกจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะไม่สูญสิ้นไป” มัทธิว 24:35 ---

“เมื่อรับพระวณะ เราก็ต้อนรับพระคริสต์ และเฉพาะผู้ที่ได้รับพระวณะของพระองค์เท่านั้นที่กำลังสร้างบนพระองค์ - - - พระคริสต์ พระคำ การเปิดเผยของพระเจ้า—การสำแดงของอุปนิสัยของพระองค์ กฎของพระองค์ ความรักของพระองค์ และพระชนม์ชีพของพระองค์—เป็นรากฐานเดียวที่เราสามารถสร้างอุปนิสัยที่ยั่งยืนบนนั้นได้

“เราสร้างบนพระคริสต์โดยเชื่อฟังพระวณะของพระองค์ - - - ความศักดิ์สิทธิ์เป็น - - - อันเป็นผลจากการมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า” —ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร, น. 148, 149.

### 3. การถอดบล็อกที่สะดุดออก

ก. บล็อกข้ออุปสรรคบางอย่างที่ขัดขวางเราไม่ให้รับพระคำของพระเจ้าเหมือนที่อยู่ในพระเยซู 1 เปโตร 2:1, 2.

“จงรับพระวจนะของพระคริสต์อย่างเต็มหัวใจ และเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ เราไม่สามารถรับพระที่ความรักและการประทับอยู่ของพระคริสต์สามารถนำมาให้เราได้ หากเราทะนุถนอมความรู้สึกที่จะทำลายความสามัคคีที่พระคริสต์ทรงสวดอ้อนวอนอาจมีอยู่ในบรรดาสาธุศิษย์ของพระองค์”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์, กรกฎาคม 25, 1893.

“มันคือตัวตนที่เราต้องทำก่อน วิทยากรวิจารย์หัวใจอย่างใกล้ชิด ค้นหาเพื่อดูว่ามีอะไรขัดขวางการเข้าถึงพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างเสรี”—การทรงเรียกที่สูงส่งของเรานา. 21.

“จะต้องไม่พูดจาเฉียบแหลม ห้ามคู่ค้าด้วยความโกรธ เพราะทศสวสวรรค์ของพระเจ้าเดินขึ้นลงในทุกห้อง -- อาจมีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น แต่คำพูดคำหึงกระดุนให้เกิดความรู้สึกตอบโต้ และพระเจ้าก็ไม่ได้รับเกียรติ --- คำพูดใดๆ ที่พูดโดยไม่ได้ไตร่ตรองหรือไม่รอบคอบควรถูกถอดออกทันที --- นี่คืองานของเรา”—ในแผ่นดินสวรรค์สถาน, น. 182.

ข. ยกตัวอย่างว่าความขมขื่น ความหนักใจใจกด และความอิจฉาอย่างไม่ยอมแพ้ได้ขัดขวางผู้คนจากการรับพระคำของพระเจ้าอย่างไร ปฐมกาล 4:5-8; มาระโก 15:10; กิจการ 13:44, 45.

“คำสวดอ้อนวอนของเราดูเหมือนจะไม่ได้รับคำตอบทันทีเสมอไป --- เมื่อเราหลุดจากพระองค์ พระองค์จะทรงเห็นว่าจำเป็นที่เราต้องค้นหาใจและกลับใจจากบาป ดังนั้นพระองค์จึงทรงนำเราผ่านการทดสอบและการทดลอง พระองค์ทรงนำเราผ่านความอับอาย เพื่อเราจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ผ่านทางเรา”—อุทาหรณ์สอนชีวิต, น. 143.

“ความริษยามิใช่เป็นเพียงความประพฤติชั่วเท่านั้น แต่ยังเป็นความอาฆาตพยาบาท ซึ่งทำให้ทุกขณะวิตกกังวล ---

“คนอิจฉาจะบิดคางของเขาต่อความดีและการกระทำอันสูงส่งของผู้อื่น เขาพร้อมเสมอที่จะดูหมิ่นและบิดเบือนความจริงถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยม ผู้ชายมักจะสารภาพและละทิ้งความคิดอื่นๆ แต่ชายที่อิจฉาแทบไม่ได้รับความหวังเลย เนื่องจากการอิจฉาบุคคลคือการยอมรับว่าเขาเหนือกว่า ความหยิ่งยโสจะไม่ยอมให้มีการยอมรับงานใดๆ หากพยายามโน้มน้าวคนอิจฉาให้ทำบาป เขาก็จะยิ่งขมขื่นมากขึ้น ---

“คนอิจฉาจะแพร่ยาพิษไปทุกที่ สร้างความแปลกแยกจากเพื่อนฝูง และปลุกเร้าความเกลียดชังและการ

กบฏต่อพระเจ้าและมนุษย์—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5 น. 56.

#### 4. ความปรารถนาที่จะดีมนอย่างจริงจัง

- ก. หลังจากที่เข้าไปที่พระคําของพระเจ้าว่าเป็นพลังในการเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราแล้ว “ความปรารถนา” แบบใดที่เปโตรกระตุ้นให้เราออกกำลังกาย? **1 เปโตร 2:2.**

“ความซาบซึ้งในพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเมื่อมีการศึกษา ---

“ไม่มีสิ่งใดที่คำนวณได้เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาไปกว่าการศึกษาพระคัมภีร์ ไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดที่มีศักยภาพในการยกระดับความคิด ให้ความกระฉับกระเฉงแก่คณะต่างๆ ได้มากเท่ากับความจริงอันกว้างขวาง และนำออกของพระคัมภีร์ หากพระคําของพระเจ้าได้รับการศึกษาตามที่ควรจะเป็น มนุษย์ก็จะมีลมหายใจ มีอุปนิสัยสูงส่ง ซึ่งหาได้ยากในยุคนี้

“ไม่มีความรู้ใดมั่นคง สม่าเสมอ เท่าที่ได้รับจากการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า”—ในแผ่นดินสวรรค์สถาน, น. 135.

- ข. บอกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนปฏิเสธที่จะศึกษาพระคําของพระเจ้า ยอห์น **3:19, 20.**

“ท่านได้ละเลยพระคัมภีร์ ท่านดูถูกและปฏิเสธคำให้การเพราะพวกเขาตำหนิบาปที่รักของท่านและรบกวนความพึงพอใจในตนเองของคุณ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5, น. 49.

- ก. นักปรัชญาชาวเอเธนส์หลายคนใช้เวลาทั้งหมดทำอะไร และมีปัญหาอะไรคล้าย ๆ กันที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียอย่างไม่เต็มใจ? กิจการ **2:21–23, 32; 2 โครินธ์ 4:3, 4.**

“โอ้ เด็กๆ จะได้ใคร่ครวญถึงอิทธิพลที่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมีต่อจิตใจ! หลังจากอ่านเช่นนี้แล้ว คุณสามารถเปิดพระวจนะของพระเจ้าและอ่านพระคําแห่งชีวิตด้วยความสนใจได้หรือไม่? คุณไม่คิดว่าหนังสือของพระเจ้าไม่มาสนใจหรือ?”—บ้านเอ็ดเวนตีสต์, น. 416.

“หลายคนทำให้จิตใจอ่อนแอลงจากการอ่านเรื่องราวและนวนิยาย และกำลังสูญเสียความเพลิดเพลินต่อพระวจนะของพระเจ้า พวกเขากลายเป็นคนมีนเมาทางจิต และจะไม่สามารถมองคำถามอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตและโชคชะตาในแสงสว่างที่เหมาะสมได้ เว้นแต่พวกเขาจะละทิ้งการปฏิบัตินี้”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์, เมษายน 14, 1891.

## 5. การเติบโตฝ่ายวิญญาณ

ก. อะไรจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ยังคงพากเพียรศึกษาพระวจนะของพระเจ้า? 2 เปโตร 3:18 (ส่วนหลัง)

“อัครสาวกแนะนำให้ผู้เชื่อศึกษาพระคัมภีร์โดยผ่านความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งพวกเขาจะได้ทำงานในวันรับพรเปโตรตระหนักว่าในประสบการณ์ของทุกดวงวิญญาณที่ได้รับชัยชนะในที่สุดนั้นจะต้องมีฉากของความสับสนและการทดลอง แต่เขารู้ดีว่าความเข้าใจในพระคัมภีร์จะทำให้ผู้ถูกล่อลวงนึกถึงคำสัญญาที่จะปกป้องโยนใจและเสริมสร้างศรัทธาในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—กิจการของอัครทูต, น. 521.

ข. ผู้ที่ได้ลิ้มรส “ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตา” แต่ละเลยนำพระวจนะของพระเจ้ามาไว้ในใจมื่ออันตรายอะไร? 1 เปโตร 2:3; ฮีบรู 6:4-6.

“หลายคนมองด้วยความพอใจในตนเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเขาสนับสนุนความจริง ตอนนี้พวกเขาารู้สึกว่าตนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำหรับการทดลองและการเชื่อฟังในอดีต แต่ประสบการณ์ที่แท้จริงในเรื่องของพระเจ้าในอดีตทำให้พวกเขามีความคิดมากขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์ที่ไม่รักษาความซื่อสัตย์สุจริตและก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ ความซื่อสัตย์ในปีที่ผ่านมาจะไม่ชดใช้การละเลยของปีปัจจุบัน ความซื่อสัตย์ของคนที่วานจะไม่ชดใช้ความเท็จของเขาในวันนี้—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5, น. 63.

“ให้เราแสวงหาพระเจ้าเป็นรายบุคคล ให้ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทางศาสนาในอดีตเป็นเพียงเรื่องผิวเผิน จงเข้ามาใกล้พระเจ้า—เล่มเดียวกัน เล่ม 9, น. 216.

วันศุกร์

วันที่ 26 เมษายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อะไรคือผลของประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง?
2. ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าพร้อมพบพระเจ้าหรือไม่หากฉันต้องคอยคืนนี้?
3. มีพี่น้องในคริสตจักรที่ข้าพเจ้าไม่ชอบบ้างไหม? ถ้าใช่ เพราะเหตุใด? สาเหตุของความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อพวกเขาอาจเป็นความอิจฉาริษยาที่ซ่อนอยู่หรือไม่?
4. ข้าพเจ้าควรศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวบ่อยแค่ไหน?
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างการเติบโตในพระคริสต์กับการหยุดนิ่ง

## การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับภารกิจโลก

“สวรรค์ยื่นหยาดด้วยความชุ่มเคื่องต่อการละเลยที่แสดงต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ เราจะรู้ใหม่ว่าพระคริสต์ทรงคำนึงถึงเรื่องนี้อย่างไร? พ่อและแม่จะรู้สึกอย่างไร พวกเขาจะรู้ใหม่ว่าลูกของพวกเขาที่หลงทางในความหนาวเย็นและหิมะ ถูกผ่านไปและถูกทิ้งไว้ให้พินาศโดยผู้ที่สามารถช่วยมันไว้ได้”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน, น. 825.

หากพูดตามหลักวิญญาณ เด็กเหล่านี้ “หลงทางในความหนาวเย็นและหิมะ” คือใคร?

“จิตวิญญาณมนุษย์นับล้านที่พร้อมจะพินาศ ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความไม่รู้และบาป ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับความรักที่พระคริสต์มีต่อพวกเขามากนัก หากสภาพของเราและของพวกเขากลับคืนมา เราอยากให้พวกเขาทำอะไรให้เราบ้าง? ทั้งหมดนี้ คราบเก่าที่อยู่ในอำนาจของเรา เราอยู่ภายใต้พันธะผูกพันอันเคร่งครัดที่สุดที่จะทำเพื่อพวกเขา”—อ้างแล้ว น. 640.

“ทุกที่มีแสงสว่างแห่งความจริงส่องออกมา หัวใจนั้นซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาวะหลับใหลแห่งความไม่รู้ อาจถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและกลับใจใหม่ พระกิตติคุณจะต้องได้รับการประกาศในทุกประเทศและทุกเมือง”—การประกาศ, น. 19.

“แล้วพวกเขาจะวิงวอนต่อผู้ที่ไม่เชื่อในตัวเขาได้อย่างไร? และพวกเขาจะเชื่อในพระองค์ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนได้อย่างไร? และพวกเขาจะได้ยินได้อย่างไรหากไม่มีผู้เทศน์? แล้วพวกเขาจะเทศนาอย่างไรเว้นแต่พวกเขาจะถูกส่งไป?” (โรม 10:14, 15 ส่วนแรก)

ขณะนี้จำเป็นต้องมีการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก ในขณะที่ประตูยังคงเปิดอยู่ แท้จริงแล้ว ในชั่วโมฆะนี้เราสามารถสะท้อนพระวาระของพระเยซูได้อย่างแท้จริงว่า “ข้าพเจ้าจะต้องทำงานตามพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงส่งข้าพเจ้ามาเมื่อยังเป็นกลางวัน กลางคืนก็มาถึง เมื่อไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำงานได้ คราบไคที่ล้นยังอยู่ในโลก ฉันยังเป็นความสว่างของโลก” (ยอห์น 9:4, 5)

ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถไปทุกที่ตามที่ข้อความต้องการไปบนดาวเคราะห์อื่นมีดมนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม การรับข่าวสารนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างจากเราทุกคน: เวลา ความเอาใจใส่ พลังงาน และเงินจะต้องลงทุนอย่างเต็มที่ในงานนี้จนกว่าทั้งโลกจะสว่างขึ้นด้วยพระสิริของพระเจ้า ความมีน้ำใจอันซื่อสัตย์ของคุณต่อภารกิจโลกสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก!

พี่น้องของท่านจากสำนักงานใหญ่



## ศิลาที่มีชีวิต

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “พวกท่านเช่นกัน คือบรรดาศิลาที่มีชีวิตอยู่ ก็ถูกก่อสร้างเป็นพระนิเวศน์ฝ่ายจิต วิญญาณ เป็นพวกปุโรหิตอันบริสุทธิ์ เพื่อถวายบรรดาเครื่องบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นที่ชอบพระทัยต่อพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 2:5).

“ผู้ที่เข้าใจความจริงในเวลานี้จะต้องระวังว่าพวกเขาได้อินอย่างไร และพวกเขาสร้างและให้ความรู้แก่ผู้อื่น ให้ฝึกฝนอย่างไร”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 3 น. 22.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:  วิญญาณแห่งคำพยากรณ์ เล่ม 2 น. 272-274.

วันอาทิตย์

วันที่ 28 เมษายน

1. มีภาพประกอบในอดีต

ก. เมื่อกล่าวถึงคำพยากรณ์ของอิสยาห์ (อิสยาห์ 28:16) เปโตรพรรณนาถึงพระเยซูคริสต์อย่างไร 1 เปโตร 2:4, 6.

ข. ภาพประกอบนี้สร้างขึ้นบนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใด 1 เปโตร 2:7.

“ในการสร้างพระวิหารของโซโลมอน หินต่างๆ ได้ถูกจัดเตรียมไว้ที่เหมืองหินทั้งหมด ดังนั้นเมื่อนำหินเหล่านั้นมา -- คนงานต้องวางพวกเขาไว้ในตำแหน่งเท่านั้น --

“ห้ามใช้เครื่องมือบนศิลาเมื่อถูกนำไปยังสถานที่ก่อสร้าง หินก้อนหนึ่งที่มีรูปร่างไม่ปกติถูกนำมาจากเหมืองหินเพื่อใช้เป็นฐานรากของวัด แต่คนงานไม่สามารถหาที่สำหรับมันได้ -- มันนอนอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้ใช้งาน และคนงานก็เดินผ่านไปมาหรือสะดุดล้มเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้น รำคาญมาก นานมาแล้วมันก็ยังคงเป็นหินที่ถูกปฏิเสธ แต่เมื่อช่างก่อสร้างมาถึงการวางศิลาหัวมุม พวกเขาก็ค้นหาหินที่มีขนาดและความแข็งแรงเพียงพอมาเป็นเวลานานโดยเปล่าประโยชน์ - - [เพื่อ] แบนน้ำหนกอันมหาศาลที่จะพาดพิงอยู่ หากพวกเขาเลือกหินสำหรับสถานที่สำคัญแห่งนี้โดยไม่ฉลาด ความปลอดภัยของทั้งอาคารก็จะตกอยู่ในอันตราย --

“ในที่สุดความสนใจของผู้สร้างก็ถูกดึงดูไปทีหินก้อนใหญ่นี้ และพวกเขาก็ตรวจสอบมันอย่างใกล้ชิด

มันผ่านการทดสอบทุกครั้งแล้ว --- หินได้รับการยอมรับ นำไปยังตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายและพบว่ามีความ  
ที่พอดี—วิญญานแห่งคำพยากรณ์, เล่มที่ 3 น. 36, 37.

## 2. ศิลามุขเอก

- ก. แม้ว่าพระเยซูทรงตั้งชื่อซีโมนว่า “เศฟาสะ” ซึ่งแปลว่า “ศิลา” (ดูยอห์น 1:42; มัทธิว 16:18, 19) เหตุใดเปโตรจึงเป็น “ศิลา” ที่พระคริสต์ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ไม่ได้ มัทธิว 26:73, 74; กาลาเทีย 2:11-13.

“เปโตรมีความรวดเร็วและกระตือรือร้นในการปฏิบัติ กล่าวหาญและไม่ประนีประนอม และพระคริสต์ทรงเห็นสิ่งของที่จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อคริสตจักรในตัวเขา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 4 น. 488.

“เปโตรไม่ใช่ศิลาซึ่งก่อตั้งคริสตจักรบนนั้น ประตูนรกมิจะหือเขา เมื่อเขาปฏิเสธพระเจ้าของเขาด้วยการสาปแช่งและสาบาน คริสตจักรถูกสร้างขึ้นบนผู้ที่ประตูนรกไม่สามารถเอาชนะได้”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน, น. 413.

“พระคริสต์ไม่ได้ตรัสถึงเปโตรว่าเป็นศิลาซึ่งพระองค์จะตั้งคริสตจักรของพระองค์บนนั้น ส่วนของพระองค์ ‘ศิลานี้’ นำไปใช้กับพระองค์เองในฐานะรากฐานของคริสตจักรคริสเตียน ในอิสยาห์ 28:16 มีการอ้างอิงแบบเดียวกัน . . . เป็นศิลานชนิดเดียวกันที่มีการอ้างอิงในลูกา 20:17, 18 . . . นอกจากนี้ในมาระโก 12:10, 11. . .-

“ข้อความเหล่านี้พิสูจน์อย่างแน่ชัดว่าพระคริสต์ทรงเป็นศิลาซึ่งคริสตจักรสร้างขึ้นบนนั้น”—วิญญาณแห่งคำพยากรณ์, เล่ม 2 น. 272, 273.

- ข. ให้หลักฐานว่าแทนที่จะเป็นรากฐานของคริสตจักร เปโตรเป็นที่นอกรีตคนหนึ่งในการเป็นผู้นำ กาลาเทีย 2:9;1 เปโตร 5:1; เอเฟซัส 2:20, 21.

“หากอบเป็นประธานในสภา [ดู กิจการของอัครทูตบทที่ 15] และการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาคือ เหตุใดข้าพเจ้าจึงพิพากษาว่าเราจะไม่ปรกวนพวกเขา [คนต่างชาติ]” - -

“นี่เป็นการยุติการสนทนา ในกรณีนี้ เราได้หักล้างหลักคำสอนของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ว่าเปโตรเป็นหัวหน้าคริสตจักร . . . ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเปโตรที่ทำให้การรับรองแก่การอ้างว่าเขาได้รับการยกระดับเหนือที่นอกรีตของเขาในฐานะรองผู้อาวุโสขององค์ผู้สูงสุด”—กิจการของอัครทูต, น. 194, 195.

- ก. เปโตรถือว่าใครเป็นศิลาที่มั่นคงและรากฐานที่แท้จริงของคริสตจักรเพียงแห่งเดียว? 1 เปโตร 2:3-6.

### 3. สิ่งคิดขวาง

ก. บอกคุณสมบัติหนึ่งที่พระเยซูทรงกำหนดและเกี่ยวข้องกับข่าวสารพระกิตติคุณสำหรับคนบาปอย่างไร 1 เปโตร 2:4 (ส่วนแรก), 7.

“ขณะที่กล่าวพระคำแห่งชีวิต ให้การตอบสนองจากใจจริงเป็นพยานว่าคุณได้รับข้อความดังกล่าวจากสวรรค์ ฉันรู้ว่ามันล้ำสมัยมาก แต่จะเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารแห่งชีวิตที่ประทานแก่ผู้ที่หิวโหย การตอบสนองต่อการคลั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพลังให้กับจิตวิญญาณของคุณเองและเป็นกำลังใจแก่ผู้อื่น มันจะให้หลักฐานบางอย่างว่ามีหินมีชีวิตในอาคารของพระเจ้าที่เปล่งแสง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 6 น. 367.

ข. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่แต่คนที่คุ้นเคยกับความจริงในปัจจุบันก็ตกอยู่ในอันตรายที่จะ “สะอึกพระวจนะ” โรม 9:31-33; 1 เปโตร 2:8.

“พระเจ้าในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงส่งข้อความอันล้ำค่าที่สุดถึงผู้คนของพระองค์ผ่านเอ็ดเดอร์วากอนเนอร์และโจนส์ [สำนักงานใหญ่ SDA ซึ่งจัดขึ้นที่มินนีแอโพลิสในปี 1888] ข้อความนี้จะต้องนำเสนอพระผู้ช่วยให้รอดผู้ได้รับการยกขึ้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้นต่อหน้าโลก ผู้เสียสละเพื่อบาปของคนทั้งโลก นำเสนอความชอบธรรมผ่านศรัทธาในผู้คำประกัน เชื่อเชิญผู้คนให้รับความชอบธรรมของพระคริสต์ ซึ่งแสดงให้ประจักษ์โดยการเชื่อฟังพระบัญญัติทุกประการของพระผู้เป็นเจ้า หลายคนมองไม่เห็นพระเยซู พวกเขาจำเป็นต้องจับตาดูบุคคลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คุณงามความดีของพระองค์ และความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 91, 92.

“บางคนปลุกฝังความเกลียดชังนุรุษที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ส่งข้อความพิเศษไปทั่วโลก พวกเขาเริ่มงานฆาตนาที่มินนีแอโพลิส ภายหลังเมื่อพวกเขาเห็นและสัมผัสได้ถึงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพยานว่าข้อความนั้นมาจากพระเจ้า พวกเขาเกิดเกลียดข้อความนั้นมากขึ้นเพราะเป็นพยานปรักปรำพวกเขา พวกเขาจะไม่ถ่อมใจที่จะกลับใจ”—อ้างแล้ว หน้า 79, 80.

“ข้าพเจ้าเห็นสภาพคำสัตย์ของคนของพระเจ้า - พวกเขาพราดจากพระองค์ไปแล้วและกลายเป็นคนอ่อนขึ้น พวกเขามีทฤษฎีแห่งความจริง แต่ขาดพลังในการช่วยให้รอด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1 น. 210.

“ข้อความที่ส่งถึงคริสตจักรเลาติเซียนนั้นใช้ได้กับสภาพของเรา ช่วงเป็นภาพที่ชัดเจนสักเพียงไรถึงตำแหน่งของผู้ที่คิดว่าตนมีความจริงทั้งหมด ผู้ที่ภาคภูมิใจในความรู้ของตนเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ในขณะที่พลังแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ไม่ได้สัมผัสได้ในชีวิตของพวกเขา”—ความเชื่อและการงาน, น. 82, 83.

#### 4. เป็นหินที่มีชีวิตชีวา (มีชีวิต)

ก. เปโตรแสดงให้เห็นการเติบโตของคริสเตียนอย่างไร? 1 เปโตร 2.5.

ข. การเป็น “หินที่มีชีวิตชีวา” ในบ้านฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? เอเฟซัส 4:13, 15, 16. ตรงกันข้ามกับวิวรณ์ 3:1 (ส่วนท้าย), 2.

“ตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นในที่ฉลาดจริงๆ - - - หินหยกเหล่านี้เรานำถ้าเป็นไปได้เข้าไปในโรงงานของพระเจ้า ซึ่งจะถูกสกัดและยกให้เป็นสี่เหลี่ยม และเราชอบที่หยกออกทั้งหมด และขัดด้วยมือของพระเจ้าจนกว่าพวกเขาจะสร้างอัญมณีล้ำค่าในพระวิหารของพระเจ้าและจะมีชีวิตอยู่ หินเปล่งแสง เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระเจ้า”—การประกาศ, น. 573.

“พระเจ้าจะไม่ยอมรับการรับใช้ที่ไร้ความปรานี ซึ่งเป็นพิธีการที่ไร้พระคริสต์จริงๆ ลูกของเขาต้องเป็นหินที่มีชีวิตชีวาในการก่อสร้างของพระเจ้า หากทุกคนยอมถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างไม่มีขอบเขต หากพวกเขาจะหยุดศึกษาและวางแผนเพื่อความบันเทิง การทัศนศึกษา และการสมาคมที่สนุกสนาน และจะศึกษาพระวจนะนั้น - - พวกเขาจะไม่หวงหรือระหยาบความตื้นตื้นหรือการเปลี่ยนแปลง หากเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของเราที่จะเป็นฝ่ายวิญญาณ และหากความรอดของผู้คนของเราขึ้นอยู่กับกรถูกครีมนศิลาอันเป็นนิรันดร์ เราจะไม่มีส่วนร่วมในการแสวงหาสิ่งที่จะยึดทั้งอาคารไว้กับศิลาห่ามมจะคิดหรือไม่ว่า เราไม่อาจสับสนและสับสนในศรัทธาของเรา”—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน, น. 461, 462.

ก. อะไรคือ “เครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ” ที่ดีที่สุดที่เราอาจถวายแด่พระเจ้า? 1 เปโตร 2.5 (ส่วนสุดท้าย); สด 51:17; 1 ซามูเอล 15:22 (ส่วนหลัง)

“พระเจ้าไม่ทรงยอมรับเครื่องบูชาและเครื่องบูชาในสมัยโบราณเว้นแต่วิญญาณจะตรงกับของถวายนั้น ซามูเอลกล่าวว่า: ' - - ดูเถิด การเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และเชื่อฟังยิ่งกว่าไขมันของแกะผู้' เงินทั้งหมดในโลกไม่สามารถซื้อพระพรของพระเจ้าได้ หรือทำให้คุณมีชัยชนะเพียงครั้งเดียว

“หลายคนยอมเสียสละทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่พวกเขาควรทำซึ่งก็คือการยอมเสียสละตนเอง เพื่อยอมตามพระประสงค์ของพระเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, เล่ม 4, น. 84.

## 5. เราเป็นอย่างไรที่เราอ้างว่าเป็นหรือไม่?

ก. เรามักจะนำถ้อยคำใดในพระคัมภีร์มาใช้กับตัวเองอย่างโอ้อวด? **1 เปโตร 2:9** (ส่วนแรก), **10**.

ข. คำข้างต้นจาก **1 เปโตร 2:9** ใช้ได้กับคนชนชั้นไหนเท่านั้น? **1 เปโตร 2:5, 9** (ตอนสุดท้าย); **มัทธิว 5:16; โรม 2:28, 29**.

“ผู้ที่จิตใจกระ้างโดยการเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าสู่ความเข้าใจจะตระหนักถึงความรับผิดชอบของเขาต่อพระเจ้าเป็นเจ้าและต่อโลก และเขาจะรู้สึกว่าการสรรเสริญของเขาคือการพัฒนาในแนวทางที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะพระองค์จะต้อง 'สำแดงการสรรเสริญ' ของพระองค์ผู้ทรงเรียกเขาว่า 'ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์' **1 เปโตร 2:9** ในขณะที่เติบโตในพระคุณและในความรู้ถึงพระเจ้า พระเยซูคริสต์ เขาจะตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของตนเอง เขาจะรู้สึกถึงความไม่รู้ที่แท้จริงของเขา และเขาจะแสวงหาอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาและยึดอำนาจแห่งจิตใจของเขา เพื่อเขาจะได้เป็น คริสเตียนผู้ชาญฉลาด— คำแนะนำสำหรับครูอาจารย์และนักเรียน, น.

“พระเจ้าทรงมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นไว้ที่มีมือขวาหรือที่หน้าผาก พระเจ้าทรงมีพื้นที่ให้ประชากรของพระองค์มาเติมเต็มในโลกนี้เพื่อสะท้อนแสง—เดอะรีวิฟและเฮอรัลด์, 15 เมษายน 1890

วันศุกร์

วันที่ 3 พฤษภาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่ากำลังสร้างบนพระเยซูมากกว่าความคิดของตัวเอง?
2. พระคริสต์ทรงมองเห็นคุณลักษณะของเปโตรที่จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อคริสตจักร ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้คริสตจักรของข้าพเจ้าดีขึ้น?
3. ข้าพเจ้าจะเสี่ยงต่อการนับปีแห่งการทำงานอย่างสัตย์ซื่อเพื่อคริสตจักรหรือความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของการปฏิบัติเป็นบุญเพื่อความรอดได้อย่างไร?
4. อะไรทำให้ฉันเป็น “ศิลาที่มีชีวิต” ในพระวิหารของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง?
5. อะไรจะบุถึงคริสเตียนที่ศักดิ์สิทธิ์และ “แปลกประหลาด” ตรงกันข้ามกับคริสเตียนที่เพียงแค่อ้างชื่อ?

## เป็นพยานให้โลก

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นดังนั้นแหละ เพื่อโดยการกระทำดี พวกท่านจะระงับความโง่งของบรรดาคนโง่เขลาให้สงบลง” (1 เปโตร 2:15).

“มงกุฏของพระคริสตเจ้าจะต้องถูกยกขึ้นเหนือมงกุฏของผู้มีอำนาจทางโลก”—กิจการของอัครทูต, น. 68.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1, น. 358-361.

วันอาทิตย์

วันที่ 5 พฤษภาคม

## 1. หลีกเลียงสงครามที่ต่อต้านวิญญาณ

ก. อะไรคือการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดและทำร้ายที่สุดสำหรับผู้แสวงบุญทุกคน? 1 เปโตร 2:11; 1 ยอห์น 2:15, 16.

“อัครสาวกเปโตรเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกาย และเปล่งเสียงเตือนพี่น้องของเขาว่า ‘ที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านในฐานะที่เป็นคนแปลกหน้าและผู้แสวงบุญ ให้ละเว้นจากคัมภีร์ทางเนื้อหนังซึ่งทำสงครามกับจิตวิญญาณ’ หลายคน ถือว่าข้อความนี้เป็นคำเตือนต่อความลามกเท่านั้น แต่มีความหมายกว้างกว่า มันห้ามไม่ให้สนองความอยากอาหารหรือกิเลสตัณหาที่เป็นอันตรายทุกอย่าง ความอยากอาหารในทางที่ผิดทุกอย่างจะกลายเป็นรากะตัมหาอันคู่เคียด ความอยากอาหารถูกประทานมาเพื่อจุดประสงค์ที่ดี ไม่ใช่เพื่อเป็นรัฐมนตรีแห่งความตายโดยการถูกบีบเบียน และด้วยเหตุนี้จึงเสื่อมลงเป็น ‘ตัณหาที่ทำสงครามกับจิตวิญญาณ’ --

“ความเข้มแข็งของการล่อลวงให้ดื่มคำกับความอยากอาหารสามารถวัดได้โดยความปวดร้าวอันอธิบายไม่ได้ของพระเจ้าผู้ได้ของเราในการอดอาหารเป็นเวลานานในแดนทุรกันดารเท่านั้น เขาว่าความอยากอาหารในทางที่ผิดจะทำลายการรับรู้ของมนุษย์จนไม่สามารถแยกแยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ --- ถ้าพลังของความอยากอาหารความใจมีมากต่อการแข่งขัน เพื่อที่จะทำลายอำนาจของพระบุตรของพระเจ้าแทนมนุษย์ จะต้องอดอาหารเกือบหกสัปดาห์ ช่างเป็นงานอะไรที่น่าคริสเตียน! ถึงการต่อสู้จะยิ่งใหญ่เพียงใด เขาก็สามารถเอาชนะได้ ด้วยความช่วยเหลือของพลังศักดิ์สิทธิ์นั้น - - เขาจะประสบความสำเร็จโดยสิ้นเชิงในการทำสงครามกับความชั่วร้าย และในที่สุดเขาก็อาจสวมมงกุฏแห่งชัยชนะในอาณาจักรของพระเจ้า”—คำแนะนำด้านโภชนาการและอาหาร, น. 166, 167.

## 2. การเทศนาโดยผ่านการประพาศคดี

- ก. เหตุใดคริสเตียนแท้ทุกคนจึงถูกมองว่าเป็นคนแปลกหน้าและแม้กระทั่งเป็นศัตรูของโลกนี้? **1 เปโตร 2:12; 1 โครินธ์ 1:18, 23; 2:14.**

“ในบรรดาผู้ฟังชาวอิว [ของเปาโล] มีหลายคนที่จะโกรธกับข่าวสารที่เขากำลังจะประกาศ ในการประมาณค่าของชาวกรีก คำพูดของเขาคงเป็นความโง่เขลาที่ไร้สาระ เขาจะถูกมองว่าเป็นคนจิตใจอ่อนแอที่พยายามแสดงให้เห็นว่าไม่กางเขนมีความเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับการยกระดับเชื้อชาติหรือความรอดของมนุษยชาติได้อย่างไร

“แต่สำหรับเปาโลแล้ว ไม่กางเขนคือเป้าหมายเดียวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง”—กิจการของอัครทูต, น. 245.

“วิญญาณของโลกไม่สอดคล้องกับวิญญาณของพระคริสต์ในปัจจุบันมากไปกว่าในสมัยก่อน และผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ก็จะได้รับความโปรดปรานไฉนมากไปกว่าเวลานี้ รูปแบบการต่อต้านความจริงอาจเปลี่ยนไป ความเป็นปฎิบัติอาจเปิดน้อยลงเพราะละเอียดอ่อนกว่า แต่ความเป็นปฎิบัติกันนั้นยังคงมีอยู่และจะประจักษ์ไปจนถึงยุค”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 144.

- ข. เปโตรชี้ว่าอะไรเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการสั่งสอนข่าวประเสริฐและจัดการกับ “ความโง่เขลาของคนโง่” **1 เปโตร 2:12, 15.**

“ผู้รับใช้และครูของเราต้องเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าต่อโลกที่ตกสู่บาป ด้วยใจที่ละลายในความอ่อนโยน ขอให้พูดคำแห่งความจริง ให้ทุกคนที่หลงผิดได้รับการปฏิบัติด้วยความอ่อนโยนของพระคริสต์ หากผู้ที่คุณทำงานให้ไม่เข้าใจความจริงในทันที อย่าตำหนิ อย่าวิพากษ์วิจารณ์หรือประณาม จำไว้ว่าคุณต้องเป็นตัวแทนของพระคริสต์ในความอ่อนโยน ความอ่อนโยน และความรักของพระองค์ เราต้องคาดหวังที่จะพบกับความไม่เชื่อและการต่อต้าน ความจริงต้องเป็นไปตามองค์ประกอบเหล่านี้เสมอ แต่ถึงแม้คุณควรเผชิญกับการต่อต้านที่เข้มข้นที่สุด แต่อย่าประณามคู่ต่อสู้ของท่าน ---

“ท่านควรประพาศตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมต่อคนที่หลงผิด เพราะเมื่อไม่นานมานี้ท่านเองตาบอดเพราะบาปของตัวเองไม่ใช่หรือ? และเนื่องจากพระคริสต์ทรงรอดทนต่อท่าน ท่านจึงอ่อนโยนและอดทนต่อผู้อื่นมิใช่หรือ? พระเจ้าได้ดัดเคียนเรามาถวายให้แสดงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่ต่อต้านเรา เกรงว่าเราจะชักจูงจิตวิญญาณไปในทิศทางที่ผิด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 6, น.120-121.



### 3. การยื่นคำร้องแบบคริสเตียน

ก. บรรยายทัศนคติที่เราควรมีต่อเจ้าหน้าที่พลเรือนและกฎหมายบ้านเมือง **1 เปโตร 2:13-17**.

“อัครทูตได้สรุปทัศนคติที่ผู้เชื่อควรดำรงไว้ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนไว้อย่างชัดเจนว่า ‘จงยอมจำนนต่อกฎเกณฑ์ทุกอย่างของมนุษย์’—กิจการของอัครทูต, น. 522.

ข. ให้อีกตัวอย่างสิ่งที่ควรทำในกรณีที่กฎของประเทศขัดแย้งกับกฎของพระเจ้า—และทัศนคติอย่างไร กิจการ **5:29; ต่อไป 1:15-17; คานีเอล 6:7-10, 21, 22**.

“ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเราในทุกกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของเรา เว้นแต่จะขัดแย้งกับกฎหมายที่สูงกว่าซึ่งพระเจ้าตรัสด้วยเสียงที่ได้ยินจากชินาย”—คำอธิษฐานสำหรับพระกัมภีร์ฉบับที่ 1, น. 361.

“เราไม่จำเป็นต้องทำร้ายเจ้าหน้าที่ คำพูดของเรา ไม่ว่าจะพูดหรือเขียน ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เกรงว่าเราจะ -- คัดค้านกฎหมายและความสงบเรียบร้อย เราจะไม่พูดหรือทำอะไรที่จะปิดทางของเราโดยไม่จำเป็น เราต้องก้าวไปข้างหน้าในพระนามของพระคริสต์ โดยสนับสนุนความจริงที่มอบให้เรา หากมนุษย์ห้ามเราให้ทำงานนี้ เราจะพูดได้เช่นเดียวกับอัครสาวก”—กิจการของอัครทูต, น. 69.

“ผู้ที่มรรษบัญญัติของพระเจ้าจดไว้ในใจจะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์ - - - ปัญญาและอำนาจของกฎศักดิ์สิทธิ์นั้นสูงสุด

“ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นว่าผู้คนของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของพระองค์ ไม่สามารถเข้าร่วมในสงครามที่น่าสับสนนี้ได้ [สงครามกลางเมืองอเมริกา, 1861-1865] เพราะตรงกันข้ามกับหลักธรรมทุกข้อแห่งสรีทธาของพวกเขา ในกองทัพพวกเขาไม่สามารถเชื่อฟังความจริงได้และในขณะที่เดียวกันก็เชื่อฟังข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ด้วย ย่อมมีการละเมิดโมธรรมอย่างต่อเนื่อง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1, น. 361.

ค. ถ้าเราเป็น “คนรับใช้” ในที่ทำงาน เราจะเป็นคนทำงานประเภทไหน? **1 เปโตร 2:18; โคลโลสี 3:23**.

“มีวิทยาศาสตร์อยู่ในงานประเภทที่ต่ำด้อยที่สุด และหากทุกคนพิจารณาเช่นนั้น พวกเขา ก็จะมองเห็นความสูงส่งในการทำงาน”—พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน, น. 315.

#### 4. ทุกข้ออย่างผิด ๆ

ก. ทักษะจิตใจของเราต่อผู้ที่ปฏิบัติไม่ดี ถูกดู ดูหมิ่น หรือเยาะเย้ยเรา ควรเป็นอย่างไร? **1 เปโตร 2:19, 20; โรม 12:19-21.**

“เราไม่สามารถปล่อยให้วิญญาณของเราเดือดดาลกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ ตัวตนคือศัตรูที่เราต้องกลัวที่สุด ไม่มีความชั่วร้ายรูปแบบใดที่ส่งผลร้ายต่ออุปนิสัยมากไปกว่าความหลงใหลของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีชัยชนะอื่นใดที่เราจะได้รับจะมีค่ามากเท่ากับชัยชนะที่ได้รับเหนือตนเอง

“เราไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกของเราเสียหาย เราต้องมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่อปกป้องความรู้สึกหรือชื่อเสียงของเรา แต่เพื่อปกป้องจิตวิญญาณ --- ไม่ว่าคนอื่นจะคิดหรือทำอะไรกับเรก็ตาม สิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องรบกวนความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ---

“อย่าตอบโต้ เท่าที่คุณสามารถทำได้ ให้ขจัดสาเหตุของความเข้าใจผิดทั้งหมดออกไป หลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของความชั่วร้าย ทำทุกสิ่งที่อยู่ในอำนาจของคุณ โดยไม่ต้องเสียดุลหลักการ เพื่อประณิประนอมผู้อื่น ---

“หากพูดจาไม่สุภาพกับเจ้า อย่าได้ตอบด้วยใจเดียวกัน” — มหิศรธรรมแห่งการรักษา, น. 485, 486.

ข. เหตุใดพระเจ้าจึงยอมให้เราทนทุกข์ด้วยน้ำมือของคนโหดร้ายและชั่วร้าย? **มัทธิว 5:11, 12, 43-48**

“แผนการอันลึกลับซึ่งยอมให้คนชอบธรรมรับการข่มเหงด้วยน้ำมือของคนชั่วร้ายเป็นเหตุของความฉงนสนเท่ห์อย่างมากสำหรับคนจำนวนมากที่อ่อนแอในศรัทธา บางคนถึงกับพร้อมที่จะละทิ้งความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจากมนุษย์ที่ต่ำต้อยที่สุดให้เจริญรุ่งเรือง ในขณะที่คนที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดต้องทนทุกข์และทรมานด้วยอำนาจอันโหดร้ายของพวกเขา มีคนถามว่า ผู้ที่ยุติธรรมและมีเมตตา และมีอำนาจที่ไม่มีที่สิ้นสุด จะสามารถทนต่อความอยุติธรรมและการกดขี่ดังกล่าวได้อย่างไร? นี่เป็นคำถามที่เราไม่มีอะไรจะทำ พระเจ้าได้ประทานหลักฐานที่เพียงพอแก่เราเกี่ยวกับความรักของพระองค์ และเราจะไม่สงสัยในความคิดของพระองค์เพราะเราไม่สามารถเข้าใจพระราชกิจแห่งพระกรุณาของพระองค์ได้ ---

“พระเจ้า ไม่ทรงลืมหรือละเลยคุณธรรมของพระองค์ แต่พระองค์ทรงยอมให้คนชั่วร้ายเปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของคน เพื่อไม่มีใครที่ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์จะถูกหลอกเกี่ยวกับพวกเขา ขออย่าอีกครั้งว่าผู้ชอบธรรมถูกใส่ไว้ในเตาไฟแห่งความทุกข์ยาก เพื่อตัวพวกเขาเองจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์” — สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 47, 48.

## 5. ปฏิบัติตามตัวอย่าง

- ก. หลังจากให้กำลังใจคริสเตียนให้เผชิญกับความทุกข์และการข่มเหงด้วยความยินดี เปโตรคิดว่าอะไรเป็นข้อโต้แย้งที่หนักแน่นที่สุดในการทำเช่นนั้น? 1 เปโตร 2:21-24.

“พระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อเรามากกว่าผู้ติดตามพระองค์คนใดสามารถทนทุกข์ผ่านความโหดร้ายของคนชั่วร้ายได้ ผู้ที่ถูกเรียกให้อดทนต่อการทรมานและการพลีชีพต่างคำนึงตามรอยพระบุตรที่รักของพระเจ้า”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 47.

- ข. อัครสาวกนำอาหารมาให้กำลังใจอะไรเมื่อสิ้นสุดความคิดของเขาเกี่ยวกับวิธีที่เราเผชิญความทุกข์? 1 เปโตร 2:25; ยอห์น 10:11.

“พระคริสต์เปรียบเสมือนการล่า ค้นหา และที่หายไป ความรักของพระองค์ล้อมรอบเรา และนำเรากลับคืนสู่คอก ความรักของพระองค์ทำให้เราได้รับสิทธิพิเศษในการนั่งร่วมกับพระองค์ในสวรรค์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 6, น. 479.

“คนงานของเรา—ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ ครู แพทย์ ผู้อำนวยการ—ทุกคนต้องจำไว้ว่าพวกเขาได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกับพระคริสต์ --- พวกเขาจะต้องทะนุถนอมความรู้สึกที่สม่ำเสมอถึงความรักของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ความมีประสิทธิภาพ ความตื่นตระหนก และความอ่อนโยนของพระองค์ พวกเขาต้องมองว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะและเป็นอธิการแห่งจิตวิญญาณของพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะได้รับความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนจากเหล่าทูตสวรรค์ พระคริสต์จะทรงเป็นความยินดีและเป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของพวกเขา หัวใจของพวกเขาจะถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกเขาจะมีความรู้ในความจริงซึ่งผู้เชื่อในนามเท่านั้นที่จะไม่มีวันได้รับ”—คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองครูและนักเรียน, น. 284.

วันศุกร์

วันที่ 10 พฤษภาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสไปสู่ความอยากอาหารและกิเลสตัณหาได้อย่างไร?
2. อะไรจะทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพยานที่มีชีวิตถึงพลังอำนาจของข่าวประเสริฐ?
3. มีวิธีใดบ้างที่ข้าพเจ้าสามารถแสดงการเชื่อฟังต่อผู้มีอำนาจได้ดียิ่งขึ้น?
4. เมื่อถูกใส่ร้ายหรือตะโกนใส่ ข้าพเจ้าต้องตอบอย่างไร?

5. อะไรทำให้ข้าพเจ้าเต็มใจทนทุกข์เพื่อพระเยซู?

## การอุทธรณ์ต่อสามีและภรรยา

ข้อพระคัมภีร์ทองคำ; “ขณะที่พวกเขาตั้งเหตุผลการประพฤติดันบริสุทธิ์ของพวกเขาท่าน พร้อมด้วยความขำเกรง” (1 เปโตร 3:2).

“บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะแปลเป็นไปด้วยความหยาบคาย ความวาระ และการดำเนินคิดเดียว มีพยานผู้ประกาศว่า ‘ข้าพเจ้ารักพระเจ้าและราชกิจของพระองค์’ ขอให้ความรัก ความจริง ความเมตตา และความอดกลั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้ในสวนแห่งหัวใจ”—ความคิด, อุปนิสัย, และ บุคลิกภาพ, เล่ม 1, น. 157.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: บ้านแอ็ดเวนติสต์, น. 99-112, 177-180.

วันอาทิตย์

วันที่ 12 พฤษภาคม

## 1. คุณภาพตามหลักพระคัมภีร์ที่มักถูกมองข้าม

ก. สตรีในปัจจุบันมักปฏิบัติเสริมหลักธรรมสำคัญประการใดสำหรับความสุขในครอบครัว 1 เปโตร 3:1 (ส่วนแรก); เอเฟส 5:22-24; โกลโลสี 3:18.

“พี่สาว คุณคาดหวังอะไรจากสามีของเธอเมื่อเธอแต่งงานกับเขา? เธอคาดหวังที่จะกุมบังเหียนรัฐบาลไว้ในมือของเธอเอง และนำเจตจำนงของเธอให้สอดคล้องกับเจตจำนงที่อื่นและวิปริตของคุณหรือเปล่า? สามีของคุณรู้สึกได้ถึงการพักผ่อน ความพึงพอใจ ความสงบ และความสุขในชีวิตแต่งงานของเขามากแค่ไหน? แต่น้อยมาก. . . ภรรยาต้องไม่ถือว่าตัวเองเป็นตุ๊กตาที่ต้องดูแล แต่เป็นผู้หญิง ที่ต้องแบกรับภาระที่แท้จริงไม่ใช่จินตภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยคำนึงถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้น ตัวเธอเอง

“เธอคิดว่าสามีของเธอไม่คิดหวังเลยที่เธอพบเธออย่างที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นอย่างไร? เขาแต่งงานกับเธอโดยคาดหวังว่าเธอจะไม่แบกรับ ภาระ ไม่สับสน ไม่ปฏิเสธตนเองหรือไม่? เขาคิดว่าเธอคงรู้สึกว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องควบคุมตัวเอง เป็นคนร่าเริง ใจดี อดทน และใช้สามัญสำนึก?”—การตีพิมพ์, ฉบับที่ 17 น. 310, 311.

ข. อะไรคือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับภรรยาที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสในการเข้าถึงสามีที่ไม่เชื่อของเธอ? 1 เปโตร 3:1, 2; 1 โครินธ์ 7:10, 13, 14.



## 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน

- ก. เปโตรใช้ตัวอย่างอะไรในพระคัมภีร์เป็นแบบอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับสามีของเธอ **1 เปโตร 3:4-6**. อธิบายความสมดุลที่เปิดเผยในความสัมพันธ์นี้ ปฐมกาล **21:9-12**.

“คำแนะนำที่มอบให้อับราฮัมโดยสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ของความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสนั้นเป็นบทเรียนสำหรับทุกวัย โดยประกาศว่าสิทธิและความสุขของความสัมพันธ์นี้จะต้องได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง แม้จะต้องเสียสละครั้งใหญ่ก็ตาม ซาราห์เป็นภรรยาแท้เพียงคนเดียวของอับราฮัม สิทธิของเธอในฐานะภรรยาและมารดาไม่มีบุคคลอื่นมีสิทธิแบ่งปัน เธอแสดงความเคารพต่อสามีของเธอ และด้วยเหตุนี้ เธอจึงได้รับการนำเสนอในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นตัวอย่างที่สมควร แต่เธอไม่เต็มใจที่จะมอบความรักของอับราฮัมให้กับอีกคนหนึ่ง และพระเจ้าไม่ได้ตำหนิเธอที่เรียกร้องให้ขับไล่คู่แข่งของเธอ”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, น. 147.

- ข. อะไรทำให้สามีต้องลำบากในวงครอบครัวและทำให้ชื่อเสียงของเขาในสังคมเสียหายบ่อยเกินไป?  
สุภาษิต **14:1; 25:24; 27:15**; ตรงกันข้ามกับ **1 เปโตร 3:4**

“สามีและลูกๆ จำนวนมากที่พบว่าไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจที่บ้าน ซึ่งได้รับการต้อนรับด้วยการดูค่าและพิมพ์มาอยู่ตลอดเวลา แสวงหาความสะดวกสบายและความบันเทิงเมื่ออยู่ไกลบ้าน - - - ภรรยาและแม่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลครอบครัว มักจะไม่สนใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้บ้านน่าอยู่สำหรับสามีและลูกๆ แม้ว่าเธอจะหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับความเคียดแค้นและความขากลำบากอันแปลกประหลาดของเธอเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาก็ตาม ขณะที่เธอหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมของกินหรือเครื่องนุ่งห่ม สามีและลูกชายก็เข้าและออกในฐานะคนแปลกหน้า

“ในขณะที่นายหญิงในครัวเรือนอาจปฏิบัติหน้าที่ภายนอกได้อย่างแม่นยำ เธออาจจะไว้อย่างต่อเนื่องต่อความเป็นทาสที่เธอถึงวาระ และพูดเกินจริงถึงความรับผิดชอบและข้อจำกัดของเธอโดยการเปรียบเทียบกับชีวิตของเธอกับสิ่งที่เธอกำหนดชีวิตที่สูงขึ้นของผู้หญิง - - - ในขณะที่เธอโยนหาชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างไรผล เธอกำลังเสียใจความไม่พอใจบาปและทำให้บ้านของเธอไม่เป็นที่พอใจสำหรับสามีและลูก ๆ ของเธอ”—บ้านแอดเวนติสต์, น. 249.

“ภรรยาของรัฐมนตรีที่ไม่อุทิศตนเพื่อพระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยสามีของเธอได้ ในขณะที่เขาจมอยู่กับความจำเป็นในการแบกไม้กางเขน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิเสธตนเอง แต่แบบอย่างในชีวิตประจำวันของภรรยาของเขาจะขัดแย้งกับคำเทศนาของเขาและทำลายพลังของมัน”—คณงานประกาศพระกิตติคุณ, (1892) น. 210.

### 3. รูปแบบที่เป็นอันตรายของความภาคภูมิใจ

ก. ภรรยาคริสเตียนทำให้ตัวเองมีเสน่ห์อย่างไร? สุภาษิต 31:25-29.

“ภรรยา ควรขยันทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อผูกมัดสามีกับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อเขาอย่างเข้มงวดที่สุดและความซื่อสัตย์ในการทำให้บ้านของเขาเรริงและน่าดึงดูดใจ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5, น. 598.

“พระเจ้าไม่พอใจกับความขุ่นเคือง ความเกียจคร้าน และการขาดความรอบคอบในใครก็ตาม ขอบกพร่องเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายร้ายแรง และมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างความรักของสามีจากภรรยาเมื่อสามีรักระเบียบ - - - ภรรยาและแม่ไม่สามารถทำให้บ้านเป็นที่พอใจและมีความสุขได้ เว้นแต่ว่าเธอจะมีความรักต่อระเบียบ รักษาศักดิ์ศรีของตน และมีการปกครองที่ดี ดังนั้นใครก็ตามที่ล้มเหลวในประเด็นเหล่านี้ควรเริ่มศึกษาทิศทางนี้ทันที”—บ้านแอ็ดเวนติสต์ น. 22, 23.

ข. ผู้หญิงที่ยังไม่กลับใจใหม่มักจะพยายามดึงดูดใคร และผลที่ตามมาคืออะไร? สุภาษิต 7:6, 7, 10, 18, 19; 2 พงศกัมภ์ตรีศั 9:30; อีสายห์ 3:16-26.

“จะมีผู้หญิงที่จะกลายเป็นคนล่อลวง และใครจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดและดึงดูดความสนใจของผู้ชายด้วยตัวของพวกเขาเอง”—เดอะรีวิฟฟ์และเฮอรัลด์, 17 พฤษภาคม 1887.

“การแต่งกายที่ดูฉลาดและฟุ่มเฟือยมักกระตุ้นความต้องการทางเพศในหัวใจของผู้สวมใส่และปลุกความหลงใหลในหัวใจของผู้ดูมากเกินไป พระเจ้าทรงเห็นว่าความเสื่อมโทรมของอุปนิสัยมักนำหน้าด้วยความเย่อหยิ่งและการแต่งกายที่ไร้สาระ”—การนำเด็ก, น. 416.

ค. แม้ว่าสตรีคริสเตียนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ตั้งใจล่อลวงผู้ชายให้ล่วงประเวณี แต่ทุกคนกลับได้รับคำเตือนเรื่องความจงหองในรูปแบบใด? 1 เปโตร 3:3; 1 ทิโมธี 2:9.

“ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ [และสามีของคุณ] มากเท่ากับความภาคภูมิใจของคุณ คุณทั้งคู่ชอบการจัดแสดง สิ่งนี้ไม่มีส่วนในศาสนาที่ดีและถ่อมตัว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 2, น.493.

“พระกัมภ์ร์สอนให้มีความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกาย - - - ห้ามแต่งกาย แต่งกายด้วยสีอันดูฉลาด ตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือย อุปกรณ์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สวมใส่หรือเพื่อกระตุ้นความชื่นชม



จะไม่รวมอยู่ในเครื่องแต่งกายที่เรียบง่ายซึ่งพระวณะของพระเจ้ากำหนดไว้

“การปฏิบัติตนเองในการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของชาวคริสต์ของเรา การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย งดเว้นจากการแสดงเครื่องประดับทุกชนิดถือเป็นการปฏิบัติตามสัทธิของเรา”—การนำเด็ก น. 423.

#### 4. หน้าที่ของสามี

ก. หลังจากวิงวอนภรรยาแล้ว เปโตรดักเตือนสามีอย่างจริงจังอะไร—และผลทางวิญญาณของการไม่คำนึงถึงสิ่งนั้น? **1 เปโตร 3:7.**

“ให้สามีช่วยเหลือภรรยาด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรักใคร่อันไม่สิ้นสุด ถ้าเขาปรารถนาที่จะให้เธอสดชื่นและร่าเริง เพื่อที่เธอจะได้เป็นแสงสว่างในบ้าน ก็ให้เขาช่วยเธอแบกภาระของเธอ ความมีน้ำใจและไม่ตรีจิตของเขาจะเป็นกำลังใจอันล้ำค่าแก่เธอ และความสุขที่มอบให้จะนำความสุขและสันติสุขมาสู่หัวใจของเธอ—บ้านแอดเวนติสต์, น. 218.

ข. จงยกตัวอย่างว่าสามีที่ยังไม่กลับใจใหม่สามารถทำให้ชีวิตของภรรยาตกต่ำได้อย่างไร **1 ซามูเอล 25:3, 14, 17, 23-25.**

“หากสามีเป็นคนคั่งๆ เข้มงวด และวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของภรรยาของเขา เขาไม่สามารถให้ความเคารพและเสนาหามาจากเธอได้ และความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานจะน่ารังเกียจสำหรับเธอ เธอจะไม่รักสามีของเธอ เพราะเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองน่ารัก สามีควรระมัดระวัง เอาใจใส่ สม่่าเสมอ ซื่อสัตย์ และมีความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาควรแสดงความรักและความเห็นอกเห็นใจ - - - เมื่อสามีมีคุณสมบัติที่สูงส่ง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีจิตใจสูงส่ง ซึ่งคริสเตียนแต่ทุกคนต้องมี สิ่งนั้นก็จะประจักษ์ชัดในความสัมพันธ์การแต่งงาน - - - เขาจะพยายามรักษาภรรยาของเขาให้แข็งแรงและกล้าหาญ เขาจะพยายามพูดถ้อยคำที่ปลอบโยน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสงบสุขให้กับคนในบ้าน”—อ้างแล้ว หน้า 228.

ค. ทักษะของสามีที่เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงต่อภรรยาควรเป็นอย่างไร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เธอตอบสนองในทางที่ดีในทางกลับกัน? **เอเฟซัส 5:25, 28, 33; โคลอส 3:19.**

“สามีควรศึกษารูปแบบ และพยายามรู้ว่าสัญลักษณ์ที่แสดงในอเฟซัสหมายความว่าอย่างไร - - - สามีจะต้องเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดในครอบครัวของเขา เขาจะขึ้นห้อยในความเป็นลูกผู้ชายอันสูงส่งที่พระเจ้ามอบให้ โดยพยายามยกระดับภรรยาและลูกๆ ของเขาหรือไม่? - - - ให้สามีและบิดาทุกคนศึกษาเพื่อเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงด้านเดียว เพียงแต่จมอยู่กับการที่ภรรยาอยู่ภายใต้สามีของเธอเท่านั้น แต่ในแสงสว่างแห่งไม้กางเขนแห่งกัลวาริ จงศึกษาเกี่ยวกับจุดยืนของเขารอบๆ—การเผยแพร์, ฉบับที่ 21,



## 5. ไม่มี “เจ้านาย” ในครอบครัวคริสเตียน

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาควรใกล้ชิดแค่ไหน? ปฐมกาล 2:23, 24; มัทธิว 19:4-6.

“ทั้งสามีและภรรยาไม่ควรวิงวอนขอให้มีการปกครอง พระเจ้าทรงวางหลักธรรมที่จะนำทางในเรื่องนี้ สามีจะต้องทะนุถนอมภรรยาของเขาเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงทะนุถนอมคริสตจักร และภรรยาต้องเคารพและรักสามี ทั้งสองต้องปลูกฝังน้ำใจ ตั้งใจว่าจะไม่เสียใจหรือทำร้ายอีกฝ่าย”—บ้านแอ๊ดเวนตีส, น. 106, 107.

“เราต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเจ้า ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันมีความสามัคคีในบ้านได้ ภรรยาถ้าเธอมีวิญญาณของพระคริสต์ก็จะระมัดระวังคำพูดของเธอ เธอจะควบคุมจิตวิญญาณของเธอ เธอจะขอมงาน แต่จะไม่รู้สึกว่าเป็นทาส แต่เป็นเพื่อนของสามีของเธอ ถ้าสามีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาจะไม่เป็นนายเหนือภรรยาของเขา เขาจะไม่เป็นคนเข้มงวดและเข้มงวด เราไม่สามารถรักษาความรักในบ้านด้วยความเอาใจใส่มากเกินไปได้ เพราะบ้านถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่ ก็เป็นสวรรค์แบบหนึ่ง - - - ถ้าคนหนึ่งทำผิด อีกคนหนึ่งก็จะอดทนเหมือนพระคริสต์และไม่ถอยห่างอย่างเย็นชา

“ทั้งสามีและภรรยาไม่ควรพยายามใช้อำนาจควบคุมตามอำเภอใจเหนืออีกฝ่าย อย่าพยายามบังคับกันให้ยอมทำตามความปรารถนาของคุณ คุณไม่สามารถทำเช่นนี้และรักษาความรักของกันและกันได้ มีน้ำใจ อดทน อดกลั้น มีน้ำใจ และสุภาพ โดยพระคุณของพระเจ้า คุณสามารถทำให้กันและกันมีความสุขได้ ดังที่คุณสัญญาว่าจะทำในคำสาบานแต่งงาน”—อ้างแล้ว หน้า 118.

วันศุกร์

วันที่ 17 พฤษภาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ทศนคติและน้ำเสียงของข้าพเจ้าที่มีต่อผู้ครองสามารถสะท้อนหลักการที่พระเจ้าทรงชี้แนะอย่างชัดเจนมากขึ้นได้อย่างไร?
2. เหตุใดข้าพเจ้าจึงควรริบขอมรับการคิดและขอการอภัยจากคู่สมรส?
3. ทำไมพระเจ้าถึงเรียกฉันให้พร้อม/เต็มใจที่จะตายเพื่อผู้ครองของข้าพเจ้า?
4. ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการนอกใจคู่สมรสในใจได้อย่างไร?
5. เหตุใดจึงเป็นการฉลาดสำหรับคู่ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าที่จะพิจารณาร่วมกับการสวดภาวนาว่าเราอาจมีความคิดจากการรอดตัว—ทั้งการแต่งกาย ทักษะการทำอาหาร หรือทรัพย์สิน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บ้าน ฯลฯ?

## ทัศนคติของคริสเตียน

ข้าพเจ้า: “สุดท้ายนี้ พวกท่านทุกคนจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จงรักกันฉันพี่น้อง จงมีความสงสาร จงมีความสุภาพอ่อนน้อม” (1 เปโตร 3:8).

“บรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นสาวกของพระคริสต์และในขณะที่เดียวกันก็หยามคาย ไร้ความกรุณา คำพูดและการเหยียดหยามไม่สุภาพไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู คนที่พูดพล่อยๆ เอาแต่ใจ และชอบจับผิดไม่ใช่คริสเตียน สำหรับการเป็นคริสเตียนคือการเป็นเหมือนพระคริสต์”—บ้านแอ็ดเวนติสต์, น. 427.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: บ้านแอ็ดเวนติสต์, น. 421-429.

วันอาทิตย์

วันที่ 19 พฤษภาคม

## 1. คำอธิบายแบบคริสเตียนที่แท้จริง

ก. เปโตรพรรณนาถึงคริสเตียนได้อย่างไร? 1 เปโตร 3:8.

“คุณค่าของความสุภาพนั้นได้รับการชื่นชมน้อยเกินไป หลายคนที่มีจิตใจดีขาดความมีน้ำใจ หลายคนก็ได้รับความเคารพจากความจริงใจและเที่ยงธรรม เป็นที่น่าเสียดายที่ขาดความมีน้ำใจ การขาดความสุขของตนเองและบั่นทอนการรับใช้ผู้อื่น”—การศึกษา, น. 240.

ข. เปโตรเน้นทัศนคติเหมือนพระคริสต์เป็นพิเศษประการใด 1 เปโตร 3:9; มัทธิว 5:44.

“ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความประณีตและความละเอียดอ่อนในฐานะบุตรและธิดาของพระเจ้าเป็นเจ้า

“ศาสนาครีสต์จะทำให้ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษ พระคริสต์ทรงมีอิทธิพลดี แม้กระทั่งกับผู้ข่มเหงพระองค์ และสาวกที่แท้จริงของพระองค์ก็จะสำแดงจิตวิญญาณเดียวกัน”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา, น. 489.

“ศาสนานี้สอนให้เราอดทนและอดกลั้นเมื่อถูกพาไปอยู่ในที่ที่เราได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายและไม่ยุติธรรม ---

“จำเป็นต้องมีความอดทน ความอ่อนโยน การปฏิเสธตนเองและการเสียสละตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้

ศาสนาในพระคัมภีร์—พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า, น. 248.

## 2. คำพูดของเรา

- ก. เปโตรเน้นย้ำหลักการสำคัญอะไรอีกครั้งเกี่ยวกับสภาพของชีวิตที่มีความสุขที่นี่และในชีวิตที่จะมาถึง **สดุดี 34:12, 13; 1 เปโตร 3:10**.

“ซาตานกำลังทำงานอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งเพื่อทำลายฝูงแกะของพระเจ้า --- ฉันได้รับคำสั่งให้พูดกับทุกคนว่า ‘จงระวังลื่นของเจ้าให้พ้นจากความชั่ว และให้ริมฝีปากของเจ้าอย่าพูดเป็นอุบาย’ ซาตานพยายามทำลายจิตวิญญาณด้วยการยกย่องตนเอง และการกระทำของเขาเอง มีให้เห็นในทุกคริสตจักร พี่น้องทั้งหลาย จงรักษาจิตวิญญาณของท่านอย่างเคร่งครัด ระวังคำพูดของคุณ เกรงว่าซาตานจะนำคุณไปสู่ประวัติศาสตร์ของตัวเองซ้ำรอย”—การมองขึ้น, น. 114.

- ข. ให้ยกตัวอย่างผู้ที่ฝ่าฝืนหลักการนี้ และดูว่ามันทำให้เกิดความอับอายและความอับอายได้อย่างไร โดยเฉพาะผู้ที่พูดพวกเขา **1 ซามูเอล 14:24-27, 43-45; สดุดี 6:6-10**.

“อย่าให้คำพูดที่ฉุนเฉียว รุนแรง หรือกิสต์ค้นหาหลุดออกจากริมฝีปากของเจ้าเลย พระคุณของพระคริสต์กำลังรอคอยความต้องการของคุณ พระวิญญาณของพระองค์จะควบคุมจิตใจและมโนธรรมของคุณ โดยควบคุมคำพูดและการกระทำของคุณ อย่าสูญเสียความเคารพตนเองด้วยคำพูดที่เร่ร่อนและไร้ความคิด จงเห็นว่าคำพูดของคุณบริสุทธิ์ การสนทนาของคุณศักดิ์สิทธิ์”—คำแนะนำเด็ก, น. 219.

- ค. การละเมิดหลักธรรมนี้จะขัดขวางหลาย ๆ คนจากการได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างไร **1 เปโตร 3:10** (ตอนสุดท้าย) เทียบกับ **วิวรณ์ 14:5; 21:27**.

“เมื่อผู้ใช้ซาและกาแพเหล่านี้มารวมตัวกันเพื่อความบันเทิงทางสังคม . . . ลื่นของพวกเขาคลายออก และพวกเขาเริ่มทำสิ่งที่ชั่วร้ายในการพูดคุยกับผู้อื่น คำพูดของพวกเขาไม่ม่น้อยหรือคัดสรรมาอย่างดี ข่าวน่าชบิบถูกส่งผ่านไป บ่อยเกินไปก็เป็นที่พิชของเรื่องอื้อฉาวเช่นกัน คนนั้นทหาอย่างไรรู้ความคิดเหล่านี้ก็ลืมไปว่ามีพยานอยู่ ผู้เฝ้าดูที่มองไม่เห็นคำสั่งเขียนถ้อยคำของพวกเขาลงในหนังสือแห่งสวรรค์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร้ความกรุณาเหล่านี้ รายงานที่เกินจริงเหล่านี้ ความรู้สึกอิจฉาที่แสดงออกภายใต้ความตื่นเต้นของด้วยซา พระเยซูทรงถือว่าทรงต่อต้านพระองค์เอง”—คำแนะนำในด้านโภชนาและอาหาร, น. 423.

### 3. การแสวงหาสันติภาพ

ก. เปโตรเตือนเราถึงหลักการสำคัญอื่นใดของชีวิตคริสเตียนบ้าง? 1 เปโตร 3:11; อิสยาห์ 1:16, 17.

ข. เราจะ “ละความชั่วและทำความดี” ได้อย่างไร? เชนเรมีย์ 13:23 เทียบกับ 1 โครินธ์ 6:9-11; ยอห์น 3:5; ยากอบ 4:7.

“คนที่อัครสาวกเปาโลเขียนถึง] ต้องเปิดเผยในชีวิตของพวกเขาถึงการเปลี่ยนแปลงอันรุ่งโรจน์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาโดยพระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคริสต์ - - - พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจของตนเองได้ และเมื่อด้วยความพยายามของพวกเขา ดวงวิญญาณถูกชักนำจากตำแหน่งของซาตานให้ยื่นหยัดเพื่อพระคริสต์ พวกเขาจะไม่เรียกร้องความคิดใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น - - -

“อำนาจของพระเจ้าเป็นเจ้าของประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพในงานอันยิ่งใหญ่ของการได้รับชัยชนะเหนือโลก เนื้อหนัง และมาร - - - มนุษย์ไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้หากไม่มีพระเจ้า และพระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนการของพระองค์เพื่อที่จะไม่ทำอะไรให้สำเร็จในการฟื้นฟูฝ่าพินธุ์มนุษย์โดยปราศจากความร่วมมือของมนุษย์กับพระเจ้า ส่วนที่มนุษย์ต้องดำรงอยู่นั้นมีขนาดเล็กมากจนนับไม่ถ้วน แต่ในแผนของพระเจ้า เป็นเจ้าเป็นเพียงส่วนนั้นเท่านั้นที่จำเป็นต่อการทำให้งานประสบความสำเร็จ

“การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เห็นในชีวิตของคนบาปหลังการกลับใจใหม่ไม่ได้เกิดจากความดีใดๆ ของมนุษย์—พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า, น. 319.

ค. มีความหวังและคำสัญญาอะไรมอบให้กับผู้ที่ยอมจำนนต่ออำนาจการเปลี่ยนแปลงของข่าวประเสริฐ แต่ยังคงพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงต่างๆ 1 เปโตร 3:12; ยอห์น 14:13, 14.

“โดยความเชื่อและการสวดอ้อนวอนอธิษฐานทุกคนจะบรรลุข้อกำหนดของพระกิตติคุณ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถถูกบังคับให้ละเมิดได้ ต้องได้รับความยินยอมจากพระองค์ก่อน วิญญาณจะต้องมุ่งเป้าไปที่การกระทำบาปก่อนที่จะตัดหาจะครอบงำเหตุผลหรือความชั่วช้ามีชัยเหนือ โนธรรม การล่อลวงจะรุนแรงเพียงใดก็ไม่เคยเป็นข้อแก้ตัวสำหรับความบาป ‘พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือคนชอบธรรม และพระกรรมของพระองค์เปิดรับคำอธิษฐานของพวกเขา’ จงร้องทูลต่อพระเจ้า จิตวิญญาณที่ถูกล่อลวง มอบตัวเอง ทำอะไรไม่ถูก ไม่คู่ควร ให้กับพระเยซู และเรียกร้องพระสัญญาของพระองค์ พระเจ้าจะทรงไถ่ยื่น พระองค์ทรงทราบดีว่าความโน้มเอียงของใจธรรมชาตินั้นเข้มแข็งเพียงใด และพระองค์จะทรงช่วยเหลือทุกครั้งที่ถูกล่อลวง



“ท่านคอยู่ในบาปหรือเปล่า? แล้วจงแสวงหาพระเมตตาและการอภัยโทษจากพระเจ้าโดยไม่ชักช้า”—คำ  
อธิษฐานสำหรับพระกัมภีร์, ฉบับที่ 5, น. 177.

#### 4. ทำความดีอย่างไม่แรงกล้า

- ก. คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อะไรจากเปโตรหากปฏิบัติตามจะช่วยเราแก้ปัญหาความสับสนรั้งมากมายได้?  
**1 เปโตร 3:13; สุกายิต 15:1.**

“คำพูดตอบคนโกรธมักทำหน้าที่เป็นเส้ บันดาลให้อารมณ์โกรธมากขึ้น แต่ความโกรธที่เกิดจากความเจ็บท้อมลหายไปอย่างรวดเร็ว ให้คริสเตียนควบคุมลิ้นของเขา ตั้งปณิธานที่จะไม่พูดคำหยาบและใจร้อน”—  
 ข่าวสารสำหรับเยาวชน, น. 136.

- ข. อะไรควรเป็นแนวทางของเรากับผู้คนที่ดูเหมือนจะไม่อ่อนลงโดยไม่คำนึงว่าเราจะดักเตือนพวกเขาอย่างอ่อนโยน? **1 เปโตร 3:14, 16, 17.**

“พระเยซูเองไม่เคยซื้อสันติสุขโดยการประนีประนอม - - - ผู้รับใช้ของพระคริสต์ได้รับเรียกให้ทำงานเดียวกัน และพวกเขาควรระวังเกรงว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อความจริงในการพยายามป้องกันความขัดแย้ง - - - สันติสุขที่แท้จริงไม่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยหลักการประนีประนอม และไม่มีใครสามารถซื้อสัตย์ต่อหลักการได้หากปราศจากการต่อต้านที่น่าตื่นเต้น ศาสนาคริสต์ที่เป็นฝ่ายวิญญาณจะถูกต่อต้านโดยลูกๆ ที่ไม่เชื่อฟัง แต่พระเยซูทรงสั่งสอนเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 'อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณได้' ผู้ที่ซื้อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวอำนาจของมนุษย์หรือความเป็นปฏิปักษ์ของชาตาน ในพระคริสต์ชีวิตนิรันดร์ของพวกเขาปลอดภัย สิ่งเดียวที่พวกเขากลัวคือเกรงว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อความจริง และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจที่พระเจ้าได้ทรงให้เกียรติพวกเขา”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน, น. 356.

- ค. อะไรจะเป็นบ่อเกิดแห่งการดีและถ้อยคำอันดีของเรา? **1 เปโตร 3:16 (ส่วนแรก); กิจการ 24:16; ฮีบรู 9:14.**

“ในพระวาทะของพระเจ้า เราอ่านว่ามีมโนธรรมที่ดีและไม่ดี และการที่มีมโนธรรมของคุณไม่ได้ประณามคุณไม่รักษากฎหมายของพระเจ้า ไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณไม่ถูกประณามในสายพระเนตรของพระองค์ จงใช้มโนธรรมของคุณไปที่พระคำของพระเจ้าและดูว่าชีวิตและอุปนิสัยของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความชอบธรรมที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยไว้หรือไม่”—เดอะรีวิฟฟ์และเฮอรัลด์, 3 กันยายน 1901

## 5. การรู้ว่าเรายืนอยู่ในที่ใด

ก. อะไรคือเหตุผลหลักว่าทำไมเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน? โยชูวา 1:8; สดุดี 119:11; 1 เปโตร 3:15; 2 ทิโมธี 2:15.

ข. ในอันตรายร้ายแรงอะไรที่หลายคนในทุกวันนี้อ้างว่าเชื่อในความจริงปัจจุบัน? โยเซยา 4:6.

“เยาวชนอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาจะสามารถให้คำตอบแก่ทุกคนที่ถามเหตุผลแห่งความหวังด้วยความอ่อนโยนและความกลัวได้หรือไม่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเยาวชนไม่เข้าใจจุดยืนของเราอย่างมาก จากเลวร้ายอยู่ตรงหน้าช่วงเวลาแห่งปัญหาซึ่งจะทดสอบคุณค่าของอุปนิสัย—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1, น. 507,508.

“ข่าวสารปัจจุบัน—การชำระให้ชอบธรรมโดยศรัทธา—เป็นข่าวสารจากพระเจ้าเป็นเจ้า - - -

“เราไม่ปลอดภัยถ้าเราละเลยคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ทุกวันเพื่อหาแสงสว่างและความรู้ - - - ไม่มีสักหนึ่งในร้อยคนที่เข้าใจความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองซึ่งจำเป็นต่อสวัสดิภาพของเราทั้งในปัจจุบันและนิรันดร์—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 1 น. 359.

“หลายคนหวังให้ผู้รับใช้น้ำแสงสว่างจากพระเจ้ามาสู่พวกเขา - - - เสียขนาดนั้น. หากพวกเขาจะติดตามพระคริสต์ทุกวัน - - พวกเขาอาจได้รับความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ และด้วยเหตุนี้จึงได้รับประสบการณ์อันมีค่า เพื่อต้องการประสบการณ์นี้ พี่น้องชายที่ยอมรับความจริงจึงเดินตามกลางประกายไฟของผู้อื่น พวกเขาไม่คุ้นเคยกับพระวิญญาณของพระเจ้า และไม่มีความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้นจึงถูกระงับจากศรัทธาอย่างง่ายดาย พวกเขาไม่มั่นคงเพราะพวกเขาไว้วางใจผู้อื่นให้ได้รับประสบการณ์สำหรับพวกเขา—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 2, น. 644.

วันศุกร์

วันที่ 24 พฤษภาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. มีทัศนคติต่อคู่สมรส ลูกๆ พี่น้องชาย และเพื่อนร่วมงานอย่างไร?
2. บอกขั้นตอนสำคัญบางประการเพื่อเสริมกำลังเราในการควบคุมลิ้น
3. ข้าพเจ้าควรทำอะไรหากพ่ายแพ้ต่อสิ่งล่อใจ?
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างงานดีและคำพูดที่มาจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่บริสุทธิ์กับแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดี

5. ข้าพเจ้าจะเข้าใจความเชื่อที่ข้าพเจ้ายอมรับให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

## การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับโครงการเผยแผ่ต่างประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก

งานเผยแผ่ข่าวสารพระกิตติคุณในโลกนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีจิตวิญญาณจำนวนมากที่ยังไม่ได้ยินข่าวดีแห่งความรอด พระเจ้าทรงประกาศว่า “พระกิตติคุณแห่งอาณาจักรนี้จะได้รับการส่งสอนไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่ประชาชาติทั้งปวง; แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24:14) พระเจ้าทรงรักทุกคนจากทั้งหมด 7.8 พันล้านคนในโลกนี้ และต้องการให้พวกเขาทุกคนมีโอกาสหันกลับมาหาพระองค์

ในภูมิภาคแปซิฟิกมีศาสนาต่างๆ มากมาย เช่น ศาสนาเต๋า ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีศาสนาหรือไม่มีพระเจ้า มีงานที่ยอดเยี่ยมให้ทำที่นี้อย่างแท้จริง

“โลกทั้งโลกกำลังได้รับพระกิตติคุณ เอธิโอเปียกำลังยื่นมือของเธอเพื่อพระเจ้า จากญี่ปุ่น จีน และอินเดีย จากดินแดนที่ยังมีดมนในทวีปของเรา จากทุก ๆ ส่วนของโลกของเรา เสียงร้องของหัวใจที่บาปบาปมาเพื่อความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแห่งความรัก ผู้คนนับล้านไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเจ้าหรือความรักของพระองค์ที่เปิดเผยในพระคริสต์มากนัก เป็นสิทธิของพวกเขาที่จะได้รับความรู้นี้ พวกเขาสิทธิเท่าเทียมกันกับเราในความเมตตาของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่ได้รับความรู้ พร้อมกับลูกหลานของเราที่เราแบ่งปันให้ ที่จะตอบคำร้องของพวกเขา”—การศึกษา, น. 262, 263.

แม้ว่าการเผยแผ่ข้อความอาจไม่มีเสรีภาพในบางพื้นที่ที่เหมือนกับบางพื้นที่ แต่ความจริงก็พบหนทางสู่ใจมนุษย์ และมีผู้เชื่อจำนวนมากในข้อความแห่งการปฏิรูปในที่ที่คุณอาจไม่คาดหวัง วันสะบาโตนี้เราขอให้คุณอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เพื่อที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้งานดำเนินต่อไปเพื่อเตรียมดวงวิญญาณให้มากขึ้นสำหรับอาณาจักรของพระองค์

เพื่อให้ความจริงก้าวไปข้างหน้า จำเป็นต้องมีวิธีการอย่างมากในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานที่สักการะเพื่อส่งต่ออุดมการณ์แห่งความจริงทางตอนเหนือของสนามแรงงานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ เราขอให้คุณให้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

“เพราะว่าฝนลงมาและหิมะจากสวรรค์ไม่กลับมานั้น นั่น แต่รดแผ่นดินโลกให้ออกลูกและแตกหน่อ เพื่อจะให้เมล็ดแก่ผู้หว่าน และเป็นอาหารแก่ผู้กิน ฉะนั้นก็เช่นกัน ถ้อยคำที่ออกจากรากของเรา มันจะไม่กลับมาหาเราโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะบรรลุผลตามที่เราพอใจ และจะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เราใช้ไปนั้น” (อิสยาห์ 55:11)

ในนามของพี่น้องของท่านที่อยู่ห่างไกล

### บัปติสมาที่ทุกคนต้องการ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ภาพจำลองนั้นที่บัปติสมาแสดง บัดนี้ก็ช่วยพวกเราให้รอดเช่นกัน (ไม่ใช่การเอาความโสโครกแห่งเนื้อหนังออกไป แต่เป็นคำตอบของจิตสำนึกอันดีที่มีต่อพระเจ้า) โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 3:21).

“ข้าพเจ้าวิงวอนสมาชิกคริสตจักรในทุกเมืองที่พวกเขาอัครีในพระเจ้าด้วยความพยายามอย่างแน่วแน่เพื่อรับบัปติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์—คำแนะนำเพื่อสุขภาพ, น. 548.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: สันติวิถี, น. 17-22.

วันอาทิตย์

วันที่ 26 พฤษภาคม

#### 1. หนทางเดียวแห่งความรอด

ก. เปโตรระบุอะไรในการเขียนและสั่งสอนเกี่ยวกับหนทางเดียวที่เป็นไปได้แห่งความรอด? 1 เปโตร 3:18; กิจการ 4:10-12.

ข. เหตุใดพระเจ้าในความเมตตาของพระองค์จึงไม่ให้ภัยและช่วยคนบาปโดยไม่เสียดชะพระบุตรของพระองค์ไม่ได้? วันยาห์ 26:10 และโรม 8:7 เทียบกับ โรม 5:10 และ โคลโลสี 1:20-22

“ในสภาพไร้บาป มนุษย์มีความสนิทสนมกับ [พระเจ้า] ด้วยความยินดี - - - แต่หลังจากทำบาปแล้ว เขาก็ไม่พบความชื่นชมยินดีในความบริสุทธิ์อีกต่อไป และเขาพยายามซ่อนตัวให้พ้นจากที่ประทับของพระเจ้า - - - คนบาปไม่สามารถมีความสุขเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ เขาจะถอยห่างจากความเป็นเพื่อนของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเขาได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ มันก็คงไม่มีความสุขสำหรับเขา จิตวิญญาณแห่งความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ครอบงำอยู่ที่นั่น - - - จะไม่สัมผัสเสียงตอบรับในจิตวิญญาณของเขา ความคิด ความสนใจ และแรงจูงใจของเขา จะแปลกไปจากผู้ที่กระตุนผู้ที่ไม่มีบาปที่นั่น เขาคงเป็นโน้ตที่ไม่ลงรอยกันในท่วงทำนองแห่งสวรรค์ สวรรค์คงเป็นสถานที่แห่งการทรมานสำหรับเขา - - - ไม่ใช่กฎเกณฑ์โดยพลการในส่วนของพระเจ้าที่แยกคนชั่วออกจากสวรรค์ พวกเขาถูกปิดกั้นด้วยความไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกับมัน พระสิริของพระเจ้าคงเป็นไฟที่เผาผลาญพวกเขา

เขา—สันติวิถี, น. 17, 18.

## 2. ความมั่นใจผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

ก. แม้ว่าเรารอดผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ แต่เรา “รอดโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู” ในแง่ใดด้วย? 1 เปโตร 3:21 (ส่วนสุดท้าย); 1 โครินธ์ 6:14; 15:22, 23; 1 สะโลนิคา 4:13-16.

ข. เปโตรอธิบายอะไรเกี่ยวกับใครที่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระบิดาและปลุกพระเยซูให้ฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ เปรียบเทียบกิจการ 2:22-24 กับ 1 เปโตร 3:18.

“ผู้ที่ตายเพราะบาปของโลกจะต้องอยู่ในหลุมฝังศพตามเวลาที่กำหนด เขาอยู่ในเงื่อนไขที่เต็มไปด้วยหินแห่งนี้ในฐานะนักโทษแห่งความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ --- พระองค์ทรงแบกรับบาปของโลก และพระบิดาของพระองค์เท่านั้นที่ทรงปล่อยพระองค์ไว้”—ผู้แนะนำเยาวชน 2 พฤษภาคม 1901

“โดยการทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระบิดาทรงถวายพระเกียรติแก่พระบุตรของพระองค์ ต่อหน้าทหารรักษาพระองค์ชาวโรมัน -- กองทัพซาดาน และต่อหน้าจักรวาลสวรรค์”—เชิดชูพระองค์, น. 102.

“แล้วทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ยื่นด้วยเสียงที่ทำให้แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน: พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระบิดาของเจ้าทรงเรียกเจ้า! และพระองค์ผู้ทรงได้รับอำนาจพิชิตความตายและหลุมศพออกมา”—ความจริงปัจจุบัน, 18 กุมภาพันธ์ 1886.

“พระเจ้าทรงสวมพลังไว้ พระองค์ทรงสามารถนำคนตายไปในการล่วงละเมิดและบาป และโดยการดำเนินการของพระวิญญาณซึ่งทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงเปลี่ยนลักษณะนิสัยของมนุษย์ และนำพระฉายาของพระเจ้าที่สูญหายไปกลับคืนสู่จิตวิญญาณ”—ผู้แนะนำของเยาวชน, กุมภาพันธ์ 7, 1895.

ค. ใครจะปลุกวิสุทธิชนทุกคนให้เป็นอมตะเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา และสิ่งนั้นจะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขใดเท่านั้น? โรม 8:9-11.

“ร่างกายมรตัยได้รับการทำให้ฟื้นคืนชีพโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตอยู่ในคุณ ---

“พลังอันมีชีวิตชีวาของพระวิญญาณของพระคริสต์สถิตอยู่ในร่างกายมรตัยผู้ก่อดิจวิญญาณทุกดวงที่เชื่อไว้กับพระเยซูคริสต์ ---

“ผู้ช่วยชีวิตจะเรียกทรัพย์สมบัติที่ซ่อนมาในการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก --- โดยอำนาจของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่สถิตอยู่ในพวกเขาขณะมีชีวิตอยู่และเพราะพวกเขาเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจึงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 2 น. 271.



“พระคริสต์ทรงมองความตายว่าเป็นการนอนหลับ—ความเจ็บ ความมืด และการหลับใหล เขาพูดราวกับว่านั่นเป็นช่วงเวลาอันสั้น - - - และสำหรับผู้ศรัทธา ความตายเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย กับเขาที่จะตายก็เป็นเพียงการนอน

“ฤทธิ์อำนาจเดียวกันที่ได้ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายจะทำให้คริสตจักรของพระองค์ฟื้นขึ้นมา”—ชีวิตฉันวันนี้, น. 295.

### 3. “อำนาจ” ที่อยู่เบื้องหลังข่าวประเสริฐ

ก. พระเยซูทรงใช้ใครประกาศข่าวประเสริฐและวิงวอนต่อมนุษยชาติที่ตกสู่บาปในสมัยพันธสัญญาเดิม **1 เปโตร 3:18** (ตอนสุดท้าย), **19, 20** เพื่อทำความเข้าใจว่าใครเป็น “วิญญาณในคุก” ให้เปรียบเทียบกับสุกษยิต **5:22**; อิศยาห์ **42:6, 7; 61:1**.

“พระเจ้าทรงดึงดูดใจมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทรงบอกให้รับรู้ถึงความรักและความเมตตาของพระองค์ - - พระองค์ทรงวิงวอนมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยดังนี้ ในสมัยของโนอาห์ พระคริสต์ตรัสกับมนุษย์ผ่านทางสิทธิ์เสรีของมนุษย์ และทรงสั่งสอนผู้ที่ตกเป็นทาสของบาป—วันนี้กับพระเจ้า, น. 278.

“ก่อนหน้านั้นพระวิญญาณทรงอยู่ในโลกแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นงานแห่งการไถ่บาป พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในใจมนุษย์—ผู้ปรารถนาแห่งปวงชน น. 669.

ข. หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระคริสต์ทรงส่งใครมาเสริมกำลังอัครสาวกให้ทำงานพระกิตติคุณต่อไป ยอห์น **14:12, 16, 17; 20:21, 22**; กิจการ **1:2**.

“ขณะพระคริสต์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลก เหล่าสานุศิษย์ไม่ปรารถนาผู้ช่วยอื่นใด พวกเขาจะรู้สึกถึงความต้องการพระวิญญาณจนกว่าพวกเขาจะถูกกีดกันจากที่ประทับของพระองค์ แล้วพระองค์จะเสด็จมา

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นตัวแทนของพระคริสต์ แต่ทรงปลดเปลื้องบุคลิกภาพของมนุษยชาติและเป็นอิสระจากบุคลิกภาพนั้น พระคริสต์ไม่สามารถอยู่ในทุกสถานที่เป็นการส่วนตัวได้ เนื่องจากเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ ดังนั้นเพื่อความสนใจของพวกเขาที่พระองค์จะเสด็จไปหาพระบิดา และส่งพระวิญญาณมาเป็นผู้สืบทอดของพระองค์บนแผ่นดินโลก ไม่มีใครสามารถได้เปรียบใดๆ เนื่องจากตำแหน่งของเขาหรือการติดต่อกับพระองค์ด้วยพระคริสต์ โดยพระวิญญาณพระเจ้าช่วยให้รอดจะเข้าถึงได้ทุกคน ในความหมายนี้ พระองค์จะทรงอยู่ใกล้พวกเขามากกว่าหากพระองค์ไม่ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง—อ้างแล้ว

ค. พระสัญญาอะไรของพระเจ้าที่จะสำเร็จอีกครั้งในวาระสุดท้าย ยิ่งใหญ่กว่าในสมัยของอัครสาวก? ปฐมกาล **2:28-31**; โยเซฟา **6:3**.

“งานอันยิ่งใหญ่ของพระกิตติคุณไม่ได้ปิดท้ายด้วยการสำแดงฤทธานุภาพของเจ้านายน้อยไปกว่าการเปิดประตู—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 611.

#### 4. บัพติศมาที่ทุกคนต้องการ

ก. อธิบายบัพติศมาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความรอด มาระโก 1:7, 8; ยอห์น 3:3, 5.

“บรรยากาศของโบสถ์หนาแน่นมาก --- ความรักอันอบอุ่นครั้งแรกของพวกเขาถูกแช่แข็ง และเว้นแต่พวกเขาจะถูกรื้อน้ำโดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เจริญเทียนของพวกเขาจะถูกย้ายออกจากที่ของมัน เว้นแต่พวกเขาจะกลับใจและทำงานแรกของพวกเขา”—คำพยานถึงผู้ประกาศ, น. 167, 168.

ข. เหตุใดคริสเตียนจำนวนมากจึงมีความยากลำบากในการรักษาคำปฏิญาณที่ทำไว้ตอนรับบัพติศมาด้วยน้ำ?  
ฮีบรู 5:11, 12; 6:1, 2.

“มีคนจำนวนมากที่ไม่ให้หลักฐานที่แน่ชัดว่าพวกเขาเชื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณบัพติศมาของพวกเขา ความกระตือรือร้นของพวกเขาถูกลดทอนลงด้วยพิธีการ ความทะเยอทะยานทางโลก ความหยิ่งยโส และความรักในตนเอง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 9, น. 155.

“คนงานจำเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพียงใด เพื่อพวกเขาจะได้เป็นมิชชันนารีที่แท้จริงเพื่อพระเจ้า”—งานแนะนำสำหรับโรงเรียนวันสะบาโต, น. 155.

“เป็นงานของเราในวันนี้ที่จะมอบจิตวิญญาณของเราแก่พระคริสต์ เพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับความสดชื่นจากการประทับอยู่ของพระเจ้า—พร้อมสำหรับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”—ผู้ประกาศ, น. 702.

ก. ใครเท่านั้นที่สามารถทำให้มันโนธรรมของเราบริสุทธิ์เพื่อทำให้คำปฏิญาณบัพติศมาของเราเป็น “คำตอบแห่งโนธรรมที่ดีต่อพระเจ้า” อย่างแท้จริง? เปรียบเทียบ 1 เปโตร 3:21 กับ ฮีบรู 9:14; โรม 8:9, 10.

“สิ่งที่เราต้องการคือมโนธรรมที่ได้รับการกระตุ่นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเจ้า เพราะคนจำนวนมากมีมโนธรรมที่มิถิงเพราะหลงระเริงในบาปและความไม่เชื่อ เราต้องรู้ว่าศาสนาคืออะไร และตระหนักว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับพระเจ้าแห่งสวรรค์”—สัญญาแห่งเวลา, 25 กรกฎาคม 1892

“ใครนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานในสนามมาตรฐานทางศีลธรรมของความชอบธรรมและโน้มน้าวความบาปต่อหน้าจิตใจ และก่อให้เกิดความเสียใจตามแบบพระเจ้าซึ่งทำให้เกิดการกลับใจที่ไม่จำเป็นต้องกลับใจ และคลอใจให้เกิดการใช้ศรัทธาในพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยให้พ้นจากบาปทั้งสิ้น” — ข่าวสารที่ได้เก็บไว้, หนังสื 3 น. 137, 138.

## 5. กำกับความคิดของเรา

ก. เปโตรซื่ออกครั้งในการนำเราไปสู่ความรอด?1 เปโตร 3:21 (ส่วนท้าย), 22; ฮีบรู 8:1.

“องค์พระเยซูเจ้า) ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและรับเกียรติสูงสุดในฐานะพระเจ้า พระสิริที่พระองค์ทรงมีตั้งแต่ก่อนโลกเป็น พระองค์ทรงแจกจ่ายของประทานของพระองค์แก่ทุกคนที่จะรับของประทานเหล่านั้นโดยศรัทธา---

“เรามีคลังเก็บของที่ไม่สิ้นสุด มีมหาสมุทรแห่งความรักในพระเจ้าแห่งความรอดของเรา”—เพื่อข้าพเจ้าจะไว้รู้จักพระเยซู, น. 338.

“พระองค์ทรงถูกขึ้นจากหลุมฝังศพที่ปกคลุมไปด้วยเมฆทิวเขาที่มีพลังและรัศมีภาพอันนำพิสงว—เทพและมนุษย์ชาติรวมกัน พระองค์ทรงเข้ายึดโลกที่ซาตานอ้างว่าเป็นอาณาเขตตามกฎหมายของเขา และโดยพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ในการสละชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงฟื้นฟูเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดให้เป็นไทโปรตปรานของพระเจ้า

“อย่าให้ใครมีจุดยืนอันจำกัดและคับแคบซึ่งงานใดๆ ของมนุษย์สามารถช่วยชำระหนี้จากการล่วงละเมิดของเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่เป็นการหลอกลวงที่ร้ายแรง หากคุณจะเข้าใจ คุณต้องหยุดทะเลาะเรื่องความคิดเรื่องสัตว์เลี้ยงของคุณ และสำรวจการชดใช้ด้วยใจถ่อมตน เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ได้นักจนคนหลายพันคนที่อ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของคนชั่ว เพราะพวกเขาจะต้องพึ่งพางานของพวกเขาเอง พระเจ้าเรียกร้องการทำความดีเสมอ กฎหมายเรียกร้อง แต่เนื่องจากมนุษย์ทำบาปโดยการกระทำของเขาไร้ค่า ความชอบธรรมของพระเยซูเพียงผู้เดียวจึงเกิดประโยชน์ได้ พระคริสต์สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เพื่อวิงวอนแทนเรา สิ่งเดียวที่มนุษย์สามารถทำได้เพื่อความรอดของเขาก็คือการยอมรับคำเชิญ --- ไม่มีบาปใดที่มนุษย์กระทำได้ซึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจบนคลาว์ ด้วยเหตุนี้ไม้กางเขนจึงทรงวิงวอนขอการไถ่โทษแก่คนบาปอย่างต่อเนื่อง”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 1, น. 343.

วันศุกร์

วันที่ 31 พฤษภาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าจะมีความสุขมากขึ้นในการพูดคุยและคิดถึงพระเยซูและพระคำของพระองค์ได้อย่างไร?
2. มีหลักฐานอะไรยืนยันการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวข้าพเจ้า?
3. อะไรจะช่วยให้ขอบเขตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้ข้าพเจ้า?
4. ข้าพเจ้าจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบ้าง?

5. อะไรทำให้เราละสายตากับพระเยซูและสูญเสียศรัทธาบ่อยเกินไป?

## ใช้ชีวิตใหม่

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพื่อเขาจะได้ไม่ค่านินชีวิตแห่งวันเวลาของเขาที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อหนังตามบรรดา  
ราระคณหาของมนุษย์อีกต่อไป แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (1 เปโตร 4:2).

“ผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะเคารพและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทันทีที่เปิดให้พวกเขา  
และพวกเขาจะแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรู้ว่าอะไรคือความจริงในทุกประเด็นของหลักคำ  
สอน”—ความเชื่อและงาน, น. 121.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์, น. 104;  
ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์, น. 701, 702.

วันอาทิตย์

วันที่ 2 มิถุนายน

## 1. ความคิดที่ให้อำนาจใจอยู่เสมอ

ก. อัครสาวกเปโตรแนะนำให้เราพิจารณาอะไรเพื่อรับการเสริมกำลังและกำลังใจเมื่อถูกล่อลวงและความ  
ทุกข์มากมาย 1 เปโตร 4:1; ฮีบรู 12:3.

“เราอาจเสริมศรัทธาของเราและแรงความรักของเราโดยไปที่เชิงไม้กางเขนบ่อยๆ และใคร่ครวญถึงความ  
อัศจรรย์ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่นั่น”—การทรงเรียกชื่อเสียงของเราส่ง, น. 361.

“[1 เปโตร 4:1 อ้าง] ให้เราถามว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำอะไรในสถานการณ์ของเรา - - คำถามนี้  
ได้รับคำตอบโดยแบบอย่างของพระคริสต์ พระองค์ทรงละทิ้งราชวงศ์ของพระองค์ ละทิ้งพระสิริของพระองค์  
เสียดสีความมั่งคั่งของพระองค์ และสวมความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยความเป็นมนุษย์ เพื่อพระองค์จะ  
สามารถเข้าถึงมนุษย์ในที่ที่พวกเขาอยู่ แบบอย่างของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของ  
พระองค์เพื่อคนบาป”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 4, น. 79.

“พระคริสต์ถูกล่อลวงในทุกจุดเมื่อเราถูกล่อลวง ให้ผู้ที่ก้มลงอยู่ภายใต้การทดลองและการล่อลวง และผู้ที่  
รู้สึกว่าเป็นเพื่อนๆ ละทิ้งพวกเขา จงคิดถึงพระคริสต์ - - อยู่ตามลำพังในถิ่นทุรกันดาร เผชิญการล่อลวงที่รุนแรงยิ่ง  
กว่าสิ่งใดๆ ที่เกิดกับพวกเขา อย่าให้พวกเขาหมกมุ่นในความสิ้นหวัง แต่จงยื่นมือที่สันเทาแห่งศรัทธาเพื่อจับมือ  
ที่ยื่นออกมาเพื่อช่วย ให้พวกเขาโยนวิญญาณที่สิ้นหวังไปหาพระเยซู ผู้ทรงทราบวิธีช่วยคนที่ถูกล่อลวงเพราะ

พระองค์ได้เสด็จข้ามพื่นดินไปแล้ว”-การตีพิมพ์, ฉบับที่ 21, น. 12.

## 2. ผ่านความทุกข์ทรมานไปสู่ชัยชนะ

ก. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงจงใจยอมให้เราผ่านความทุกข์ทรมานและความทุกข์ยาก? **1 เปโตร 4:1** (ตอนสุดท้าย); **2 โครินธ์ 12:7-10**.

“เมื่อพระเจ้าช่วยให้รอดทรงเปิดเผยพระองค์ต่อเปาโลด้วยแสงอันเจิดจ้าแห่งพระสิริของพระองค์ - - เขาตาบอดทางกายเพราะพระสิริของการสถิตอยู่ของพระองค์ที่เขาดูหมิ่น แต่นั่นเป็นเพราะเขาจะได้มองเห็นฝ่ายวิญญาณ เพื่อเขาจะได้ตื่นจากความเกียจคร้านที่ทำให้การรับรู้ของเขามืดมนและทำให้การรับรู้ของเขามืดมน” — หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส, เล่ม 6, น. 1,058.

“ความกลัวอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่กลืนข้าพเจ้าคือหากข้าพเจ้าเชื่อฟังการเรียกแห่งหน้าที่ และออกไปประกาศตนเองว่าเป็นผู้เป็นที่โปรดปรานของผู้สูงสุดด้วยนิมิตและการเปิดเผยต่อผู้คน ข้าพเจ้าอาจยอมจำนนต่อความสูงส่งอันบาป และ - - นำความไม่พอใจของพระเจ้ามาสู่ตัวฉัน และสูญเสียจิตวิญญาณของฉันเอง - -

“บัดนี้ข้าพเจ้าวิงวอนว่าหากข้าพเจ้าต้องไปเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงให้ข้าพเจ้าฟัง ข้าพเจ้าควรได้รับการปกป้องจากความสูงส่งเกินควร ทูตสวรรค์กล่าวว่า: ‘คำอธิษฐานของคุณได้ยื่นแล้วและจะได้รับคำตอบ ถ้าความชั่วร้ายที่คุณหวาดกลัวนั้นถูกควบคุม พระหัตถ์ของพระเจ้าจะเหยียดออกเพื่อช่วยคุณให้รอด โดยความทุกข์ยากพระองค์จะทรงชักนำคุณให้มาหาพระองค์และรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณไว้ ส่งข้อความอย่างซื่อสัตย์อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แล้วคุณจะได้กินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและดื่มน้ำแห่งชีวิต’ ” — ประสภารัตน์คริสเตียน และคำสอนของนาง เอลเลน จี ไวท์, น. 67, 68.

ข. แม้ว่าจะถูกล่อลวงด้วยความปรารถนาอันบาปของเนื้อหนัง แต่คริสเตียนทุกคนควรมีเป้าหมายอะไร? **1 เปโตร 4:2, 15; เอเฟซัส 4:17, 22-24**.

“พระเจ้าทรงเรียกผู้ติดตามของพระองค์มากกว่าที่หลาย ๆ คนจะตระหนักได้ หากเราจะไม่สร้างความหวังของเราในสวรรค์บนรากฐานที่ผิด เราต้องยอมรับพระคัมภีร์ในขณะที่ยังอ่านและเชื่อว่าพระเจ้าทรงหมายความว่าพระองค์คริสต์ พระองค์ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดจากเราเลยที่พระองค์จะไม่ประทานพระคุณให้เรากระทำ เราจะไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเสนอในวันของพระเจ้าเป็นเจ้าถ้าเราไม่บรรลุมาตรฐานที่กำหนดไว้คือหน้าเราในพระวาระของพระองค์” — คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5 น. 171.

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นงานที่กินส่วนใหญ่ไม่ขึ้นชม ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจที่รักบาปและเข้าใจความรักที่ไม่สามารถบรรยายได้ของพระคริสต์ - - เมื่อ [วิญญาณ] เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ชีวิตเดิมของ



เขาดูน่าขะเขงและน่ารังเกียจ เขากลียศบาป - - - เขาละทิ้งความสุขในอดีตของเขา เขามีจิตใจใหม่ ความรักใหม่ ความสนใจใหม่ ความตั้งใจใหม่—ความเชื่อที่มั่นคงดำเนินชีวิตอยู่, น. 139.

### 3. นิสัยบางอย่างที่ต้องเอาชนะ

ก. ดันหาบาปใดที่ไปใครกล่าวถึงเป็นเรื่องธรรมดาและยากที่จะเอาชนะ 1 เปโตร 4:3.

ความโลก ตัณหา: “เสรีภาพที่ได้รับในยุคแห่งความเสื่อมทรามนี้ไม่ควรเป็นเกณฑ์สำหรับผู้ติดตามพระคริสต์ นิทรรศการความคุ้นเคยที่ทันสมัยเหล่านี้ไม่ควรมีในหมู่คริสเตียน - - ถ้าเป็นรายละเอียด มลพิษ การผิดประเพณี - - เป็นระเบียบของวันในหมู่ผู้ไม่รู้จักความจริง - - สำคัญเพียงใดที่ชั้นเรียนอ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ - - ขึ้นหัดแตกต่างอย่างชัดเจนกับชนชั้นที่ถูกควบคุมโดยตัณหาอันคู่ร้าย”—บ้านแอ็ดเวนติส, น. 329.

การดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป: “วิธีเดียวที่ใครก็ตามจะป้องกันอำนาจแห่งความพอประมาณได้คืองดเว้นจากเหล้าองุ่น เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง - - ผู้ทรงมีชัยชนะคือผู้ที่จะได้รับเกียรติ และชื่อของเขาจะไม่ถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิต”—การนำเด็ก, หน้า 401, 402.

การเที่ยวสนุกสนาน งานเลี้ยง: “ผู้ล่องลอยใช้ผู้ล่องลอยโดยใช้อุปนิสัยและประสบการณ์ทางศาสนาอย่างผิวเผินซึ่งอ้างว่าเป็นคริสเตียน ชั้นเรียนนี้พร้อมเสมอสำหรับการรวมตัวเพื่อความบันเทิงหรือเล่นกีฬา และอิทธิพลของพวกเขาถึงคุณผู้อื่น ชายหนุ่มและหญิงสาวที่พยายามจะเป็นคริสเตียนในพระคัมภีร์ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ - - พวกเขาไม่ทราบว่าการบันเทิงเหล่านี้เป็นงานเลี้ยงของซาตานจริงๆ ซึ่งเตรียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณจาก - - ได้รับเสื้อคลุมสีขาวแห่งอุปนิสัยอันเป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ พวกเขาสับสนว่าจะไร้อะไรที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาในฐานะคริสเตียน”—บ้านแอ็ดเวนติส, น. 518.

“หลายคนที่ยอมรับการปฏิรูปด้านสุขภาพได้ละเว้นทุกสิ่งทีสร้างความเจ็บปวด แต่มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า-- พวกเขาสามารถกินได้มากเท่าที่ต้องการหรือ? พวกเขานั่งลงที่โต๊ะ-- ให้กินอ้อมและกินให้อิ่ม--

“การกินมากเกินไปส่งผลต่อกระเพาะอาหารอย่างไร? ร่างกายจะทรุดโทรมลง อวัยวะย่อยอาหารจะอ่อนแอลง และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา--

“พวกเขาไม่รู้สักแยะ และดูเหมือนว่าลูกๆ ของพวกเขาจะแย่มาก พวกเขาไม่สามารถพูดอย่างใจเย็นกับพวกเขาได้ หรือทำตัวสงบในครอบครัวโดยไม่ได้รับความกรุณาเป็นพิเศษ คนรอบข้างมีโรคภัยมาสู่เขา ทุกคนต้องทน

ทุกข์กับผลที่ตามมาของความอ่อนแอ ---

“แม้แต่นักปฏิรูปสุขภาพก็ยังคิดพลาดในเรื่องปริมาณอาหารได้”—คำแนะนำด้านโภชนาการและอาหาร, น. 135, 136.

การบูรณาการพันธกิจ: “พวกเขาต้องไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนนอกกรีต หรือรักษาอนุสาวรีย์ของการบูรณาการพันธกิจของพวกเขา ไม่ว่าวัสดุหรือฝีมือช่างจะล้ำค่าเพียงใด สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกรีตจะต้องถูกทำลายทั้งหมด”—สัญญาณแห่งเวลา, 13 มกราคม 1881.

#### 4. เหมือนคริสตชนทุกที่และทุกเวลา

- ก. อะไรคือผลลัพธ์ที่พบบ่อยที่สุดที่เราจะเผชิญในชีวิตนี้เมื่อเราเลือกดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นเจ้า **1 เปโตร 4:4, 12.**

“เมื่อเวลาอวสานใกล้เข้ามา ชาตคน - - จะจ้างตัวแทนที่เป็นมนุษย์เพื่อเขาเขียนและคำว่าผู้ที่ 'สร้างกำแพง'” —บรรพชนและเหล่ากษัตริย์, น. 659.

“ด้วยน้ำตา [ผู้คนของพระเจ้า] จะเตือนคนชั่วร้ายถึงอันตรายในการเหยียบย่างสุวรรค์ และด้วยความเสียใจอย่างสุดจะพรรณานาพวกเขาจะถ่อมตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยการสำนึกผิด คนชั่วร้ายจะเหยียดความโศกเศร้าและเหยียดคำวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา แต่ความปวดร้าวและความอับอายของคนของพระเจ้าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกเขาได้รับความเข้มแข็งและความสูงส่งของอุปนิสัยที่สูงเสียไปอันเป็นผลมาจาบาปกลับคืนมา” —อ้างแล้ว หน้า 590.

- ข. คริสเตียนทุกคนต้องจำอะไรในขณะที่ถูกเหยียดหรือดูหมิ่น? **1 เปโตร 4:5, 13-16; 2 เปโตร 2:12.**

- ก. ทักษะคิดของเราควรเป็นอย่างไรเมื่อคนเหยียดของเราเจริญรุ่งเรือง—และในทางกลับกัน เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขา? แล้วคนที่ทำชั่วมั้กับเราล่ะ? **1 เปโตร 4:17-19; มัทธิว 5:44.**

- ง. เราต้องจำอะไรไว้เกี่ยวกับคนที่เหยียดและดูถูกเรา และเราจะบรรลุสภาวะจิตใจนี้ได้อย่างไร? **1 เปโตร 4:6; เอเฟซ 2:3-5; 2 ทิโมธี 2:24-26.**

“เมื่อคุณพบกับพวกนั้นใคร - - มีอคติต่อความจริง อย่าสนับสนุนความคิดเห็นแปลกๆ ของคุณแรงเกินไป พุดคุยกับพวกเขาในหัวข้อที่คุณสามารถเห็นด้วยเป็นอันดับแรก คำนับกับพวกเขาในการอธิษฐาน - - ทั้งคุณและพวกเขาจะถูกนำเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสวรรค์ อคติจะอ่อนแอลง และจะเข้าถึงหัวใจได้ง่ายขึ้น” —การประกาศ, น. 446.

## 5. จดจำในทุกสถานการณ์

- ก. เรารู้จักอะไรไว้เสมอไม่ว่าเราจะมั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรงและมีความสุข เจ็บป่วย เศร้าโศก หรือประสบความสูญเสีย? 1 เปโตร 4:7

“ถ้าเราปรึกรู้กับความสงสัยและความกลัวของเรา หรือพยายามแก้ไขทุกสิ่งที่เรามองเห็นไม่ชัดเจน ก่อนที่เราจะมีศรัทธา ความมั่งคั่งก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นและลึกซึ้งเท่านั้น แต่ถ้าเรามาหาพระเจ้า โดยรู้สึกหมกหมนทางและพึ่งพาได้ดังที่เราเป็นอยู่จริงๆ และด้วยศรัทธาที่ไว้วางใจและถ่อมตน แสดงความปรารถนาของเราต่อพระองค์ผู้ทรงความรู้อันไม่มีขอบเขต ผู้ทรงมองเห็นทุกสิ่งในการสร้างสรรค์ และผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งตามพระประสงค์ และพระวาจาของพระองค์ พระองค์ทรงสามารถและจะทรงฟังเสียงร้องของเรา และจะทรงให้แสงสว่างส่องเข้ามาในใจเรา ด้วยการอธิษฐานอย่างจริงใจ เราจึงเชื่อมโยงกับจิตใจของผู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราอาจไม่มีหลักฐานที่น่าฟังในเวลานี้ว่าพระพักตร์ของพระเจ้าได้ก้มลงมาหาเราด้วยความเมตตาและความรัก แต่นี่ก็เป็นเช่นนั้น เราอาจไม่รู้สักสิ่งสัมผัสที่มองเห็นของพระองค์ แต่พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราด้วยความรักและความอ่อนโยนอันน่าสมเพช ---

“ความพากเพียรในการอธิษฐานเป็นเงื่อนไขของการได้รับ เราต้องสวดอ่อนน้อมเสมอหากเราจะเติบโตในศรัทธาและประสบการณ์ --- เปโตรเตือนผู้เชื่อให้ ‘มีสติและระวังการอธิษฐาน’ 1 เปโตร 4:7 --- การอธิษฐานอย่างต่อเนื่องคือการประสานจิตวิญญาณกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชีวิตจากพระเจ้าไหลเข้ามาในชีวิตของเรา และจากชีวิตของเรา ความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ก็ไหลกลับไปสู่พระเจ้า” — สันติวิถี, น. 96-98.

ถ้อยคำของอัครทูตนี้เขียนขึ้นเพื่อสั่งสอนผู้เชื่อในทุกยุคสมัย และมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลา ‘อวสานของทุกสิ่งมาใกล้แล้ว’ คำตักเตือนและคำเตือนของพระองค์ และถ้อยคำแห่งศรัทธาและความกล้าหาญเป็นที่ต้องการของทุกจิตวิญญาณ” — กิจการของอัครทูต, น. 518.

วันศุกร์

วันที่ 7 มิถุนายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าควร “ไป” ที่ไหนด้วยความเชื่อเมื่อทุกซ้ากและตกทุกซ้าก—และเพราะเหตุใด?
2. พระเจ้านำเราผ่านความทุกข์ทรมานและความทุกข์ซ้ากไปเพื่อจุดประสงค์อะไร?
3. ข้าพเจ้ายังคงเป็นทาสของดินแดนทางโลกในอดีตของข้าพเจ้าหรือไม่? ถ้าใช่ ข้าพเจ้าวางแผนที่จะเลื่อนการมอบตัวโดยสมบูรณ์ออกไปนานแค่ไหน?
4. ทศนคติของข้าพเจ้าต่อผู้ที่เยาะเย้ยข้าพเจ้าคืออะไร?

5. อะไรอาจขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างเข้มข้นเท่าที่ควร?

## การกุศลอันแรงกล้า

ข้อพระคัมภีร์ทองจำ: “และยิ่งกว่าสิ่งทั้งหมด จงมีความรักอันร้อนรนในท่ามกลางพวกท่าน ด้วยว่าความรักจะปกปิดบาปอันมากมายไว้”(1 เปโตร 4:8).

“หน่วยงานของความรักมีพลังอันมหัศจรรย์ เพราะพวกเขาศักดิ์สิทธิ์”—การศึกษาการศึกษา, น. 114.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: การศึกษา, น. 113-118.

วันอาทิตย์

วันที่ 9 มิถุนายน

### 1. ความลึกซึ้งของความรัก—ตัวบ่งชี้ที่ยิ่งใหญ่

ก. บาบได้บิดเบือนความรักอันลึกลับของเราอย่างไร? ปฐมกาล 3:12.

“ความรัก ความกตัญญู ความภักดีต่อพระผู้สร้าง—ความรักที่ [อาดัม] มีต่อเอวารอบข้างอยู่ เธอเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง และเขาทนไม่ได้กับความคิดเรื่องการแยกจากกัน [หลังจากเธอกินผลไม้ต้องห้ามแล้ว] - - เขาตัดสินใจที่จะแบ่งปันชะตากรรมของเธอ ถ้าเธอต้องตายเขาก็จะตายไปพร้อมกับเธอ - -

“ต่อมาต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า) อาดัมไม่สามารถปฏิเสธหรือแก้ตัวบาปของเขาได้ แต่แทนที่จะแสดงการสำนึกผิด เขากลับพยายามโยนความผิดให้ภรรยาของเขา และโยนความผิดไปที่พระเจ้าพระองค์เองด้วย”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, น. 56, 57.

ข. วิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดสินใจว่าฉันเป็นคริสเตียนแท้คืออะไร? 1 ยอห์น 2:9; 4:20; ยอห์น 13:35.

“เมื่อคืนฉันฝันว่ามีบริษัทเล็กๆ มารวมตัวกันเพื่อจัดการประชุมทางศาสนา มีคนหนึ่งเข้ามานั่งในมุมมีดๆ โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ไม่มีจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ พระวิญญาณของพระเจ้าถูกผูกมัด มีข้อสังเกตบางประการ - - เห็นได้ชัดว่าไม่มีความรักของพระเยซูอยู่ในใจของผู้ที่อ้างว่าเชื่อความจริง และผลที่ตามมาก็คือ ขาดพระวิญญาณของพระคริสต์ - - การชุมนุมกันไม่เคยทำให้ใครรู้สึกสดชื่นเลย

“ขณะที่การประชุมกำลังจะปิด คนแปลกหน้าคนนั้นก็ลุกขึ้นและบอกพวกเขาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและน้ำตา เขาบอกว่าพวกเขาต้องการความรักของพระเยซูอย่างมากในจิตวิญญาณของตนเอง และจาก

ประสบการณ์ของพวกเขาเอง “วันนี้กับพระเจ้า, น. 157.



## 2. ทำความเข้าใจหลักการแห่งความรัก

ก. แนวคิดเรื่องความรักในเรื่องนี้มีหลักการอะไรบ้าง

ข. ความรักอันศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นบนหลักการอะไรที่เป็นความจริง? มัตถิว 5:44, 45; ยอห์น 15:13; 1 ยอห์น 4:7-11.

“ความรักเป็นมากกว่าแรงกระตุ้น แต่เป็นอารมณ์ เป็นหลักการใช้ชีวิต ความกระตือรือร้น และการทำงาน มันไม่ได้ถูกชี้นำโดยความรู้สึก แต่เป็นไปตามความตั้งใจ ในนั้นมีการเข้าใจถึงความเด็ดเดี่ยวอันเคร่งครัดของจิตใจที่ถูกสงบและอ่อนลง ซึ่งยึดเอาความแข็งแกร่งแห่งอนันต์ไว้ โดยกล่าวว่า ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์แม้คราบจนความตาย”—สัญญาแห่งเวลา 20 มิถุนายน 1900.

“ถ้าทุกคนที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของเขาร่วมเสมอที่จะทำงานของพระคริสต์ เส้นทางการก้าวขึ้นจะง่ายขึ้นสักเพียงใด! พระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตวิญญาณ และความสรรเสริญของพระเจ้าจะอยู่บนริมฝีปากของคุณอย่างต่อเนื่อง จากนั้นคุณจะได้รับใช้พระเจ้าตามหลักการความรู้สึกของคุณอาจไม่ได้มีลักษณะที่สนุกสนานเสมอไป บางครั้งผมก็จะบดบังขอบฟ้าของประสบการณ์ของคุณ แต่ความหวังของคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เป็นทราช ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการจะเห็นพระสิริของพระเจ้าเหนือเงามืด และฟังคำสัญญาอันแน่นอน พวกเขาจะไม่ถูกขัดขวางจากการถวายเป็นเกียรติแก่พระเจ้า ไม่ว่าหนทางจะดูมืดมนเพียงใด ความยากลำบากและการทดลองมีแต่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความจริงใจในความศรัทธาและความรักของพวกเขา”—เดอะรีวิฟแอนด์เฮรัลด์ 20 ตุลาคม 1910.

ค. หากเรารับบัพติศมาแล้ว ยังมีเวลาที่ยากลำบากในการให้อภัย ยินยอม และแสดงความรักและความอดกลั้น เราจะพลาดอะไรไป? โรม 8:7-10; 1 ยอห์น 4:8.

“การชำระให้บริสุทธิ์ที่แท้จริงทำให้ผู้เชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระคริสต์และกันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจอันละเอียดอ่อน การรวมกันนี้ทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องเข้าสู่กระแสความรักเหมือนพระคริสต์ที่ท่วมท้นในหัวใจ ซึ่งไหลออกม่อีกครั้งด้วยความรักต่อกันและกัน

“คุณสมบัติซึ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะมีคือคุณสมบัตินี้ที่แสดงถึงความครบถ้วนสมบูรณ์แห่งพระอุปนิสัยของพระคริสต์—ความรักของพระองค์ ---

“เป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและร้ายแรงที่สุดที่จะคิดว่ามนุษย์สามารถมีศรัทธาต่อชีวิตนิรันดร์ โดย

ไม่ต้องมีความรักเหมือนพระคริสต์ต่อพี่น้องของเขา”—หนังสืออธิบายของเซอร์เวย์นซ์เคย์แอดเวนติส, เล่ม 5 น.  
1141.

### 3. หลักการที่ต้องเรียนรู้

ก. เปโตรเสนอหลักธรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เราเรียนรู้และออกกำลังภายในชีวิตประจำวัน 1 เปโตร 4:8 (ตอนแรก); 1:22.

ข. จิตกุศลจะ “ปกปิดบาปมากมาย” ในเงาใด 1 เปโตร 4:8 (ตอนท้าย) เทียบกับ สุภาษิต 17:9; ยากอบ 5:19, 20.

“ถ้าคุณคิดว่าพี่ชายของคุณทำร้ายคุณ จงไปหาเขาด้วยความเมตตาและความรัก แล้วคุณจะมีความเข้าใจและการคืนดีกัน เมื่อคุณจัดการกับความผิดพลาด คุณควรจำไว้เสมอว่าคุณกำลังคิดต่อกับพระคริสต์ในลักษณะของวิสุทธิชนของพระองค์ จงไปหาน้องชายของคุณที่คุณคิดและพูดคุยกับเขาด้วยความรักเพียงลำพัง หากคุณจัดการปัญหาได้สำเร็จ คุณจะได้น้องชายของคุณมาโดยไม่เปิดเผยความอ่อนแอของเขา และการยุติระหว่างคุณก็เป็นการปกปิดบาปมากมายจากการสังเกตของผู้อื่น คนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้ถึงความยากลำบากของคุณ ดังนั้นจงตื่นตัวเพื่อเฝ้าดูทุกสิ่งที่คุณคิดว่าคิดอาจทำ และตั้งใจสร้างแรงจูงใจที่คิด—เดอะรีวิฟและเฮอรัลด์, 24 กุมภาพันธ์ 1891.

“พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าการกระทำผิดต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความอดกลั้นและการพิจารณา หากปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง พระคริสต์อาจจะได้รับหัวใจที่อ่อนแออย่างเห็นได้ชัด ความรักของพระเยซูครอบคลุมความบาปมากมาย พระคุณของพระองค์ไม่เคยนำไปสู่การเปิดเผยความคิดของผู้อื่น เว้นแต่จะมีความจำเป็นเชิงบวก—คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครุและนักเรียน, น. 267.

“อัครสาวกเขียนว่า 'เหนือสิ่งอื่นใด' 'จงมีใจเมตตาต่อกันอย่างแรงกล้า' (1 เปโตร 4:8) อย่างฟังก์กล่าวหาที่น้องหรือน้องสาว จงระวังให้คิดว่าคุณจะทำนินทาเพื่อนบ้านอย่างไร ถามผู้ที่กล่าวหาว่าเขาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ พระคริสต์ทรงประทานแนวทางที่ชัดเจนว่าควรทำอะไร ไปหาพี่ชายของคุณและบอกความคิดของเขาระหว่างเขากับคุณคนเดียว อย่าแก้ตัวจากเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า "ไม่มีความคับข้องใจส่วนดีระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับตัวข้าพเจ้าเอง" กฎเกณฑ์ที่พระคริสต์ประทานให้นั้นชัดเจนและชัดเจนจนข้อแก้ตัวนี้ใช้ไม่ได้

“ไม่ว่าความคับข้องใจจะอยู่ระหว่างคุณกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ตาม คำสั่งห้ามของพระคริสต์ก็เหมือนกัน พี่ชายของคุณต้องการความช่วยเหลือ บอกเขา ไม่ใช่คนอื่น ว่ามีรายงานเกี่ยวกับเขาเผยแพร่อยู่ ให้โอกาสเขาอธิบายเถิด—ในสวรรค์สถาน, น. 292.

#### 4. ผลไม้สำคัญของความรัก

ก. เปโตรชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะใดของอุปนิสัยที่เป็นสัญญาณที่ดีถึงความรักของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในหัวใจ?  
1 เปโตร 4:9.

---

ข. เหตุใดการต้อนรับจึงเป็นคุณธรรมคริสเตียนที่สำคัญ? ฮีบรู 13:2; โรม 12:13.

---

“แม้แต่ในหมู่คนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน การต้อนรับขับสู้ที่แท้จริงก็ยังไม่ค่อยมีใครใช้ ในหมู่คนของเราเอง โอกาสในการแสดงน้ำใจไม่ตรีจิตนั้นไม่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษและเป็นพระพร มีความเข้าสังคมน้อยเกินไป มีนิสัยน้อยเกินไปที่จะจัดให้มีที่ว่างสำหรับอีกสองหรือสามคนในคณะกรรมการครอบครัว โดยไม่ต้องลำบากใจหรือเดินสวนสนาม บางคนอ่อนวอนว่า ‘มันเป็นปัญหามากเกินไป’ - -

พระเจ้าทรงไม่พอใจกับความสนใจที่เห็นแก่ตัวซึ่งมักแสดงออกมาเพื่อ ‘ฉันและครอบครัวของฉัน’ ทุกครอบครัวที่ทะนุถนอมวิญญาณนี้จะต้องได้รับการกลับใจใหม่โดยหลักการอันบริสุทธิ์ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตของพระคริสต์ คนที่หุบปากอยู่ในตัวเอง ‘ไม่ยอมให้ใครมาต้อนรับ ย่อมสูญเสียพรมากมาย’—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 6, น. 343, 344.

“ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับบุคคลที่ประกอบอาชีพอันสูงส่ง ซึ่งหัวใจถูกห่อหุ้มด้วยความรักตนเองและความเห็นแก่ตัว - - พวกเขาคิดมาทั้งชีวิตและใช้ชีวิตเพื่อตนเองเท่านั้น การเสียสละเพื่อทำความดีให้คนอื่น เสียเปรียบตัวเองเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขา - - ตัวคนคือไอศกรีมของพวกเขา สักดาห์ เดือน และปีอันมีค่าผ่านไปชั่วฉับพลัน แต่ไม่มีบันทึกในสวรรค์ถึงการกระทำอันกรุณา การเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การให้อาหารแก่ผู้หิว การสวมเสื้อผ้าให้ผู้ที่เปลือยเปล่า หรือการรับคนแปลกหน้าเข้ามา” - อ้างอิงแล้ว ฉบับที่ 2, น. 26.

ก. ครอบครัวคริสเตียนจำนวนมากมี “การต้อนรับ” ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่แท้จริงเป็นแบบใด? โยบ 1:4; 2 พงศกัศตรี 20:13-15.

---

“เป็นการปฏิเสธของพระคริสต์ที่จะเตรียมรับผู้มาเยือนซึ่งต้องใช้เวลาซึ่งเป็นของพระเจ้าอย่างถูกต้อง - -

“ความกังวลและภาระที่ไม่จำเป็นนั้นเกิดจากความปรารถนาที่จะแสดงต่อผู้มาเยี่ยมชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเตรียมโต๊ะให้มีความหลากหลาย แม้บ้านจึงทำงานหนักเกินไป เนื่องจากอาหารหลายอย่างที่เตรียมไว้แขกจึงกินมากเกินไป และโรคภัยไข้เจ็บจากการทำงานหนักฝ่ายหนึ่งและการกินมากเกินไปเป็นผลตามมา งานฉลอง

อันวิจิตรบรรจงเหล่านี้เป็นการและเป็นบาดแผล”—อ้างอิงแล้วเล่ม 6, น. 343.

## 5. การรับใช้แบบคริสเตียนที่แท้จริง

ก. บอกแง่มุมหนึ่งว่าการแสดงจิตกุศลในชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นอย่างไร 1 เปโตร 4:10.

“พระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์ทุกคนมีงานตามความสามารถของเขา โดยการศึกษาและการปฏิบัติ บุคคลจะต้องมีคุณสมบัติที่จะเผชิญกับเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดแต่ละคนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อเขาจะได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมเขาในการรับศิษย์” —คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 9, น. 221, 222.

“เยาวชนควรรู้สึกว่าคุณจะต้องฝึกจิตใจของตนเป็นพิเศษ และใช้ทุกโอกาสเพื่อให้เกิดความฉลาด เพื่อพวกเขาจะให้บริการที่เป็นที่ยอมรับแก่พระองค์ผู้ทรงสละชีวิตอันมีค่าของพระองค์เพื่อพวกเขา - - - ให้ทุกคนปรับปรุงทุกโอกาสที่เขาโปรดปรานตามการจัดเตรียมของพระเจ้า เพื่อรับทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในการเปิดเผยหรือวิทยาศาสตร์ - - -

“พรสวรรค์ทุกอย่างที่มอบให้มนุษย์จะต้องใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า และการปรับปรุงทั้งหมดจะต้องคืนสู่พระผู้เป็นเจ้า หากคุณบกพร่องทั้งในด้านกิริยา คำพูด หรือด้านการศึกษา คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพนี้เสมอไป คุณต้องพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณบรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในด้านการศึกษาและประสบการณ์ทางศาสนา - - - พระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมหนทางให้ใครก็ตามอาจมีข้อแก้ตัวในการทำงานที่ผิดพลาดได้ และยังมีงานประเภทนี้อีกมากมายที่ได้รับการเสนอแก่พระองค์โดยผู้ที่ทำงานเพื่อพระองค์ แต่พระองค์ไม่ทรงยอมรับ” —พื้นฐานการศึกษาของคริสเตียน, น. 213-215.

ข. จุดประสงค์เดียวสำหรับบริการทั้งหมดของเราควรเป็นอย่างไร? 1 เปโตร 4:11; โคลโลสี 3:23.

## คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างความรักอันศักดิ์สิทธิ์กับ “ความรัก” ทางโลก?
2. หลักการอะไรที่เป็นรากฐานของการกุศลของคริสเตียน?
3. ข้าพเจ้าจะปลูกฝังนิสัยการต้อนรับแขกให้สูงส่งได้อย่างไร?
4. การรับใช้คริสเตียนแบบใดดีสำหรับข้าพเจ้าที่จะพัฒนา?
5. ข้าพเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่างานของข้าพเจ้ามีไว้เพื่อพระเจ้ามากกว่าที่จะประมาทเลินเล่อและผิดพลาด?

## คำอุทธรณ์ต่อผู้นำคริสตจักร

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ เหตุฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกย่องพวกท่านขึ้นในเวลาอันควร” (1 เปโตร 5:6).

“บรรดาผู้ที่ขึ้นเป็นตัวแทนไม่ใช่สุภาพบุรุษที่เป็นคริสเตียนทุกคน มีจิตวิญญาณที่แพร่หลายซึ่งแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่น”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 260.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 347-359.

วันอาทิตย์

วันที่ 16 มิถุนายน

## 1. ประสบการณ์ที่ผู้นำแต่ละคนต้องการ

ก. อัครสาวกเปโตรกลายเป็นศิษยาภิบาลที่แท้จริงและพร้อมที่จะดูแลจิตวิญญาณของผู้อื่นเมื่อใด มัทธีว 26:75; ยอห์น 21:15-17; 1 เปโตร 5:1.

---

“เปโตรปฏิเสธนรุษแห่งความ โศกเศร้า --- แต่ภายหลังเขากลับใจและกลับใจใหม่ เขามีจิตวิญญาณที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงและมอบตัวเองให้สวดขึ้นแด่พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเขา --- พระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะสงสารผู้ถูกถล่มลง เขาก่อตัวและสามารถเห็นใจผู้อื่นแ่และทำได้ เขาคัดค้านคนอวดดีได้ และพร้อมที่จะเสริมกำลังพี่น้องของเขา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 3, น. 416.

ข. ในทำนองเดียวกัน ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรทุกคนต้องมีประสบการณ์อะไรบ้างในปัจจุบัน? ยอห์น 3:1-3.

---

“นิโคเดมัสกลับใจใหม่อันเป็นผลมาจากการสัมผัสครั้งนี้ พระวจนะของพระคริสตนั้นกล่าวแก่ประธานการประชุมใหญ่ บรรดาผู้อาวุโสของคริสตจักร และผู้ดำรงตำแหน่งราชการในสถาบันของเราเช่นเดียวกันว่า 'เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เว้นแต่มนุษย์ได้บังเกิดใหม่แล้ว เขาจะไม่เห็นอาณาจักรแห่ง พระเจ้า.' ”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 369.

“อำนาจการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผู้เป็นเจ้าต้องมาสู่ใจของผู้รับใช้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาควรแสวงหาการ

เรียกอื่น ---

“เว้นแต่ผู้รับใช้จะกลับใจใหม่ คริสตจักรก็จะป่วยและพร้อมที่จะตาย”—การประกาศ, น. 643.



## 2. การกระคืนด้วยอำนาจ

- ก. คริสตจักรต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนที่จะเรียกบุคคลมารับใช้ และโดยบุคคลก่อนตอบรับการเรียก? 1 เปโตร 5:2 (ส่วนแรก)

“พระเจ้าทรงแสดงแล้วแล้วแล้วว่าไม่ควรสนับสนุนบุคคลเข้าสู่สนามโดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงเรียกพวกเขา พระเจ้าจะไม่ทรงวางภาระสำหรับฝูงแกะของพระองค์ไว้กับบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันลึกซึ้ง ถูกทดลองและพิสูจน์แล้ว ผู้มีวิจรรณญาณดี ผู้ที่กล้าว่ากล่าวปดด้วยจิตวิญญาณแห่งความอ่อนโยน ผู้ที่เข้าใจวิถีเลี้ยงแกะ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1, น. 209.

“ผู้ชายทุกคนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณมนุษย์ -- จะไม่มีวันฉลาดขึ้นจนกว่าเขาจะมีผลน้อยลงมากในการประมาณค่าของเขาเอง --- การเปลี่ยนแปลงนี้ควรเกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้, น. 370, 371.

- ข. เปโตรเตือนคนที่ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าถึงอันตรายอะไร 1 เปโตร 5:2 (ส่วนหลัง).

“ความปรารถนาที่จะคว่ำค่าจ้างก่อนโต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดรอนสิทธิ์ที่พระเจ้าเป็นเจ้าประทานแก่ผู้อันมีสันกานิดอยู่ในจิตใจของชาตาน --- ผู้ที่ติดอยู่กับวงนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพียงเล็กน้อย เว้นแต่ว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่และปรับปรุงใหม่ทั้งหมด”—อ้างแล้ว หน้า 393.

- ก. แม้ว่าการทำงานให้กับองค์พระเจ้าไม่ใช่อาชิตที่มีรายได้สูง แต่คริสตจักรควรคำนึงถึงอะไรบ้าง? 1 ทิโมธี 5:17, 18.

“อำนาจในการใช้และเบิกจ่ายเงินของพระเจ้าไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ จะต้องให้บัญญัติสำหรับทุกๆ คอลลาร์ที่ใช้ไป วิถีทางของพระเจ้าจะต้องใช้เวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา, น. 165.

- ก. แม้ว่าการทำงานให้กับองค์พระเจ้าไม่ใช่อาชิตที่มีรายได้สูง แต่คริสตจักรควรคำนึงถึงอะไรบ้าง? 1 ทิโมธี 5:17, 18.

“คนงานทุกคนในสถาบันของเราควรได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม หากคนงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม พวกเขาที่มีความพอใจในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล ไม่ถูกต้องที่บางคนควรได้รับเงินจำนวนมาก และคนอื่นๆ ที่ทำงานสำคัญและซื่อสัตย์ก็ได้รับเพียงเล็กน้อย”—งานประกาศสิ่งพิมพ์, น. 239.

### 3. ต้องมีทัศนคติที่อ่อนน้อมต่อคน

ก. อะไรคือสาเหตุหลักของปัญหาในหมู่พี่น้องชายที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ? 1 เปโตร 5:3; 3 ยอห์น 9.

“จิตวิญญาณแห่งการครอบงำแผ่ขยายไปถึงประธานการประชุมใหญ่ของเรา หากบุคคลมีจิตใจจริงจังในอำนาจของตนเองและพยายามที่จะใช้อำนาจเหนือพี่น้องของตน โดยรู้สีกว่าตนได้รับอำนาจในการทำให้เจตจำนงของตนกลายเป็นอำนาจปกครอง แนวทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยเพียงอย่างเดียวคือการจัดเขาออกไปเกรงว่าจะมีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นและ เขาสูญเสียจิตวิญญาณของตนเองและทำให้ดวงวิญญาณของผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 362.

ข. ผู้นำและผู้อาวุโสคริสตจักรท้องถิ่นทุกคนจะอุทธรณ์อะไร ซึ่งหากปฏิบัติตามจะขัดขวางความจงใจและจิตวิญญาณของการให้ความสำคัญกับตนเองในหมู่พี่น้องชายในตำแหน่งที่สูงกว่า 1 เปโตร 5:2 (ตอนแรก); 1 โครินธ์ 6:2-5.

“ฉันได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดที่จะคิดว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบพิเศษที่เบตเทิลครีกมีสติปัญญาที่เหนือกว่าผู้ชายธรรมดา มาก ---

“หลายคนได้ฝึกฝนตนเองในการเขียนหรือขอคำปรึกษาเมื่อถูกพาไปยังสถานที่ที่ยากลำบาก แต่เป็นความคิดพลาดสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในสถาบันต่างๆ ของเราที่ต้องพึ่งพาผู้ชาย --- ประสิทธิภาพที่อ่อนแอและเลวร้ายจะทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาจำนวนมากต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง ---

“ผู้คนที่เบตเทิลครีกถูกมองว่าเป็นผู้มีสติปัญญาอันไม่มีขอบเขตหรือ?”— อังอิงแล้ว, น. 374, 375.

“อย่ามองผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งสูงที่มีความรับผิดชอบต่อความเข้มแข็ง เพราะพวกเขาคือผู้ชายที่ตกอยู่ในอันตรายจากการพิจารณาตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลักฐานยืนยันความซื่อสัตย์พิเศษของพระเจ้า คริสตจักรของเราอ่อนแอเพราะสมาชิกได้รับการศึกษาให้ดูแลและพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ และมีการใช้เงินหลายพันดอลลาร์โดยไม่จำเป็นในการขนส่งคนจำนวนจำกัดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อที่พวกเขาจะได้จัดการกับความยากลำบากเล็กๆ น้อยๆ”—อังแล้ว หน้า. 380.

ก. อะไรจะช่วยให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพน้อยได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเพื่อความสำเร็จ ให้ยกตัวอย่างเมื่อขาดสิ่งนี้ทำให้เกิดความล้มเหลว 1 เปโตร 5:5 (ส่วนแรก); 1 พงศกัณฑ์ 12:6-8, 16; ลูกา 6:39.

“คนหนุ่มสาวสามารถใช้อิทธิพลอันทรงพลังได้หากพวกเขาจะละทิ้งความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัว และอุทิศตนแด่พระเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 1, น. 485.

“ให้เยาวชนปลูกฝังจิตวิญญาณที่สามารถสอนได้ เพื่อพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากความพยายามของผู้ที่พยายามช่วยเหลือพวกเขา”—ผู้แนะนำเยาวชน, 31 สิงหาคม 1893.

#### 4. ตัวอย่างความอ่อนน้อมถ่อมตนของเปโตร

- ก. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงหรือประสบการณ์กับพระเจ้าเพียงครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับศิษยาภิบาล—หรือสำหรับผู้เชื่อคนใด? 2 โครินธ์ 13:5; ฮีบรู 3:13.

“ในภายหลังกเมื่อเปโตรไปเยี่ยมเมืองอันท็อก เขาได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ คนจากการประพาศที่สุ่มรอบคอบต่อคนต่างชาติที่กลับใจใหม่ สมัยหนึ่งพระองค์ทรงประพาศตามแสงสว่างที่ประทานมาจากสวรรค์ จนถึงตอนนี้เขาเอาชนะอคติตามธรรมชาติของเขาด้วยการนั่งร่วมโต๊ะกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวต่างชาติ แต่เมื่อชาวิวบางคนที่กระตือรือร้นต่อธรรมเนียมบัญญัติได้มาจากกรุงเยรูซาเล็ม เปโตรจึงเปลี่ยนการเนรเทศของเขาไปทางผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจากลัทธินอกรีตอย่างไม่ยุติธรรม - - - การเปิดเผยความอ่อนแอจากผู้ที่ได้รับการเคารพและรักในฐานะผู้นำ ทั้งความประทับใจอันเจ็บปวดที่สุดในจิตใจของผู้เชื่อชาวต่างชาติ คริสตจักรถูกคุกคามด้วยความแตกแยก”—กิจการของอัครทูต, น. 197, 198.

- ข. เมื่อข้อผิดพลาดหรือพฤติกรรมของผู้รับใช้ พนักงานพระคัมภีร์ หรือผู้นำคริสตจักรนำความขมขื่นหรือความสับสนมาสู่คริสตจักร พวกเขาจะดำเนินได้อย่างไร? กาลาเทีย 2:14; 1 ทิโมธี 5:20.

- ค. ทศนคติของผู้นำที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสควรเป็นอย่างไรเมื่อถูกดำเนินต่อสาธารณะ? 1 เปโตร 5:5 (ส่วนที่สอง), 6; ยากอบ 5:16.

“เปาโลผู้ซึ่งมองเห็นอิทธิพลที่บ่อนทำลายของความคิดที่ทำต่อคริสตจักรผ่านทางสองส่วนที่กระทำโดยเปโตร ได้ดำเนินเขาอย่างเปิดเผยที่ปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเขาด้วยเหตุนี้ ต่อหน้าคริสตจักร เปาโลได้ถามเปโตร ---

“เปโตรเห็นความผิดพลาดที่เขาทำลงไป และรีบแก้ไขความชั่วร้ายที่กระทำขึ้นทันทีเท่าที่อยู่ในอำนาจของเขา พระเจ้า ผู้ทรงทราบจุดจบตั้งแต่ต้น ทรงอนุญาตให้เปโตรเปิดเผยอุปนิสัยที่อ่อนแอนี้ เพื่ออัครสาวกที่ถูกทดสอบจะได้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดในตัวเขาที่จะโอ้อวดได้ แม้แต่คนที่ดีที่สุดถ้าปล่อยไว้กับตัวเองก็จะผิดพลาดในการตัดสินใจ ---

“ประวัติศาสตร์ของการละทิ้งหลักธรรมที่ถูกตั้งนี่ถือเป็นคำเตือนอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งที่วางใจในอุดมการณ์ของผู้เป็นเจ้า - - - ยิ่งความรับผิดชอบที่วางไว้กับตัวแทนที่เป็นมนุษย์มากเท่าไร และยิ่งโอกาสในการบงการและควบคุมมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งได้รับอันตรายมากขึ้นเท่านั้น”—อ้างแล้ว



## 5. กำลังใจสำหรับคนทำงานที่เหนื่อยล้า

ก. อะไรมักเป็นสาเหตุของความท้อแท้ในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานพระกิตติคุณ 1 เปโตร 5.5 (ส่วนท้าย)

“เรามีผู้รับใช้ที่ละเอียดอ่อนมากเกินไป ผู้ที่มีประสบการณ์อ่อนแอ ขาดพระคุณแบบคริสเตียน ขาดการอุทิศตน และท้อแท้ได้ง่าย - - - งานนี้ต้องการผู้ชายซึ่งจะไม่บ่นหรือบ่นเกี่ยวกับความยากลำบากหรือการทดลอง โดยรู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกที่พระเยซูทรงทิ้งไว้ให้พวกเขา พวกเขาควรเต็มใจที่จะออกไปโดยไม่มีค่า และทนรับการตำหนิและแบกภาระในฐานะทหารที่ดีของพระคริสต์”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 3, น. 423.

ข. เมื่อสถานการณ์พยายามทำให้พวกเราท้อใจโดยชี้ไปที่ปัญหาในคริสตจักร เราควรยึดมั่นในสัญญาอะไร? 1 เปโตร 5.4, 7.

“อย่าให้สิ่งใดมาขัดขวางเราไม่ให้ทูลวิงวอนในพระนามของพระเยซู โดยเชื่อด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ว่าพระเจ้าทรงฟังเรา และพระองค์จะทรงตอบเรา ขอให้เราแบกความยากลำบากของเราไว้กับพระเจ้า และถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระองค์ มีงานใหญ่ที่ต้องทำ และถึงแม้เป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะปรึกษากัน แต่เราต้องมั่นใจอย่างยิ่งที่จะปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าในทุกเรื่อง เพราะพระองค์จะไม่มีวันชักนำเราคิดเลย เราจะไม่มีสร้างเนื้อเป็นแขนของเรา ถ้าเราทำ, - - - ความไม่เชื่อจะขโมยเข้ามา และศรัทธาของเราจะพินาศ”—คำพยานถึงผู้รับใช้, น. 487.

“วิญญาณของผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงคือการหลังลิ้มตนเอง เขาจะส่ายตาจากตนเองเพื่อจะได้ทำงานของพระเจ้า - - - โดยร่วมมือกับผู้ถือภาระผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงแบ่งปันความทุกข์ของพวกเขา บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา บรรเทาความหิวโหยทางจิตวิญญาณของพวกเขา และชนะใจพวกเขาต่อพระเจ้า”—กิจการของอัครทูต, น. 527.

วันศุกร์

วันที่ 21 มิถุนายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าถูกเข่าลงที่เชิงไม้กางเขนครั้งสุดท้ายคือเมื่อใด?
2. ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าฉันได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าจะสามารถทำอะไรให้พระเจ้าได้มากขึ้น?
3. เหตุใดการมุ่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในคริสตจักรไม่ควรอยู่ในใจของข้าพเจ้า?
4. ทัศนคติของข้าพเจ้าต่อผู้ที่ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าคืออะไร?

5. ข้าพเจ้าเห็นว่าใครเป็นคนผิดในช่วงเวลาแห่งความท้อแท้?



## จงมีสติ ระมัดระวัง

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “จงมีสติสัมปชัญญะ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าปฏิปักษ์ของพวกท่าน คือพญามาร จงสิงโตที่คำราม เดินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” (1 เปโตร 5:8).

“ตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงสมัยของเรา ศัตรูตัวฉกาจของเราได้ใช้อำนาจของเขาในการกดขี่และทำลายล้าง ตอนนี้เขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการรณรงค์ครั้งสุดท้ายเพื่อต่อต้านคริสตจักร”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 510.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 1 น. 126, 127;  
สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 39-48.

วันอาทิตย์

วันที่ 23 มิถุนายน

## 1. รู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไร

ก. เปโตรเขียนคำเตือนที่จริงจังอะไรในช่วงสรุปจดหมายฉบับแรกของเขา? 1 เปโตร 5:8.

“ชาคานทำงานอยู่ตลอดเวลา แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบถึงกิจกรรมและความละเอียดอ่อนของมัน ประชากรของพระเจ้าต้องเตรียมพร้อมที่จะต้านทานศัตรูเจ้าเล่ห์ --- ย่างก้าวของชาคาน ไม่มีเสียง การเคลื่อนไหวของเขาเงียบงัน และแบบเคอร์รี่ของเขาก็ปิดบังไว้ เขาไม่เสียงที่จะแสดงตัวเองอย่างเปิดเผย เกรงว่าเขาจะปลุกเร้าพลังที่สงบเงียบของคริสเตียนและส่งเขาไปทูลอริษฐานต่อพระเจ้า ---

“มนุษย์ตกเป็นเชลยของชาคานและมีแนวโน้มจะทำตามคำแนะนำและทำตามคำสั่งของมันโดยธรรมชาติ เขาไม่มีพลังที่จะต่อต้านการต่อต้านความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ - - - อำนาจของชาคานถูกจำกัดโดยพระคริสต์เท่านั้น”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 5, น. 293, 294.

ข. เปโตรเรียนรู้อะไรในภายหลังว่าเป็นความลับที่จะช่วยให้เขาได้รับชัยชนะในวังของคยาฟาสในการพิจารณาคดีของพระเยซู มัทธิว 26:38, 40, 41.

“ความมั่นใจในตนเองนำไปสู่การละเลยการเฝ้าระวังและการสวดอ้อนวอนด้วยความอ่อนน้อมก่อนตน

และสำนักคิด มีการล่องลอยนอกให้หลีกเลียง และศัตรูและความรุนแรงภายในที่จะเอาชนะ เพราะขาดนปรับ การล่องลอยของมันให้เข้ากับลักษณะนิสัยและอุปนิสัยที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล”—อ้างอิง เล่มที่ 3, น. 445.

## 2. รู้ว่าใครเป็นศัตรูของท่าน

- ก. นอกจากจะมีลักษณะเป็นสิ่งใดแล้ว ยังบอกอีกนัยหนึ่งว่าศัตรูแห่งจิตวิญญาณของเรามักจะเข้าใกล้เหยื่อของมันอีกด้วย 2 โครินธ์ 11:14.

“ชาตानแสวงหาความพินาสอย่างต่อเนื่องของผู้ที่ไม่รู้เกี่ยวกับอุบายของมัน แต่รู้ดีว่าไม่ต้องการคำอธิษฐานและคำแนะนำจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์และเลื่อมใสในพระเจ้าเป็นพิเศษ เขาชนจำนวนมากที่มา \_\_\_\_\_ ด้วยปณิธานที่ดีที่จะดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนตกอยู่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่งูมือพวกเขา และนำพวกเขาเข้าสู่บ่วงของชาตानโดยตรงภายใต้หน้ากากแห่งมิตรภาพ ศัตรูไม่ได้มาเหมือนสิ่งใดคำรามเสมอไป เขามักจะปรากฏเป็นทูตสวรรค์แห่งแสงสว่าง ทักท้อเอาอากาศที่เป็นมิตร นำเสนอสิ่งล่อใจแปลกๆ ซึ่งยากสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์จะต้านทานได้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร, ฉบับที่ 4, น. 207.

- ข. ชาตानได้รับความสำเร็จมากที่สุดผ่านทางช่องทางใดของจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โทรศัพท์มือถือเกือบเป็นสากลและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 1 เปโตร 2:11; 1 ยอห์น 2:16.

“คนหนุ่มสาวหลายคน - - อ่านทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถรับได้ เรื่องราวความรักที่น่าตื่นเต้นและภาพที่ไม่บริสุทธ์ที่มีอิทธิพลในทางเสื่อมทราม หลายๆ คนอยากอ่านนวนิยายอย่างกระตือรือร้น และผลก็คือ จินตนาการของพวกเขาก็แปรเปลี่ยนไปด้วย --- ภาพถ่ายของผู้หญิงในสภาพเปลือยมักถูกเผยแพร่ [โดยเฉพาะทางออนไลน์] - - - - - คัมภีร์ทางตาและระคะคั้นหาอันเสื่อมทราม ย่อมเกิดขึ้น ได้ด้วยการดูและอ่าน หัวใจเสียหายเพราะจินตนาการจิตใจจะเพิดเพลินในการใคร่ครวญฉากต่างๆ ซึ่งปลุกกิเลสคั้นหาอันต่ำด้อยและต่ำด้อย รูปอันเลวทรามเหล่านี้ซึ่งเห็นได้ด้วยจินตนาการอันแปรเปลี่ยน ย่อมเสื่อมศีลธรรม และเตรียมสัตว์ที่หลงทางและหลงไหลให้หลุดพ้นจากระคะคั้นหา จากนั้นติดตามบาปและอาชญากรรมที่ลากสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าลงไปถึงระดับเดียวกับสัตว์ร้าย และจมลงในความพินาสในที่ลึกลับที่สุด หลีกเลียงการอ่านและเห็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความคิดที่ไม่บริสุทธ์ ปลุกฝั่งพลังคุณธรรมและสติปัญญา ---

“ข้าพเจ้าขออ้อพ่อแม่ให้ควบคุมการอ่าน [และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต] ของลูก”—อ้างอิง เล่มที่ 2, น. 410. [เพิ่มคำในวงเล็บ]

“ด้วยความอยากอาหาร ชาตानจึงควบคุมจิตใจและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด”—การรู้จักประมาณตนของคริสเตียนและพระคัมภีร์สุขศาสตร์มนุษย์ตกเป็นเชลยของชาตानและมีแนวโน้มจะทำตามคำแนะนำและทำตามคำสั่งของมันโดยธรรมชาติ เขาไม่มีพลังที่จะต่อต้านการต่อต้านความชั่วอย่างมีประสิทธิภาพ - - - อำนาจของชาตानถูกจำกัดโดยพระคริสต์เท่านั้น น. 37.

“มารดาที่เป็นคริสเตียนหลายคนที่กำลังเตรียมพวกเขาให้เป็นคนตะกตะและดื่มเหล้าองุ่น โดยแบบอย่าง และการศึกษาที่พวกเขาให้แก่ลูกๆ เด็กๆ มักถูกปล่อยให้ได้รับประทานอาหารตามที่พวกเขาเลือกและเวลาที่เลือก โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพ”—คำแนะนำด้านโภชนาการและอาหาร, น. 235.

### 3. วิธีเดียวที่จะไปสู่ชัยชนะ

ก. คริสเตียนทุกคนต้องมีอะไรเพื่อต่อต้านซาตาน? 1 เปโตร 5:9 (ตอนแรก); ยากอบ 4:7.

---

“อเวา! ไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอล้มลง ในการพิพากษา มนุษย์จะไม่ถูกประณามเพราะพวกเขาเชื่อคำโกหกอย่างมโนธรรม แต่เพราะพวกเขาไม่เชื่อความจริง เพราะพวกเขาละเลยโอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริง บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์, น. 55.

“เมื่อมีแต่ทฤษฎี ศรัทธาอันดีเงิน อธิบายไม่ได้ ชู่า ก็ถูกล่อลวงให้ล่องลอยไปตามกระแสโลก”—การทรงเรียกอันสูงของเรา, น. 332.

ข. อะไรทำให้คริสเตียนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของซาตานอย่างง่ายดาย แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเชื่อพระคำของพระเจ้าก็ตาม สุภาษิต 19:2; โสเซซา 4:6 (ตอนแรก); เทียบกับโรม 10:17; 15:4.

---

“การล่อลวงมักจะปรากฏว่าไม่อาจต้านทานได้ เพราะด้วยการละเลยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ ผู้ถูกล่อลวงไม่สามารถจดจำพระสัญญาของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายและพบกับซาตานพร้อมกับอาวุธจากพระคัมภีร์”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น. 600.

ก. ความจริงอะไรควรเป็นกำลังใจแก่ทุกจิตวิญญาณที่ถูกซาตานโจมตี? 1 เปโตร 5:9, 10; 1:6, 7; 2 โครินธ์ 4:17.

---

“เปโตรเขียนถึงผู้เชื่อในช่วงเวลาแห่งการทดลองที่แปลกประหลาดต่อคริสตจักร หลายคนได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระคริสต์แล้ว และในไม่ช้า คริสตจักรก็ต้องเผชิญกับการข่มเหงอันเลวร้ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง - - - ในไม่ช้าหมาป่าร้ายกาจก็เข้ามาโดยไม่ละเว้นฝูงแกะ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คนที่มีความหวังมุ่งไปที่พระคริสต์เป็นศูนย์กลางข้อแก้ ด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจและกำลังใจที่ดี เปโตรควบคุมจิตใจของผู้เชื่อจากการทดลองในปัจจุบัน - - 'สู้รบถออื่นไม่เนาเป็อช - .' 'พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวง' พระองค์ทรงอธิษฐานอย่างร้อนรน 'ผู้ทรงเรียกเราให้มาสู่พระสิริวันคร้ของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์' หลังจากนั้นพวกท่านได้ทนทุกข์ทรมานมาระยะหนึ่งแล้ว ขอทรงทำให้ท่านสมบูรณ์แบบ มั่นคง เข้มแข็ง และทำให้ท่านสงบลง'”—กิจการของอัครทูต, น. 528.

#### 4. คริสตจักรในบาบิโลน

ก. เปโตรเปรียบเทียบคริสตจักรคริสเตียนว่ากระจัดกระจายอยู่ใน “บาบิโลน” และถูกกดขี่โดยอำนาจทางโลกกับคอนโคในประวัติศาสตร์ ดานีเอล 3:1-6; วท 3:8; 1 เปโตร 5:13.

“ในดินแดนที่การบูชารูปเคารพแพร่หลายไปทั่วโลก รูปเคารพอันงดงามและล้ำค่าในที่ราบคูรา ซึ่งแสดงถึงความรุ่งโรจน์ของบาบิโลน . . . ควรกลายเป็นวัตถุบูชา . . . มีกฤษฎีกาออกมาว่าในวันอุทิศ ทุกคนควรแสดงความจงรักภักดีสูงสุดต่ออำนาจของชาวบาบิโลนด้วยการ โกงค่านับต่อหน้ารูปเคารพ . . .

“ในวันสำคัญนั้น พลังแห่งความมืดดูเหมือนจะได้รับสัญญาณแห่งชัยชนะ . . .

“แต่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ทุกคนจะถูกเขาต่อสัจลักษณ์รูปเคารพแห่งอำนาจของมนุษย์ . . .

“โดยซึ่งไปที่เตาไฟที่ลุกเป็นไฟ [กษัตริย์] เคียนพวกเขาถึงการลงโทษที่รอพวกเขาอยู่ หากพวกเขาขึ้นกรานปฏิเสฐที่จะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ แต่ชาวฮีบรูเป็นพยานอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขาจงรักภักดีต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์, น. 505-507.

“กฤษฎีกาที่จะประกาศต่อต้านชนชาติที่เหลืออยู่ของพระเจ้าในท้ายที่สุดจะคล้ายคลึงกับกฤษฎีกาที่อาหุสเธรัสประกาศต่อชาวฮีบรูมาก ปัจจุบัน ศัตรูของคริสตจักรที่แท้จริงเห็นกลุ่มเล็กๆ ที่รักษาพระบัญญัติวันสะบาโตโดยมิโมเรคย์อยู่ที่ประตู ความข่าเกรงขามของพระเจ้าต่อพระบัญญัติของพระองค์เป็นการดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อผู้ที่ละทิ้งความเกรงกลัวพระเจ้าและเหยียบย่ำวันสะบาโตของพระองค์

“ชาตนาจะปลุกเร้าความขุ่นเคืองต่อชนกลุ่มน้อยที่ปฏิเสธไม่ยอมรับขนบธรรมเนียมและประเพณีอันเป็นที่นิยม—อ้างอิงแล้ว น. 605.

“พลังอำนาจของโลกและนรกรรมตัวกันต่อต้านพระคริสต์ในตัวคนของผู้ติดตามพระองค์ ลัทธินอกรีตเล็งเห็นล่วงหน้าว่าหากข่าวประเสริฐได้รับชัยชนะ วิหารและแท่นบูชาของเธจะถูกกวาดล้างไป ดังนั้นเธจึงเรียกกองกำลังของเธอมาทำลายศาสนาคริสต์—สงครามแห่งประวัติศาสตร์, น 39.

ข. เหตุใดจึงมีการข่มเหงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการข่มเหงในสถานที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน? ยอห์น 15:19.

“เป็นเพียงเพราะวิญญาณแห่งการประนีประนอมกับบาป เพราะความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระวจนะของพระเจ้าได้รับการเคารพอย่างไม่แยแส เนื่องจากมีความเป็นเหมือนพระเจ้าที่สำคัญในคริสตจักรน้อยมาก จนเห็นได้ชัดว่าศาสนาคริสต์ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ขอให้มีการฟื้นฟูศรัทธาและอำนาจของคริสตจักรยุคแรก และวิญญาณแห่งการข่มเหงจะถูกฟื้นฟู และไฟแห่งการข่มเหงจะถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง—อ้างอิงแล้ว น. 48.

## 5. บทเรียนในส่วนท้ายของสาส์น

ก. ใครช่วยเปโตรเขียนสาส์นของท่าน 1 เปโตร 5:12.

---

ข. เรารู้ได้อย่างไรว่าซิลวานัสเป็นผู้สอนศาสนาและเพื่อนร่วมงานที่แข็งแกร่งกับเปโตรและเปาโล (ผู้ที่น่าจะช่วยพวกเขาในเรื่องไวยากรณ์ภาษากรีกในการเขียนสาส์นบางฉบับ) 2 โครินธ์ 1:19; 1 สะโลนิคา 1:1; 2 สะโลนิคา 1:1. สิ่งนี้มีความคล้ายคลึงกับชีวิตของเอลเลน จี ไวท์อย่างไร?

---

“ขณะที่สามีของฉันอาศัยอยู่ เขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษาในการส่งข้อความที่ฉัน --- คำแนะนำที่ฉันได้รับในนิมิตนั้นฉันเขียนออกมาอย่างซื่อสัตย์ ---

“หลังจากนั้นเราตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยกัน สามีของฉันแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และขจัดคำซ้ำโดยไม่จำเป็น จากนั้นจึงคัดลอกอย่างระมัดระวังสำหรับบุคคลที่จำหน่ายถึงหรือสำหรับเครื่องพิมพ์ ---

“หลังจากสามีสิ้นชีวิต ผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์มาสมทบกับข้าพเจ้า โดยทำงานอย่างไม่ย่อท้อในงานคัดลอกประจักษ์พยานและเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์

“แต่รายงานที่เผยแพร่ว่าผู้ช่วยคนใดได้รับอนุญาตให้เพิ่มเรื่องหรือเปลี่ยนความหมายของข้อความที่ฉันเขียนนั้นไม่เป็นความจริง”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้, หนังสือ 1 น. 50.

ค. อัครสาวกได้กำหนดธรรมเนียมคริสเตียนที่ดีอะไรบ้างและยังคงควรปฏิบัติในหมู่ผู้เชื่อในทุกวันนี้? 1 เปโตร 5:14.

---

“คำทักทายอันศักดิ์สิทธิ์ - - ควรจะพิจารณาตามลักษณะที่แท้จริงของมัน เป็นการจูบอันศักดิ์สิทธิ์ ควรถือเป็นสัญลักษณ์ของการสามัคคีธรรมกับเพื่อนคริสเตียนเมื่อจากกัน และเมื่อพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายจากกันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน - - - จะไม่มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นได้เมื่อจูบอันศักดิ์สิทธิ์ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม”—งานเขียนในยุคแรก, น. 117.

วันศุกร์

วันที่ 28 มิถุนายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ความมั่นใจในตัวเองมักนำหน้าการล่อใจอย่างไร?

2. ค้นหาหรือความอยากอาหารของข้าพเจ้าจะทำให้ข้าพเจ้าตกเป็นเหยื่อของอุบายของซาตานได้อย่างไร?
3. เหตุใดการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวบ่อยขึ้นและอุทิสให้มากขึ้นจึงช่วยข้าพเจ้าได้?
4. อธิบายความสมดุลระหว่างการประชาสัมพันธ์ที่ดีกับการประนีประนอมที่ไม่ถูกต้อง
5. ข้าพเจ้าจะทำได้บ้างเพื่อช่วยให้คริสตจักรก้าวหน้าในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ?